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จอเลือกผูวากทม.22พ.ค.

กกต.สั่งฟนอาญา‘สิระ’
แจงวัฒนะ • กกต.นัดเคาะวันเลือกตั้งผู

วาฯ กทม.-นายกพัทยาจันทรนี้ คาดกําหนด

วันรับสมัคร 7-11 เม.ย. เขาคูหา  22 พ.ค. 

ขณะที่ “สิระ” โดนอีกเดง  กกต.สั่งดําเนิน

คดีอาญาฐานสมัคร ส.ส.ทั้งที่รูตัววาขาดคุณ 

สมบัติ

ผูส� อขาวรายงานวา ในการประชุม 

กกต.บายวันจันทรที่ 14 มีนาคมนี้ ที่ประชุม 

กกต.จะพิจารณาเร� องการกําหนดวันเลือก

ตั้งผูวาฯ กทม. และนายกเมืองพัทยา โดย

มีรายงานวา การพิจารณาเร� องเลือกต้ังผูวาฯ 

กทม. และนายกเมืองพัทยา จะเสนอที่ประ 

ชุม กกต.ในบายวันจันทรที่ 14 มีนาคมนี้ ที่ 

กกต.จะกําหนดใหมีการเลือกตั้งทั้ง 2 แหง

พรอมๆ กัน เน� องจากไมมีเหตุผลใด โดย

เฉพาะกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่จะตอง

ดําเนินการคนละวัน 

คาดวา กกต.จะออกประกาศใหมีการ                                                             

เลือกตั้งผูวาฯ กทม.และนายกเมืองพัทยา

ในวันที่ 28 มีนาคม และกําหนดใหมีการ                                                        

รับสมัครเลือกตั้งชวงระหวางวันที่ 7-11                                                            

เมษายน และเลือกตั้งในวันที่ 22 พฤษภา 

คมนี้

สําหรับการเลือกตั้งสวนของกรุงเทพ 

มหานครคร้ังน้ี จะเปนการเลือกผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 คน สมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 50 เขตเลือก                                                    

ต้ัง สวนการเลือกต้ังท่ีพัทยา อําเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี จะมีนายกเมืองพัทยา 1 คน 

กรุงเทพฯ • ดินเนอรราชพฤกษกระชับ

สัมพันธรัฐนาวาบ๊ิกตูเร่ิมเห็นผล หัวหนาพรรค 

ปชป.ย้ําพรรครวม รบ.มีหนาที่ตองประคอง

รัฐบาลใหเดินหนาตอไป ยันนายกฯ ไมสง

สัญญาณยุบสภา ปธ.กมธ.แกกฎหมายลูก

ไมหนุนสูตรคํานวณ ส.ส.ปารตี้ลิสตแบบจัด 

สรรปนสวนผสม ย้ําไมน�านํากลับมาใชได 

เม� อวันที่ 9 มี.ค. นายจุรินทร ลักษณ                 

วิศิษฏ หัวหนาพรรคประชาธิปตย รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพา                           

ณิชย หนึ่งในแกนนําพรรครวมรัฐบาลที่ไป

รวมงานเล้ียงพบปะสังสรรคระหวางพรรค                                                              

รวมรัฐบาลเม� อวันที่ 8 มี.ค. 

ไทยโพสต • สธ.เคาะแผน 4 ระยะประกาศ

โควิดเขาสูโรคประจําถิ่น 1 ก.ค.นี้ เรงเดิน

เคร� องลดตัวเลขยอดติดโควิด-เสียชีวิต คาด

ปลายเดือน มิ.ย.เหลือปวย 1-2 พันคน/วัน 

พรอมปรับแก กม. 9 ฉบับรองรับการรักษา

ที่เหมาะสม “สพฉ.” เผย 3 เกณฑเขายูเซป

พลัส  “ศบค.” ระบุติดเชื้อรายใหม 22,073 

ราย ดับ 69 คน “บิ๊กตู” คัดทหารสุภาพ 

อดทน ใจเย็น เสริมสายดวน 1330 อีก 200 

สาย

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) วันที่                                                                

9 มี.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เปนประธาน

การประชุมคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ 

ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ

รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.โอภาส 

การยกวินพงศ อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู

บริหารหน�วยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กลาโหม 

มหาดไทย แรงงาน ศึกษาธิการ การตาง

ประเทศ การทองเที่ยวและกีฬา สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ UHOSNET โรงพยาบาล

เอกชน ผูทรงคุณวุฒิดานการแพทยและ

สาธารณสุข ผูแทนสภาวิชาชีพ

เรือบรรทุกน้ํามัน

ระเบิดเจ็บ 3 หาย 1

คลังนัด

ลงทะเบียนคนจน

ยืดเยื้อพังทั้งโลก

กรุงเทพฯ • ประธาน กมธ.สิทธิฯ สงหนัง 

สือเชิญ “ผบ.ตร.” พรอมผูที่เกี่ยวของให

ขอมูลหลักฐานคดีแตงโม 14 มี.ค. ลั่นปลอด

การแทรกแซงครอบงําจากนักการเมือง-ผูมี

อิทธิพล ขณะที่แมเครียดหนักส� อรุม หวิด

เปนลมคาโรงพัก  

เม� อวันพุธ นายสมชาย แสวงการ  

ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน  

สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค วุฒิ    

สภา เปดเผยวา ไดลงนามในหนังสือถึง พล.ต.อ.                                                                          

สุวัฒน แจงยอดสุข ผูบัญชาการตํารวจแหง

ชาติ เพ� อเชิญผูที่เกี่ยวของในการทําคดีการ

เสียชีวิตของแตงโม-นิดา พัชรวีระพงษ มา

ใหขอมูลตอคณะกรรมาธิการฯ ในวันที่ 14 

มีนาคมนี้ ทั้งผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 

ผูบังคับการกองพิสูจนหลักฐาน  หน�วยงาน

ดานนิติวิทยาศาสตร และผูกํากับการสถานี

ตํารวจที่เกี่ยวของ พรอมขอใหนําเอกสารท่ี

สามารถใหทางกรรมาธิการฯ พิจารณาไดเขา

มาประกอบ อาทิ ผลการชันสูตรพลิกศพ 

และจะขอรับทราบประเด็นที่สงสัย

เคียฟ/วอชิงตัน • สหรัฐเลือกคว่ําบาตร

แตไมอยากรบ “โจ ไบเดน” สั่งหามนําเขา

น้ํามันรัสเซีย แตอีกทางปฏิเสธขอเสนอโป 

แลนดสงเคร� องบินรบมิก-29 จากฐานทัพ

สหรัฐไปยังยูเครน หวั่นถูกดึงเขารวมความ

ขัดแยงกับรัสเซีย เครมลินเตือนขอเสนอ

โปแลนดสรางสถานการณอันตราย ตอก

สหรัฐเปด “สงครามเศรษฐกิจ” 

รายงานเอเอฟพีเม� อวันพุธที่ 9 มีนา 

คม 2565 กลาววา ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

แถลงที่ทําเนียบขาวเม� อวันอังคารตามเวลา

สหรัฐวา สหรัฐจะหามการนําเขาน้ํามันรัส                     

เซีย โดยเปนสวนหน่ึงของมาตรการปดลอม                                                          

กวางๆ ดานพลังงาน ท่ีรวมถึงกาซธรรมชาติ

และถานหิน โดยการตัดสินใจของสหรัฐคร้ัง  

น้ีผานการปรึกษาหารืออยางใกลชิดกับบรรดา

ประเทศพันธมิตรแลว 

“ยูเครนจะไมมีวันเปนชัยชนะของ

ปูติน” ไบเดนแถลงในไมกี่นาทีคลอยหลัง

รัฐบาลอังกฤษประกาศจะยกเลิกการนําเขา

น้ํามันรัสเซียภายในสิ้นปนี้ 

สหรัฐพยายามกดดันชาติยุโรปยุติ

การพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย ปจจุบันประ 

เทศในสหภาพยุโรป (อียู) นําเขากาซจาก

รัสเซียราว 40% และน้ํามัน 25% สวน

สหรัฐนําเขาน้ํามันจากรัสเซียคิดเปนเพียง 

8% ของน้ํามันและผลิตภัณฑปโตรเลียมที่

สหรัฐนําเขา ซึ่งหมายความวาผลกระทบตอ

สหรัฐยังงายตอการรับมือมากกวา อยางไร

ก็ดี อียูกลาววา ชาติอียูจะลดการนําเขากาซ

จากรัสเซียลง 2 ใน 3 

มีรายงานวา เม� อสุดสัปดาหท่ีผานมา                                                     

ผูแทนรัฐบาลสหรัฐเดินทางไปเจรจา

ทําเนียบฯ • “บิ๊กตู” เซ็งพูดไปไรประโยชน

ถูกบิดเบือน แจงราคาน้ํามันกระทบทั่วโลก                                                        

ยันตรึงราคาจนกวาจะตรึงไมได เงินมีจํากัด

ใชรับมือสุขภาพไปเยอะ หัวโตะ “กพช.” 

เคาะแผนผสมเชื้อเพลิงผลิตไฟฟา ไฟเขียว

ใชนํ้ามัน-กาซจากผูนําเขาราคาถูกท่ีสุด หวัง                                                             

ลดตนทุนเอฟที ชง ครม.ปลดล็อกเพดาน

เงินกูกองทุนน้ํามัน พรอมจับตา 11 มี.ค. 

คลอดแผนอุมพลังงานทั้งระบบ 

ท่ีตึกภักดีบดินทร ทําเนียบรัฐบาล เม� อ                                                             

วันที่ 9 มีนาคม เวลา 14.00 น. พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม เปนประธานการประชุมคณะ                                                     

กรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) 

คร้ังท่ี 2/2565 ผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ 

รวมกับนายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รอง                                                       

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

พลังงาน, พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.

มหาดไทย, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.

การคลัง, นายสินิตย เลิศไกร รมช.พาณิชย 

และผูที่เกี่ยวของ โดยกอนเริ่มการประชุม 

นายกรัฐมนตรีไดหารือนอกรอบกับนาย 

สุพัฒนพงษบนตึกไทยคูฟา

จากน้ันเวลา 15.55 น. พล.อ.ประยุทธ

แถลงภายหลังเปนประธานการประชุม กพช. 

วาที่ประชุม กพช.ไดนําหลายเร� องมาพิจาร 

ณารวม 7 วาระดวยกัน อันแรกตองทราบ

กอนถึงสถานการณราคานํ้ามันโลกวันน้ีเปน                                             

อยางไร ซึ่งไมใชน้ํามันดีเซลอยางเดียว มี

ทั้งเบนซิน เอ็นจีวี แอลพีจี พันกันหมด จะ

ตองหามาตรการบริหารวาจะทําอยางไรที่                                              

จะเกิดผลกระทบตอประชาชนนอยที่สุดเทา                                               

ที่รัฐบาลจะสามารถดําเนินการได ทั้งมาตร 

การดานภาษี ดานเงินจัดหามาทดแทนกอง                                                   

ทุนพลังงานที่เรามีนอยลงอยางจํากัด 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  8  ค่ํา  เดือน  4  ปฉลู
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อิสรภาพแหงความคิด

แมโมอภัยเบิรต

เช� อใจตร.ทําคดี

ไมเปล่ียนทนาย

แบนพลังงาน

กดดันรัสเซีย

ยูเครนลุยสูตอ
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บ๊ิกตูพอโดนตีน้ํามันแพง

กพช.ปลดล็อกเพดานกู

อุมดีเซลจนถึงที่สุด
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2 ในประเทศ

พล.อ.ประยุทธ  จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ขอใหพี่นองประชาชนเช� อมั่นวารัฐบาลมีแผนการ

รองรับไวเปนขั้นเปนตอน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตาม

แผนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท เพ� อมุงไปสูความยั่งยืน

ทางพลังงาน ลดการพึ่งพา เปนมิตรตอสภาพแวดลอม เพ� อ

ความเปนอยูที่ดีของคนไทย ทั้งวันนี้และวันหนา. 

ผลวิกฤตสงครามตอเน� อง

วางแผนใชจายสวนบุคคล

มประเทศไทยจะอยู ไกลจากพื้นที่สูรบในยูเครน 

และไม ไดออกตัวแรงในการแสดงทาทีระหวาง

ประเทศในการเลือกขาง แตก็หลีกเลี่ยงผลกระทบ

ดานเศรษฐกิจที่กินวงกวางไปทั่วทั้งโลกไมได โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสถานการณราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น

ตอเน� อง จากราคาน้ํามันดิบเวสตเทกซัสและเบรนตปรับ

เพิ่มขึ้น หลังจากประธานาธิบดี โจ ไบเดน ประกาศหาม

การนําเขาน้ํามันดิบและพลังงานอ� นๆ จากรัสเซีย ขณะ

เดียวกันอังกฤษประกาศจะยุติการนําเขาน้ํามันจากรัสเซีย 

ภายในสิ้นป 2565

ขณะเดียวกันประเทศรัสเซียก็ออกมาขูวาจะหยุดจาย

กาซผานทอสงในโครงการนอรดสตรีม 1 เพ� อตอบโตการ

ตัดสินใจของเยอรมนีที่ระงับโครงการนอรดสตรีม 2 เม� อ

เดือนที่แลว ซึ่งการหามนําเขาน้ํามันรัสเซียจะทําราคาน้ํามัน

ตลาดโลกอาจสูงเกิน 2 เทาจากปจจุบัน เพราะจะทําให

ผลผลิตน้ํามันลดลงวันละ 5 ลานบารเรล และผลักดันให

ราคาน้ํามันสูงถึง 200 ดอลลาร/บารเรล โดยเม� อวันอังคาร

ที่ผานมา ราคาน้ํามันตลาดโลกทําสถิติสูงสุดในรอบเกือบ 14 

ป และมีแนวโนมที่จะพุงทะยานสูงขึ้นอยางไมหยุด 

ในภาพรวมของประเทศรัสเซียและยูเครน ยังเปน

ผูสงออกพืชวัตถุดิบอาหารสัตวรายใหญของโลก โดยมี

ปริมาณการสงออกขาวสาลีรวมกันราว 29% ของปริมาณ

การสงออกทั่วโลก และมีสัดสวนการสงออกขาวโพดเลี้ยง

สัตวสูงถึง 19% ของตลาดโลก โดยพบวาเม� อเกิดการสูรบ 

ราคาขาวสาลีพุงสูงขึ้นทันทีเปน 12.75 บาท/กิโลกรัม (กก.) 

จากราคา 8.91 บาทตอ กก. ในป 2564 อีกทั้งราคาขาวโพด

เลี้ยงสัตวในประเทศไทยพุงสูงกวาตลาดโลกไปอยูที่ 12 บาท

ตอ กก. และมีแนวโนมขยับตอเน� องไปถึง 15 บาทตอ กก. 

ซึ่งไทยก็มีผลกระทบจากราคาขาวสาลีที่มีราคาพุงสูงขึ้น

ทั้งนี้ อาหารสัตวเปนขอตอหวงโซอาหารปศุสัตว ใน

ลําดับตนๆ เม� อวัตถุดิบอาหารสัตวแพง ราคาอาหารสัตว

จึงปรับตัวสูงขึ้นและสงผลตอไปยังสินคาเนื้อสัตว และ

อุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวของกับเนื้อสัตว ประกอบกับ

ราคาพลังงานในการขนสงเพิ่มขึ้น คาดวาจะเปนตัวเรงให

ราคาสินคาขยับปรับราคาขึ้น ขณะที่สินคาไทยที่สงออกไป

รัสเซียก็ไดรับผลกระทบเชนกัน ทั้งออเดอร การขนสง และ

คาเงินที่ขึ้นลงไมแน�นอน โดยกระทรวงพาณิชยก็เรงติดตาม

สถานการณดานนี้อยางใกลชิด และลดผลกระทบของผูสง

ออกที่น�าจะหนักหนาเลยทีเดียว 

สถานการณดังกลาวไดทําใหรัฐบาลของไทยตองหารือ

กันอยางตึงเครียดในการประชุมคณะรัฐมนตรี เม� อวันที่ 8 

มี.ค.ที่ผานมา และนายกรัฐมนตรีกําหนดใหแตละกระทรวง

กําหนดแผนการรับมือผลกระทบมาเสนอในการประชุม 

ครม.ครั้งถัดไป เพราะเปนความเรงดวนที่รัฐตองวางแผน

รับมือผลกระทบอยางทันทวงที เม� อประกอบกับปจจัยจาก

สถานการณ โควิด ที่ทําใหเศรษฐกิจยังไมฟนตัวดี นักทอง

เที่ยวที่เดินทางเขามาจับจายใชสอยยังไมเปนไปตามเปา นัก

ทองเที่ยวในประเทศที่อยูในวงความขัดแยงก็ชะลอการเดิน

ทางลง สถานการณเศรษฐกิจไทยจึงน�ากังวลพอควร

จากวิกฤตที่เกิดขึ้นคงหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ตามมา

เปนลูกโซไมได นอกจากภาครัฐในทุกกระทรวง ทบวง กรม

ตองเรงหาแนวทางบรรเทาความเดือดรอนลวงหนาแลว 

ผูประกอบการขนาดเล็กและใหญ ผูคนในสังคม คงตอง

บริหารจัดการการใชจาย การลงทุนของตัวเองใหสามารถ

ประคองตัวตอไปใหได โดยเฉพาะการประหยัดในทุกดาน 

โดยเฉพาะพลังงานที่ราคาพุงสูงขึ้นตอเน� อง รวมถึงการ

ใชเงินในดานอ� นที่ตองระมัดระวัง วางแผนการลงทุนให

รอบคอบ เพราะยังไมมีใครประเมินวาสงครามจะขยายวง

ลุกลามไปในความขัดแยงสวนอ� นหรือไม. 

แ

สยามไมซเซชั่น!!!
ออออ...ตองถือเปนโชคดี จะโดยบุญชวย บุญรอด หรือ                                                           

บุญบังเอิญ ฯลฯ หรือไม? อยางไร? ก็แลวแต ที่

ประเทศไทยแลนด แดนสยาม ของหมูเฮา ไมถึงกับ

ตองติด แบล็กลิสต ติดโผรายช� อประเทศจํานวน 22 

ประเทศที่ ไมเปนมิตร ของประเทศมหาอํานาจทางการเมือง-

การทหารอยางรัสเซียเขา แมจะยังคงตองจูบปาก ไซไป-ไซมา

กับคุณพออเมริกา ชนิดคอถลอกในบางครั้ง-บางคราว...

คือการถูกจัดใหไปอยู ฝายตรงขาม กับประเทศใดๆ ก็

แลวแต...คงไมไดชวยใหเกิดความเบาๆ-สบายๆ เกิดความ

สอดคลองเหมาะสมกับ ความเปนไทยๆ เอาเลยแมแตนอย 

โดยเฉพาะในแงอุปนิสัย อารมณ-ความรูสึก หรือ วาสนา ของ

บรรดาผูคนภายในประเทศ ที่ออกจะหนักไปทาง วันไหนๆ...

พี่ ไทยก็เมา อะไรทํานองนั้นมาโดยตลอด หรือไมวาตรุษจีน 

ตรุษไทย ตรุษฝรั่ง ฯลฯ ขึ้นช� อวา ทวยไทย ซะอยางแลว!!! 

ลวนแลวแตสามารถหยิบมาเปนเง� อนไข ขออาง ในการร� นเริง 

บันเทิงใจ ไดทุกเม� อ ดวยลักษณะอาการทํานองนี้นี่เอง การไป

มีเร� อง-มีราว การไปทําอะไรตอมิอะไรอันอาจกอใหเกิดความ

เปรี้ยวมือ เปรี้ยวเทา ตอประเทศยักษใหญ ประเทศมหาอํา

นาจใดๆ จึงเปนเร� องไมน�าจะถูกเร� อง ไมน�าจะ เขาทา กันซัก

เทาไหรนัก...

ดวยเหตุนี้...ตลอดชวงนับเปนทศวรรษๆ ที่ผานมา ภาย

ใตบรรยากาศการเผชิญหนาระหวางคุณพออเมริกากับคุณนา

รัสเซียและคุณพี่จีน ที่เริ่มจะดุเดือด เลือดพลาน ยิ่งขึ้นเร� อยๆ 

โดยอากัปกิริยาของคุณพี่ ไทยของเรา จึงตองเปนไปในลักษณะ

ที่อดีตเจาหนาที่กระทรวงตางประเทศบางราย เคยไปอุปมา-

อุปมัย ไวที่วงสัมมนาในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม� อหลายสิบ

ปที่แลวนั่นแหละวา หนีไมพนตองหาทาง ประคับประคองตัว

เอง ไมตางไปจาก ผูที่กําลังไตเสนลวดอยูทามกลางหุบเหวที่สุด

ลึก-แสนลึก ไปในทุกๆ ดาน หรือมิอาจ ถวงน้ําหนัก ไปในดาน

ใด-ดานหนึ่งไดเลย มีแตตองตัวเกร็ง มือเกร็ง เทาเกร็ง ไปโดย

ตลอด...

และอันที่จริงก็ไมใชแคชวงระหวางนี้แตเพียงเทานั้น...

แต โดยวาสนา อุปนิสัยและสันดาน แหง ความเปนไทยๆ 

นั่นเอง ที่ทําใหการล� นๆ ไหลๆ การหาทางประคับประคองตัวเอง

ไมใหหลุดเขาไปใน ดงสนตีน ของฝายใดๆ ก็แลวแต จึงถือเปน

อะไรที่เหมาะสม สอดคลอง กับประเทศเล็กๆ อยางไทยแลนด 

แดนสยาม ของหมูเฮา เปนอยางยิ่ง ไมเพียงแตชวยใหชวง

สงครามโลกครั้ง 2 ญี่ปุนแพ...แตไทยดันไมแพ!!! ทั้งๆ ที่อยูรวม

ใน วงไพบูลยมหาเอเชียบูรพา มาดวยกัน แตขณะที่ยุนปตอง

ตกอยูในสภาพยุนเป� อย ไทยแลนดอยางเราๆ กลับสามารถ พะ

รอง-ผะเทศผะไทยฉวี-ผะไทยไชโย ไดแบบสบายปากและสบาย

เนื้อ-สบายตัวเอามากๆ จะดวยเหตุเพราะ ความไหลล� น ความมี 

วิสัยทัศน ยาวไกล หรือความอะไรตอมิอะไรก็แลวแต คงตองไป

คิดๆ เอาเองก็แลวกัน...

ถึงกับพรรคพวกทหารรายหนึ่ง... เสธ. อะไรก็จําไมไดซะแลว 

แตเปนนองนุงผู ใกลชิดกับทานอดีตปลัดกลาโหม พลเอก นิพัทธ 

ทองเล็ก นั่นแหละ เคยถึงกับให คํานิยาม ตอกรรมวิธีการประ

คับประคองตัวเองใหอยูรอดปลอดภัยของประเทศเล็กๆ อยางไทย

แลนด แดนสยาม ของหมูเฮา ดวยคําวา สยามไมซเซชั่น เอาเลยถึง

ขั้นนั้น โดยถาตองแปลความ ตีความ ความหมายของคําที่วานี้ออก

มาใหชัดๆ พรรคพวกเขาใชคําอธิบายสั้นๆ แบบชาวบานๆ ประมาณ

วา...หมายถึงพรอมที่จะเขาคลอเคลีย ไซไป-ไซมา เผลอเม� อไหร...

โดดเกาะกินหัวและดูดสมองในทายที่สุด อะไรทํานองนั้น ซึ่งก็ตอง

ถือเปนรูปแบบการตอสู ในอีกลักษณะหนึ่ง แมอาจไมถึงกับองอาจ 

มาดมั่น ซักเทาไหรนัก...

จริง-ไมจริง ใช-ไมใช...ก็ลองไป นึกภาพ เอาเองก็แลวกัน แต

ไมวาจะออกไปในแนวไหนก็เถอะ การที่ประเทศเล็กๆ อยางไทย

แลนด แดนสยาม ของหมูเฮา ไมตองติดโผ ติดแบล็กลิสต ของ

ฮ� 

ประเทศหมีขาวรัสเซียเขา ไมตองเสียเวลาใหชาวรัสเซียรายใดที่

คิดจะประกอบการ คิดลงทุน ทําธุรกิจ-ธุรกรรม กับ 22 ประเทศ

ที่วา ตองแจงขออนุญาตรัฐบาลอยางเปนทางการเปนลาย

ลักษณ อักษร อันนี้...อยางนอยก็พอชวยใหพวก มาเฟยรัสเซีย 

ที่ชอบมาเดินเลน เดินเพนพาน อยูแถวๆ พัทยา พลอยไดคลอง

เนื้อ คลองตัว ขึ้นมามั่งนิดๆ หน�อยๆ ชวยใหบรรดาผูสงอุปกรณ

รถยนต ยาง ผลไมกระปอง เคร� องประดับอัญมณี ฯลฯ ที่เคย

สงออกไปรัสเซียถึงปละกวา 1,000 ลานดอลลาร ก็ไมถึงกับ

ตองปวดเศียร เวียนเกลา มากมายซักเทาไหร รวมทั้งผูที่เคยสั่ง

เขาน้ํามันดิบจากรัสเซีย ถาหากไมถูกคุณพออเมริกาและยุโรป

ตามไปแบน ก็อาจพอหาซื้อ พอสั่งเขาโดยเฉพาะในชวงภาวะ

ขาดแคลนพลังงานไดไมยาก...

สวนสิ่งเหลานี้...จะกอใหเกิดความเปรี้ยวมือ เปรี้ยวเทา 

ตอคุณพออเมริกาหรือไม? อยางไร? อันนี้คงไมถึงกับน�าหวง น�า

กังวลอะไรมาก เพราะเทาที่ผานมาประเทศไทยของหมูเฮา ก็ถูก

จูบปาก ถูกไซแลว-ไซอีก หรือถึงขั้นถูก ขมขืน ในบางครั้ง-บาง

ครา จากคุณพออเมริกามาโดยตลอด และเห็นวาเร็วๆ นี้...ทาน

นายกฯ บิ๊กตู ของหมูเฮา ก็จะไดเวลาบินไปเยือนอเมริกากัน

อีกเที่ยว ดังนั้น..สิ่งที่น�ากลัวยิ่งกวา ก็คืออาจถูกบังคับให เก็บ

สบู ขึ้นมาในตอนไหน-เม� อไหรก็ไมแน�!!! แตก็นั่นแหละ...ขึ้นช� อ

วา บิ๊กตู ซะอยาง ขีดความสามารถแหงการ ลับ-ลวง-ครางงงง 

การเดงเชือก-ฉากหลบ มุดจั๊กกะแรฝายตรงขาม ตัดเวทีออกมา

เตนย็อกๆ แย็กๆ มากวา 7 ปเกือบ 8 ปเขาไปแลว ยอมพอรับ

ประกัน การันตี ไดพอประมาณ ยิ่งไดมือตางประเทศอยางทาน

รองนายกฯ ดอน ที่ไมไดเกี่ยวอะไรกับ ดอน วี โต คารเลโอเน 

เอาเลยแมแตนิด คือหนักไปทาง ดอนเมือง หรือ ดอนมะขาม

เตี้ย ซะมากกวา แตก็อาจหายหวง หายกังวล ไดมั่ง เพราะถา

เม� อไหรเกิดคุณนอง พิธา แหงพรรคกาวไกลผงาดขึ้นมาเปน               

นายกฯ ในวันหนึ่ง-วันใด อันนั้นนั่นแหละ...คงตอง ตัวใคร-ตัว

มัน กันไปตามสภาพ...

ปดทายดวยวาทะวันนี้...จาก Seneca... “Of war men 

ask the outcome, not the case. – ในเร� องของสงคราม คน

มักถามถึง...ผล...ไมถามถึง...เหตุ...”

















ปนดินเนอรที่หวานฉ่ํา โตะอาหารที่เต็มไปดวยหัวหนา

พรรคและเลขาธิการพรรคของพรรครวมรัฐบาลนั่งกัน

พรอมหนาพรอมตา ขาดเพียง ‘เสี่ยตอ’ นายเฉลิมชัย 

ศรีออน รมว.เกษตรและสหกรณ และแมบานพรรคประชาธิปตย

เทานั้น ที่ติดภารกิจไปตางประเทศ ไมสามารถมารวมวงโซย

เซตอาหารจีน ที่มี ‘บิ๊กตู’ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เปนเจาภาพ ในค่ําคืนที่อากาศ

อบอาว บนพื้นที่สโมสรราชพฤกษ 

แตรสชาติอาหารคงไมอรอยเทากับรสชาติบทสนทนาของ

คน 10 คน ที่มีพี่นอง 3 ป. ‘บิ๊กตู’ – ‘บิ๊กปอม’ พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหนาพรรคพลังประชา

รัฐ ‘บิ๊กปอก’ พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย เปนแกน

กลางของโตะ 

กับนักการเมืองอาชีพระดับคียแมนของพรรคการเมือง

อีก 7 คน ไดแก นายสันติ พรอมพัฒน รมช.คลัง ในฐานะ

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหนาพรรค

ภูมิใจไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะ

เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย 

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.

พาณิชย ในฐานะหัวหนาพรรคประชาธิปตย นายนิพนธ บุญญา

มณี รมช.มหาดไทย ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปตย นาย

วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรพรรค

ชาติไทยพัฒนา นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและ

สหกรณ ในฐานะเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา  

การสนทนาบนโตะอาหารกินเวลาตั้งแต 18.00 น. เร� อย

ไปเกือบ 21.00 น. หรือราว 2 ชั่วโมง โดยมีเมนูหลักคือ 

สถานการณการเมือง และสถานการณของรัฐบาล 

และเปนไปตามคาดวา ภาพและบทสนทนาที่ถูกคัดออก

มาใหคนภายนอกไดเห็นคือ ทุกอยางดูหวานช� น ทุกพรรครวม

รัฐบาลยังสนับสนุน ‘บิ๊กตู’ เพ� ออยูใหครบเทอม  

เชนเดียวกับภาพ ‘นองตู’ กับ ‘พี่ปอม’ โอบกอดกัน

โชวส� อมวลชน ทามกลางการรายลอมของแกนนําพรรครวม

รัฐบาล ที่ดูเหมือนชางเปนค่ําคืนที่แสนสุข 

แตนั่นเปนเพียงเศษเสี้ยวเดียวบนโตะอาหารกวา 2 ชั่วโมง

เทานั้น เพราะบทสนทนาที่ไมผานการคัดกรองใหหลุดออกมายัง

มีอีกเยอะ 

เหตุเพราะดินเนอรวีไอพีดังกลาวมีจุดประสงคเพ� อสยบ

ขาวคราวความขัดแยงและประเด็นตางๆ ที่เกิดขึ้นในรัฐบาล

ตลอดชวงที่ผานมา ทั้งประเด็นความสัมพันธ 3 ป. ทั้งการงัดงาง

กันระหวาง 3 ป. กับพรรคภูมิใจไทย ประเด็นสัญญาสัมปทาน

โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว  

ทั้งเร� องที่พรรครวมรัฐบาล ส.ว.บางสวน หักประกาศิต  

‘บิ๊กปอม’ สกัดไมให นายไพบูลย นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช� อ                                                                        

และรองหัวหนาพรรคประชารัฐ เปนประธานกรรมาธิการวิสามัญ

กฎหมายลูก 2 ฉบับ ทั้งเร� องเนื้อหาในกฎหมายลูก 2 ฉบับ ทั้ง

เสียงในสภา ที่พรรคเศรษฐกิจไทยทําตัวเปนหอกขางแคร ทั้ง

เร� องขาวลือยุบสภาหนีอภิปรายไมไววางใจในเดือนพฤษภาคม 

คนนอกโตะอาหารจึงรูเทาที่คนในโตะอยากใหรู 

จะสังเกตเห็นไดวา การรับประทานอาหารของพรรครวม

รัฐบาลทุกครั้ง แมจะเปนประเพณี แตทุกครั้งเกิดขึ้นในชวงที่มี

ความระหองระแหงและไมเขาใจกันภายในองคาพยพ เชนเดียว

กับครั้งกอนเม� อปลายป 2562 ที่เปนชวงพรรคเล็กเคล� อนไหวปน

ปวน   

ขณะที่ครั้งนี้มันน�าสนใจตั้งแต ‘แขกรวมโตะ’ ที่ไดรับเชิญ

จาก ‘บิ๊กตู’ ที่จํากัดอยูแค 4 พรรค ไดแก พรรคพลังประชารัฐ 

พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปตย และพรรคชาติไทยพัฒนา 

ที่ลวนเปน ‘ตัวแปรสําคัญ’ ในรัฐบาลเทานั้น  

ขณะที่พรรครวมรัฐบาลอ� นๆ อยาง พรรครวมพลัง

ประชาชาติไทย พรรคพลังทองถิ่นไท พรรคชาติพัฒนา ที่มี 

ส.ส.มากกวา 1 คน กลับไมไดรับเชิญมางานนี้แตอยางใด 

จึงพอทําใหเห็นวา มันเกิดความไมแน�ใจ หรือไมไววางใจ

ตอกันเกิดขึ้นจริงๆ จึงเลือกที่จะรับประทานวงเล็ก เนนไปที่

พรรคขนาดใหญที่เดินซาย เดินทางขวา มีผลกระทบกับรัฐบาล 

ขณะที่พรรครวมรัฐบาลอ� นที่ไมไดรับเชิญเอง ทั้งพรรค

รวมพลังประชาชาติไทย พรรคพลังทองถิ่นไท และพรรค

ชาติพัฒนา ที่ไมไดเชิญมาดวย ก็เพราะมั่นใจไดอยูแลววา อยู

กับ ‘บิ๊กตู’ แน�ๆ  

‘บิ๊กตู’ เองพยายามจะสรางบรรยากาศที่ดีขึ้นมาเพ� อลด

แรงกระเพ� อมตางๆ ที่เกิดขึ้น ตั้งแตสัปดาหกอนที่เดินทางไปรับ

ประทานอาหารกลางวันกับ ‘บิ๊กปอม’ ที่มูลนิธิปารอยตอฯ เพ� อ

กลบภาพความขัดแยงของพี่นอง 3 ป. 

ในขณะที่ครั้งนี้ก็ตองการกลบภาพความขัดแยงในพรรค

รวมรัฐบาลที่กอนหนานี้เต็มไปดวยขาวเสี้ยม ขาวยุแยงตลอด

ชวงที่ผานมา  

แลวการที่ 3 ป.พรอมหนา ตอหนาแกนนําพรรครวม

รัฐบาล ก็อาจตองการจะสงสัญญาณใหพรรครวมรัฐบาลรู

วา พวกเขา 3 คนยังแน�นปก เพ� อทําใหดูน�าเกรงขามอีกครั้ง 

3 ป.น�าจะรูแลววา การที่ปลอยใหปญหาภายในวงศวาน

เรื้อรัง มันทําใหตัวเองออนแอ ในขณะที่พรรครวมรัฐบาล และ

ศัตรูกลับเติบโตจนมาขี่คอ  

หากยังแยกกันเดิน ก็จะเริ่มถูกสั่นคลอนและทาทายทั้ง

จากคนกันเองและศัตรู. 

ดินเนอรวี ไอพี ‘เมนูการเมือง’ 

ช� นม� นบนความหวาดระแวง 

เ
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ม้ผู้คนจะเรียนรู้และเข้าใจไวรัสโควิด-19 มากข้ึน ไม่ตื่น

ตระหนกเหมือนกับช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดใหม่ๆ แต่ก็

ประมาทไม่ได้ เพราะยอดผู้ติดเช้ือหลายวันมาน้ีไม่ต่ำากว่า

วันละ 2 หมื่น การต้ังการ์ดสูง ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ร้านอาหาร 

และผู้คนท่ีใช้ชีวิตในสังคมยังต้องดำาเนินต่อไป  ประชาชนต่าง

ตื่นตัว เรียนรู้ท่ีจะอยู่กับโควิดได้มากข้ึน 

ขณะท่ีภาคการเมือง นักการเมืองก็ช่วยอีกแรง  อุปกรณ์

ป้องกันโควิด ยารักษาเบ้ืองต้นอย่างฟ้าทะลายโจร  และข้าวของ

เครื่องใช้จำาเป็น ยังคงทยอยส่งมอบให้ประชาชน ชาวบ้านท่ีกำาลัง

เผชิญภาวะยากลำาบาก  

 ไม่ก่ีวันก่อนพรรคการเมืองน้องใหม่ “พรรคเสมอภาค” ท่ี

มี เจ๊ต้อย-นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ เป็นหัวหน้าพรรค ขนคณะ

ผู้บริหารพรรค ผู้มีจิตศรัทธา และคณะสงฆ์จากวัดใหญ่บ้าน

บ่อ จ.สมุทรสาคร เดินทางไปยังชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณ 

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  

นำาข้าวสาร อาหาร

แห้ง เส้ือผ้า ยารักษาโรค ท่ี

แรงงานต่างชาติและสาธุชน

คนไทยร่วมทำาบุญบริจาค

ถวายพระครูสมุห์ประสงค์ 

ญาณธีโร เจ้าอาวาสวัดใหญ่

บ้านบ่อ  บรรทุกเรือแล่นไป

ตามแม่น้ำาสาละวิน ซ่ึงเป็น

เส้นก้ันพรมแดนระหว่างไทย

กับเมียนมา ไปยังบ้านห้วยหมู

เน่า  ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง 

ซ่ึงเป็นหมู่บ้านท่ีต้ังอยู่บริเวณ

ชายแดน ชาวบ้านเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุปกาเกอะญอท่ีมีรายได้น้อย  

นอกจากจะมอบเส้ือผ้า ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้พ่ีน้องชาว

ปกาเกอะญอท้ังฝ่ังไทยและฝ่ังเมียนมาแล้ว ยังได้มอบสมุนไพร

ไทยประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจร เหงือกปลาหมอ  และหนุมาน

ประสานกาย เพื่อเสริมภูมิต้านทานโควิด ให้แก่ชาวบ้านห้วยหมู

เน่าจำานวน 200 ชุดด้วย 

 ไม่เท่าน้ัน เจ๊ต้อย ยังได้สาธิตการใช้กล้วยดิบ หอมแดงดิบ 

จ้ิมเกลือเค้ียวกลืน ท่ีช่วยแก้อาการไอ และสาธิตการต้มสมุนไพร

ไทยท่ีหาได้ง่ายในสวนในครัวเรือน เช่น  ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย 

หอมแดง ใบมะกรูด มาดื่มแทนน้ำาชาได้ตลอดวัน และสูดดม

ไอน้ำาสมุนไพร ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคระบาดอย่างโควิด-19 

สุขภาพแข็งแรงได้ด้วยการพ่ึงพาตัวเอง  

เจ้าตัวยังฝากบอก ใช้สมุนไพรไทยใกล้ตัวมาเป็นอาหาร

และยา ไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยจึงรักษาท่ีอาจจะสายเกินแก้ไป

แล้ว.

ม้าไม้

ทำาบุญ-แจกยา

แ

ภาวะ ‘ผู้นำา’ ยามวิกฤต

รฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์

ถานการณ์ “วิกฤตสงคราม” อย่างนี้

ใครเป็นรัฐบาล “หนัก” ก็ไม่เท่า “เครียด”!

หนัก...

ไม่ใช่หนักที่ต้องไปรบกับใคร 

หากแต่ทุกผลกระทบที่เกิดขึ้น มันไปกระแทกชีวิต, 

เศรษฐกิจ, สังคม จนเกิดภาวะ “ทุกข์ประชาชน” ทั่วหน้า

และ “ทุกข์ประชาชน” นี่แหละ....

คือ “ทุกข์ท่วมใจ” คนเป็นนายกฯ ทำาให้ต้องเครียด

เห็นนายกฯ ประยุทธ์แต่ละวัน งกๆ ในแต่ละเรื่อง ในแต่ละ

ปัญหา ในแต่ละความต้องการแห่งตัณหามนุษย์ 

ไม่อยากบอกว่าสงสาร 

แต่ขอบอกว่า “เห็นใจ” ด้วยเข้าใจ!

ในความรู้สึกลึกๆ ผมแอบดีใจ ว่าโชคดีของบ้านเมือง ที่

สถานการณ์อย่างนี้ ได้คนอย่าง “พลเอกประยุทธ์” มาคัดท้าย

ประเทศ

ลำาพัง “ยูเครน-รัสเซีย” จะว่าไป เนื้อแท้ปัญหาอยู่ในวง

จำากัด โลกไม่เดือดร้อนด้วยเท่าไหร่

ที่มันเดือดร้อนไปทั้่งโลกรวมทั้งไทย ก็ตรงสหรัฐฯ และอียู 

วางตำาแหน่ง “ยูเครน” เป็นร่างทรงของเขานี่แหละ 

เมื่อรัสเซียตบหน้าสั่งสอนยูเครน 

สหรัฐฯ และอียูจึงทึกทักว่า “ตบหน้า” เขาประมาณนั้น

อียู “คนบ้านใกล้” รัสเซียน่ะ ไม่เท่าไหร่หรอก

แต่สหรัฐฯ “คนบ้านไกล” ซึ่งเหล่รัสเซียอยู่แล้วนั่นแหละ 

อ้างเป็นผู้พิทักษ์ โลก จะเช็กบิลรัสเซียให้ได้

ปัญหามันจึงบานปลาย.........

จากสองคนทะเลาะกัน ลามเป็นปัญหาเศรษฐกิจ การค้า 

การเงิน การเมือง ระหว่างขั้วตะวันตก “สหรัฐฯ+พันธมิตรยุโรป” 

กับขั้วตะวันออก “รัสเซีย+จีน+อินเดีย” สะเทือนไปทั้้งโลก

“สงครามโลก ครั้งที่ ๓” ก็หวั่นกันไปถึงขั้นนั้นแล้ว! 

สหรัฐฯ พยายามให้ประเทศต่างๆ “แบ่งข้ัว-เลือกข้าง” กรณี

อย่างน้ี สร้างความอิหลัก-อิเหลื่อให้บ้านเล็ก-เมืองน้อยมากทีเดียว

“รวมทั้่งไทย”

รัสเซีย ก็ญาติสนิท สหรัฐฯ ก็มหามิตรประเทศ ทั้งสองล้วน

เป็นญาติ เป็นมิตร ที่แสนดีต่อกันมายาวนาน 

เมื่อ ๒ ฝ่ายทะเลาะกัน จะให้ไทยเรา ซึ่งสนิทสนมรักใคร่

ทั้งสองฝ่าย เลือก “เข้าข้าง” ไปอยู่กับฝ่ายใด-ฝ่ายหนึ่ง

มิใช่ “วิสัยไทย” จะทำากับญาติกับมิตร!

อาเซียน ทำานองเชิญไป “บีบให้เลือกข้าง” อย่างที่มีบางคนพูด

“ทำาเนียบขาว” เขาแถลงเรื่องเชิญนี้มาก่อนแล้ว ตั้งแต่เดือน

กุมภาโน่น

ในวาระ “เฉลิมฉลองครบรอบ ๔๕ ปีแห่งการสถาปนาความ

สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอาเซียน”

แล้วไทย ทั้งในฐานะกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งในฐานะมหา

มิตร ครั้งหนึ่ง ตอนสงครามมหาเอเชียบูรพา........

ไทยเคยประกาศสงครามกับสหรัฐฯ ด้วยซ้ำา 

แต่เมื่อญี่ปุ้นแพ้ ไทยกลับชนะสงคราม นั่นก็เพราะ “มหามิตร

สหรัฐฯ” ช่วยเหลือ

และนี่ เมื่อมหามิตรให้เกียรติ เชิญผู้นำาประเทศไทยในฐานะ

อาเซียน ไปร่วมประชุม เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ ๔๕  ปี สหรัฐฯ-

อาเซียน

นับเป็นเรื่องน่ายินดี และควรกระตือรือร้นอย่างยิ่ง ที่จะเดิน

ทางไปร่วมตามคำาเชิญที่วอชิงตัน

พวกคิดหยุมหยิม พวกมองยาวไม่เลยหนวดมด รู้จักรักชาติ

แบบ “วางเฉย” เสียบ้างก็ได้ 

การรู้จักมรรยาทสังคม การรู้ว่า “การอยู่ร่วมบนฐานอธิปไตย

และบูรณภาพแห่งดินแดน” ควรจะประพฤติ-ปฏิบัติและวางตน

แบบไหน 

ผู้มี “คุณสมบัติผู้ดี” น่าจะเข้าใจมิใช่หรือ?

น่าเกลียดมาก ที่ใครจะยกเรื่อง “ยูเครน-รัสเซีย” ไปสรุปรวม

กับที่สหรัฐฯ เชิญกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีไทยด้วยไปประชุมที่

วอชิงตัน ว่า “เรียกบริวารไปรับคำาสั่ง”

และนี่ สมมุติว่า รัสเซียเชิญผู้นำาไทยไปประชุม ในวาระเฉลิม

ฉลองสัมพันธ์ระหว่างรัสเซีย-ไทย อะไรสักอย่าง

แน่นอน......

นายกฯ ต้องยินดีไปร่วมประชุมตามคำาเชิญ คนไทยต้องรู้ 

ว่าที่ ไทยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นนักล่าอาณานิคมอย่างฝรั่งเศส-อังกฤษ 

ส่วนหนึ่ง นั่นไม่เพราะ “พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ ๒ แห่งรัสเซีย” ดอก

หรือ? 

“..........พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เสด็จฯ โดยรถไฟจาก

กรุงเบอร์ลินถึงกรุงเซ็นต์ปิเตอร์สเบิร์ก เมื่อวันที่  ๓ กรกฎาคม ๒๔๔๐ 

เวลา ๒๑.๓๐ น. พระเจ้าซาร์เสด็จฯ  มารับที่สถานีรถไฟ 

ทั้งสองพระองค์ประทับรถพระที่นั่งไปสู่พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ

ซึ่งจัดเป็นที่ประทับ

ในการเสวยพระกระยาการค่ำาในวันที่ ๔ กรกฎาคม  สมเด็จ

พระปิยะมหาราช ทรงถือโอกาสปรับทุกข์ถึงการรุกรานของ

มหาอำานาจจากยุโรป

ในเช้าวันรุ่งขึ้น ‘พระเจ้าซาร์’ จึงจัดให้มีการฉายพระรูป

ร่วมกันที่พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ 

อีกทั้งยังทรงรับสั่งให้ราชสำานักรัสเซีย นำาภาพที่ ‘คิง

จุฬาลงกรณ์’ จากสยามประทับคู่กับพระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย ส่ง

ไปยังหนังสือพิมพ์ที่ออกในเมืองหลวงของทุกประเทศในยุโรป

ทุกฉบับ 

ทั้งยังทรงเขียนคำาอธิบายภาพด้วยพระองค์เองว่า

‘สยามเป็นประเทศที่กำาลังพัฒนา หาใช่ประเทศล้าหลังซึ่ง

มหาประเทศจะอาศัยเป็นมูลเหตุเข้ายึดครองมิได้’ (โรม บุนนาค)”

นี่........

ส่วนหนึ่งแห่งรากเหง้า “ดำารงชาติไทย” ในส่วนสัมพันธ์ดุจ

ญาติ-ดุจมิตร ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และรัสเซีย มีห่วงสร้อยร้อย

รัดประหวัดถึงมิรู้คลายประมาณนี้

ฉะนั้น จะรุ่นใหม่-รุ่นเก่า หรือไม่มีรุ่น ก็ตาม ควรศึกษาหา

รู้ในการมองโลก-ประมวลความ เพื่อการอยู่ร่วมโลก-ร่วมสังคม 

แบบอารยชาติที่รู้จักแยกแยะ แล้วบริหารการวางตัว-วางตนให้

ถูกต้อง เหมาะสม

จะเป็นคุณ “ทั้งเขา-ทั้งเรา” สถานเดียว!

การเป็นรัฐบาล เป็นนายกฯ น่ะ เป็นไม่ยากหรอก

ที่ยากคือ “เป็นแล้ว” ทำาประโยชน์อะไรให้สังคมชาติและ

ประชาชน “อยู่รอด-อยู่สุข” ตามกาล ตามฐานานุรูปอันควรตะ

หาก

ปลายมีนา นายกฯ “นิราศร้างห่างเคหา” ถือว่าถูกโฉลก 

เหมือนฟ้า-ดินจัดสรร

ไปจากประเทศ.....

มีคนอื่น “รักษาการแทนในตำาแหน่งนายกฯ” ชั่วคราว  นั่น

เท่ากับ “พ้นจากเก้าอี้นายกฯ” ไปแล้ว

แล้วกลับมารับ “เมษาเยือน”

เป็น “นิวประยุทธ์” พฤหัสบดีแห่งความเป็นใหญ่ประทับ ทุก

อย่างจะปรับเปลี่ยน “ร้ายเวียนเป็นดี” ทีนี้ละ...เมิ้ง!

เมื่อ ๑ พฤศจิกา ๖๔ นายกฯ ไปร่วมประชุม World  Leaders 

Summit ที่เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร 

ในการสนทนากับประธานาธิบดี “โจ ไบเดน” นายกฯ ได้เชิญ 

“โจ ไบเดน” มางาน APEC ท่ีไทยเป็นเจ้าภาพ พฤศจิกาน้ี มิใช่หรือ? 

ท่านไปคราวนี้ อย่าลืม “คอนเฟิร์ม” ละกัน!

ไทยที่เป็นได้กับทุกฝ่าย คือ

“ศาลาพักใจ”

ใครทุกข์ ใครเจ็บ-ใครไข้ ใครมีปัญหาอะไร ขาดเหลือเฟือฟาย

อะไร ทุกฝ่ายออกปากได้ พึ่งพิงได้ 

นี่แหละคือ “ธรรมชาติที่ไทยเป็น”!

“ชาติมหาอำานาจ” ทั้งหลาย ไม่ว่า สหรัฐฯ รัสเซีย จีน  เขาก็

เข้าใจธรรมชาติที่เป็นเช่นนี้มาตลอดของไทย เขาจึงไม่คาดคั้นมั่นตาย

เอากับไทย “ตามต้องการเขา” ไปทุกเรื่อง

อย่างที่ประชุมสหประชาชาติ มีข้อเรียกร้องให้รัสเซียยุติการ

สู้รบและถอนทหารออกจากยูเครน เรียกว่าประณามรัสเซียที่บุก

ยูเครนประมาณนั้น

เรื่อง “สิทธิในอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน” มันเป็น

หลักการสากลของสหประชาชาติอยู่แล้ว 

เมื่อให้ประเทศสมาชิกโหวต ในฐานะไทยเป็นประเทศสมาชิก 

จึงเป็นความชอบธรรมที่ “โหวตเห็นชอบ” เป็น ๑  ใน ๑๔๑ ชาติ 

“อันเป็นส่วนใหญ่”

ทั้งรัสเซียทั้งสหรัฐฯ ก็เข้าใจ เรื่องยูเอ็น เป็นเรื่องของหลักการ

ร่วม ไม่สะท้อนทางปฏิบัติ “เฉพาะตัว-เฉพาะประเทศ”

และทราบข่าวกันแล้วใช่ไหม?

๒๘-๒๙ มีนานี้ นายกฯ ประยุทธ์และรัฐมนตรีต่างประเทศ 

“ดอน ปรมัตถ์วินัย”

จะเดินทางไปประชุมสุดยอดพิเศษของสหรัฐอเมริกากับ

สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 

ที่ “กรุงวอชิงตัน”

ตามคำาเชิญของประธานาธิบดี “โจ ไบเดน”!

ไม่ใช่มีเรื่อง “ยูเครน-รัสเซีย” แล้วปุบปับเชิญกลุ่มประเทศ

ส

เคาะโควิด

และองค์กรอิสระร่วมประชุม

นายอนุทินกล่าวว่า จากการ

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

คร้ังท่ีผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์

การพิจารณาให้บริหารจัดการโควิด-19 

แบบโรคประจำาถ่ิน (Endemic approach) 

ซ่ึงเวลาน้ีมีหลายประเทศท่ีเตรียมการ

เปล่ียนผ่านโควิด-19 ไปสู่โรคประจำา

ถ่ิน เช่นประเทศในทวีปยุโรป สำาหรับ

ประเทศไทยมีการเตรียมมาตรการใน

การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับระดับ

สถานการณ์โดยคำานึงถึงทุกมิติ อาทิ การ

เดินทางเข้าประเทศไทยตามโปรแกรม 

Test & Go ท่ีมีเงื่อนไขด้านสุขภาพพร้อม

กับการอำานวยความสะดวกให้กับนักเดิน

ทางต่างชาติและคนไทย ช่วยสร้างราย

ได้เข้าประเทศ

นายอนุทินกล่าวว่า การประชุม

วันน้ีมี 3 ประเด็นสำาคัญในการพิจารณา

เห็นชอบ คือ 1.หลักการการจัดการตาม 

แผนและมาตรการรองรับการเปล่ียน

ผ่านการระบาดของโรคโควิด-19 สู่โรค

ประจำาถ่ินบนพ้ืนฐานสุขภาพท่ีดีของ

คนไทยทุกคน และการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ โดยหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องเตรียมการบริหารจัดการด้าน

ต่างๆ ได้แก่ การเฝ้าระวังและมาตรการ

สำาหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ การเฝ้า

ระวังในประเทศ การสอบสวนโรค การ

บริหารจัดการวัคซีน มาตรการป้องกัน

และควบคุมโรค มาตรการด้านการแพทย์ 

รวมถึงมาตรการทางกฎหมายและสังคม 

เพื่อให้ประชาชนสามารถดำารงชีวิตเป็น

ปกติภายใต้หลัก Universal Prevention 

เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าได้ 2.เร่

งรัดการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัด                                                                

เยอรมัน ภายใต้โครงการกำาจัดโรคหัด                                                              

และหัดเยอรมันตามพันธสัญญานานา 

ชาติ 3.แนวทางการรักษาผู้ป่วยไวรัสตับ

อักเสบซี ด้วยวิธี Test and Treat 

ขณะท่ี นพ.เกียรติภูมิ วงค์รจิต 

ปลัด สธ. กล่าวว่า ท่ีประชุมได้วางกรอบ

การเป็นโรคประจำาถ่ินว่าต้องทำาอย่างไร 

โดยจะแบ่งเป็น 4 เฟสของการเข้าสู่การ

เป็นโรคประจำาถ่ิน ได้แก่ ระยะท่ี 1 (12 

มี.ค.-ต้น เม.ย.) เรียกว่า Combatting 

ต้องออกแรงกดตัวเลขไม่ให้สูงกว่าน้ี เป็น

ระยะต่อสู้ เพื่อลดการระบาด ลดความ

รุนแรงลง, ระยะท่ี 2 (เม.ย.-พ.ค.) เรียก

ว่า Plateau คือการคงระดับผู้ติดเช้ือไม่

ให้สูงข้ึน ให้เป็นระนาบจนลดลงเรื่อยๆ, 

ระยะท่ี 3 (ปลาย พ.ค.-30 มิ.ย.) เรียก

ว่า Declining การลดจำานวนผู้ติดเช้ือลง

ให้เหลือ 1,000-2,000 ราย และระยะท่ี  

4 ต้ังแต่ 1 ก.ค.2565 เป็นต้นไป เรียกว่า 

Post pandemic คือออกจากโรคระบาด 

เข้าสู่โรคประจำาถ่ิน

“ช่วงแรกเดือน มี.ค.-เม.ย. ภายใน 

1 เดือน จะพยายามให้กราฟตัวเลขผู้ป่วย

ติดเช้ือท่ีตอนน้ีเป็นขาข้ึนให้คงตัวเป็น

แนวระนาบ จากน้ันในช่วงเดือน พ.ค.-

มิ.ย. เป็นช่วงท่ีผู้ป่วยติดเช้ือจะค่อยๆ ลด

ลง ในช่วงปลายเดือน มิ.ย. หรือราว 30 

มิ.ย. ตัวเลขผู้ป่วยติดเช้ือคาดเหลือ 1,000-

2,000 คนต่อวัน แต่ท้ังน้ีจะต้องมีการปรับ

แก้กฎหมายถึง 9 ฉบับ เพื่อเข้าสู่การเป็น

โรคประจำาถ่ิน และต้องทำาให้มาตรฐาน 

Covid Free Setting เป็นมาตรฐานการ

ควบคุมโรคในอนาคต มีแนวทางการ

รักษาท่ีเหมาะสม สอดคล้องกัน และใน

ส่วนของอัตราการเสียชีวิตก็ต้องลดลง

เหลือประมาณ 1 ใน 1,000 โดยอัตรา

การเสียชีวิตของไทยขณะน้ีอยู่ท่ี 0.19% 

ขณะท่ีท่ัวโลกอยู่ท่ี 1.3%” ปลัด สธ.ระบุ

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

(สบส.) แถลงถึงการใช้สิทธิยูเซปโควิด

พลัส (UCEP COVID Plus) ว่าเมื่อ 2 ปี

ก่อนโควิดไปรักษาท่ีไหนก็ได้เป็นยูเซปโค

วิด แต่ปัจจุบันลักษณะโรคความรุนแรง

ลดลง ปรับวิธีการรักษาในกลุ่มผู้ท่ีไม่มี

อาการรุนแรงเป็น Hi เป็นหลัก และ

ล่าสุดมีการรักษาแบบผู้ป่วยนอก OPD  

ตามสถานการณ์ของโรค พร้อมให้ระบบ

การรักษากลับไปสู่การรักษาตามสิทธิ

เดิม เช่น ผู้ประกันตนก็ไปตามระบบ มี

ผลวันท่ี 16 มี.ค. ส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต

โควิดสีเหลือง สีแดง ยังคงให้ใช้รักษาได้

ทุก รพ.จนกว่าจะหายดี ไม่ต้องเสียค่า

ใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน โดยทางสถานพยาบาล

ต้องทำาหน้าท่ีในการประเมินคัดแยกผู้

ป่วย ยกเว้นแต่ผู้ป่วยหรือญาติปฏิเสธ

การรักษาใน รพ.ตามสิทธิ แต่ประสงค์

ไปรักษาท่ีอื่นเอง ก็จะเป็นภาระท่ีผู้ป่วย

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

โควิดพุ่งดับเพ่ิม 69 ราย

นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 

กล่าวว่า หลักเกณฑ์การประเมินคัด

แยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตกรณีโรคโควิด 

สำาหรับยูเซปพลัส หากมีอาการรุนแรง

กลุ่มสีเหลือง สีแดง โดยนิยามคือ ผู้

ป่วยตรวจ ATK ผลเป็นบวก หรือ RT-

PCR ผลติดเช้ือ ร่วมกับมีอาการอย่าง

ใดอย่างหน่ึง คือ 1.หัวใจหยุดเต้น มี

ส่ิงอุดก้ันทางเดินหายใจ หายใจลำาบาก

เฉียบพลัน มีภาวะช็อก มีภาวะโคม่า มี

อาการซึมลง เมื่อเทียบกับระดับความ

รู้สึกตัวเดิมหรือกำาลังชักเมื่อแรกรับท่ีจุด

คัดแยก 2.มีอาการไข้สูงกว่า 39 องศา

เซลเซียส นานกว่า 24 ช่ัวโมง หรือ

หายใจเร็วกว่า 25 คร้ังต่อนาทีในผู้ใหญ่ 

3.มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว มีปัจจัย

เส่ียงอาการรุนแรงหรือโรคร่วม 

ด้านศูนย์บริหารสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์โค

วิด-19 ในประเทศไทย พบผู้ติดเช้ือราย

ใหม่ 22,073 ราย ติดเช้ือในประเทศ 

21,830 ราย จากระบบเฝ้าระวังและ

ระบบบริการ 21,653 ราย ค้นหาเชิงรุก

ในชุมชน 177 ราย เรือนจำา 151 ราย 

เดินทางมาจากต่างประเทศ 92 ราย หาย

ป่วยเพ่ิม 24,747 ราย อยู่ระหว่างรักษา 

221,585 ราย อาการหนัก 1,200 ราย ใส่

เครื่องช่วยหายใจ 404 ราย เสียชีวิตเพ่ิม 

69 ราย เป็นชาย 42 ราย หญิง 27 ราย 

อายุ 60 ปีข้ึนไป 54 ราย มีโรคเร้ือรัง 13 

ราย ไม่มีประวัติโรคเร้ือรัง 2 ราย 

ยอดผู้ติดเช้ือสะสม 3,088,873 

ราย หายป่วยสะสม 2,843,850 ราย 

ผู้เสียชีวิตสะสม 23,438 ราย ส่วน

ยอดฉีดวัคซีนวันท่ี 8 มี.ค. 162,439 

โดส ยอดฉีดสะสม 125,199,011 โดส 

ขณะท่ีสถานการณ์โลกมีผู้ติดเช้ือสะสม 

449,914,073 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 

6,035,921 ราย  

สำาหรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือมาก

ท่ีสุด ได้แก่ กทม. 3,152 ราย, ชลบุรี 976 

ราย, สมุทรปราการ 964 ราย, นนทบุรี 

911 ราย, นครศรีธรรมราช 888 ราย,  

สมุทรสาคร 735 ราย, พระนครศรีอยุธยา 

619 ราย, ภูเก็ต 545 ราย,  บุรีรัมย์ 452 

ราย และฉะเชิงเทรา 436 ราย 

วันเดียวกัน นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ใน

ฐานะ ผอ.ศบค. มีคำาส่ังให้ศูนย์ปฏิบัติ

การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความ

ม่ันคง (ศปม.) จัดกำาลังพลสนับสนุน

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) ปฏิบัติหน้าท่ีรับสายด่วนของ 

สปสช. (1330) ซ่ึงมีปริมาณผู้โทร.เข้ามา

จำานวนมาก เพื่อช่วยเร่งนำาผู้ป่วยติดเช้ือ

โควิด-19 เข้าสู่ระบบ ให้ประชาชนเข้า

ถึงการดูแล และบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชนอย่างเร่งด่วน

ท้ังน้ี ศปม.ได้จัดต้ังศูนย์ประสาน

งานสายด่วน ศปม. สนับสนุน สปสช. 

(1330) จำานวน 200 คู่สาย โดยแบ่ง

เป็นกองบังคับการ ศปม. 40 คู่สาย, 

ศปม.กองทัพบก 80 คู่สาย, ศปม.กองทัพ

เรือ 40 คู่สาย และ ศปม.กองทัพอากาศ 

40 คู่สาย โดยเมื่อวันท่ี 7 มี.ค.ท่ีผ่านมา 

สปสช.ได้จัดการอบรมและซักซ้อมการ

ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าท่ีสายด่วน และการ

บันทึกข้อมูลเข้าระบบ สปสช.

“กำาลังพลท่ีเข้ามาช่วยเหลือจะ

ปฏิบัติภารกิจต้ังแต่เวลา 08.00-16.30 น.                                                      

ของทุกวัน โดยเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีมีขีดความ

สามารถในการบันทึกข้อมูล มีทักษะการ

พูดคุยท่ีสุภาพ อดทน ใจเย็น นอกจากน้ี 

ศูนย์ประสานงานสายด่วน ศปม.ได้จัดผู้

บัญชาการเหตุการณ์ในการควบคุมดูแล

การปฏิบัติ พร้อมช้ีแจงการปฏิบัติให้กับ

กำาลังพลเมื่อมีการหมุนเวียน ประสาน

การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้าท่ีเกิดข้ึน และกำาหนดให้รายงานผล

การปฏิบัติตามวงรอบท่ีกำาหนด และสรุป

ปัญหาข้อขัดข้องเพื่อแก้ไขให้การปฏิบัติ

มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน” นายธนกรกล่าว

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

ว่า นายกฯ ยังกำาชับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

และท้องถ่ิน เช่น องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบล เร่งบริหารกำาจัดขยะติดเช้ือท่ีถูก

วิธี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโค

วิด-19 ซ่ึงจากรายงานพบมีผู้ท้ิงชุดตรวจ 

ATK แบบท่ีใช้แล้วลงถังขยะท่ัวไป โดย

ไม่มีการผูกมัดถุงขยะให้มิดชิดหรือเขียน

ป้ายบอกเตือน ซ่ึงทำาให้เกิดการแพร่

เช้ือตามจุดท้ิงขยะต่างๆ ถือเป็นขยะติด

เช้ือ จึงขอความร่วมมือประชาชนกำาจัด

อุปกรณ์และเครื่องตรวจคัดกรองโควิด-

19 อย่างถูกวิธี เพราะทุกคนมีส่วนร่วม

กันควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 และ

สร้างพ้ืนท่ีปลอดภัยโดยเร่ิมท่ีตนเอง.

แม่โม

และต้องการพิสูจน์ความจริงกรณีการ

เสียชีวิตจากเจ้าหน้าท่ีตำารวจ เนื่องจาก

มีกระแสข่าวออกมาหลายแนวทาง แต่

ความจริงย่อมมีเพียงหน่ึงเดียว โดยทุก

อย่างต้องถูกพิสูจน์ด้วยกระบวนการทาง

นิติวิทยาศาสตร์ 

“ส่วนตัวเชื่อว่าคดีน้ีไม่สามารถมี

การครอบงำาจากผู้มีอิทธิพลได้ รวมท้ัง

การทำางานของกรรมาธิการฯ ซ่ึงหากมี

การแทรกแซง เชื่อว่าเจ้าหน้าท่ีตำารวจก็

ไม่ต้องเกรงกลัว เนื่องจาก ผบ.ตร.ก็เป็น

หน่ึงในสมาชิกวุฒิสภา แม้ท่ีผ่านมาจะมี

ความพยายามเชื่อมโยงไปถึงนักการเมือง

หรือผู้มีอิทธิพล ซ่ึงทางกรรมาธิการฯ จะ

ได้สอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องอย่าง

ตรงไปตรงมา” นายสมชายระบุ 

วันเดียวกัน ท่ี สภ.เมืองนนทบุรี 

นางภนิดา ศิริยุทธโยธิน แม่ของแตงโม 

เดินทางเข้าให้ปากคำาเพ่ิมเติมกับทาง

พนักงานสอบสวน แต่ปรากฏว่าทาง

พนักงานสอบสวนไม่อยู่ เนื่องจากได้

เดินทางไปประชุมด่วนท่ีกองบัญชาการ

ตำารวจภูธรภาค 1 (บช.ภ.1)  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะท่ีนาง

ภนิดามาถึง ผู้ส่ือข่าวได้พยายามเข้า

สัมภาษณ์จนเกิดอาการเครียด มีอาการ

จะเป็นลม ต้องควักยาดมมาดม ก่อน

จะตอบคำาถามเร่ืองนายกฤษณะ ศรี

บุญพิมพ์สวย ทนายความท่ีกำาลังเป็น

ประเด็น โดยระบุว่า ไม่ได้สนใจอะไร 

มันเป็นเรื่องอดีตของเขา โดยก่อนหน้าน้ี

มีผู้ใหญ่ท่านหน่ึงแนะนำา ซ่ึงพอใจในผล

งานและเห็นว่าทางทนายคนน้ีทำางานให้

ดี จนรู้สึกว่าทิศทางของคดีดูดีข้ึน ซ่ึงยัง

จ้างให้เป็นทนายความในคดีน้ีต่อไป

นางภนิดากล่าวว่า การจัดงานศพ

น้องแตงโม ทีแรกคิดว่างานจะไม่ได้จัด

อะไรใหญ่โต พอเดินทางไปดูเมื่อวันท่ี 8 

มี.ค.ท่ีผ่านมา ไม่นึกไม่ฝันเลยว่างานศพ

ลูกจะจัดออกมาได้ใหญ่โตอะไรขนาดน้ี 

สามารถรองรับคนท่ีมาร่วมงานได้ 1,400 

คน มีท่ีจอดรถให้กับผู้ท่ีมาร่วมงานอย่าง

ดี จัดดอกไม้ราวกับสวรรค์ให้กับน้องโม

นางภนิดายังกล่าวถึงกรณีท่ีนาย

ไพบูลย์ ตรีกาญจนานันท์ หรือโรเบิร์ต 

ท่ีล่าสุดออกมารับสารภาพว่าขับเรือกระ

ชากทำาให้แตงโมตกเรือว่า ให้อภัยต้ังแต่

วันท่ีเขาท้ังสองคนมากราบเท้าขอขมา

แล้ว แต่เรื่องคดีความไม่เก่ียวกัน ปล่อย

ให้เป็นหน้าท่ีของตำารวจดำาเนินการต่อไป 

ท่ีสถาบันนิติเวชวิทยา เจ้าหน้าท่ี

ระบุว่ายังไม่ได้มีญาติหรือบุคคลท่ี

เก่ียวข้องเข้ามาติดต่อแต่อย่างใด ส่วน

ข้ันตอนการแต่งหน้าศพหรือการเปล่ียน

เส้ือผ้าย่อมทำาได้ แต่เจ้าหน้าท่ีจะเป็นผู้

แจ้งวัฒนะ • ศาลปกครองกลางมีคำา

พิพากษายกฟ้องในคดีที่นายธาริต เพ็ง

ดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(ดีเอสไอ) ฟ้องขอให้เพิกถอนมติคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ชี้มูลความ

ผิดกรณีร่ำารวยผิดปกติ โดยศาลเห็นว่า 

เมื่อพิจารณาจากการที่ ป.ป.ช.ไต่สวน

ข้อเท็จจริงและพิจารณาวินิจฉัยมีมติว่า

นายธาริตเมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งอธิบดีดี

เอสไอ ทั้งที่อยู่ในชื่อของนายธาริต นาย

ปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์, นายสนชัย 

ศรีทองกุล, บริษัท ปิยธนวรรษ จำากัด 

และนางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ รวมมูลค่า 

346,652,588.52 บาท แต่เนื่องจาก

ทรัพย์สินที่ร่ำารวยผิดปกติบางส่วนได้มี

การโอน ยักย้าย แปรสภาพหรือซุกซ่อน

ทรัพย์สิน คงเหลือทรัพย์สินที่ได้มาโดย

ร่ำารวยผิดปกติที่ ป.ป.ช.มีคำาสั่งอายัดไว้

เป็นการชั่วคราว 90,260687.40 บาท 

เหลือทรัพย์สินที่ ได้มาโดยร่ำารวยผิด

ปกติจำานวน 256,391,901.12 บาท พฤติ                                                     

การณ์แห่งการกระทำาของนายธาริตมี

ความร้ายแรงมาก แม้จะอ้างว่ารับ

ราชการมานาน ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย 

มีผลงานในการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริตและกระทำาผิดในคดีสำาคัญ ควร

นำามาพิจารณาประกอบการกำาหนดโทษ

ด้วยนั้น ไม่เป็นเหตุที่ต้องนำามาพิจารณา

ประกอบเพื่อลดหย่อนการกำาหนดโทษ

นายธาริตเป็นปลดออกจากราชการ

ส่วนที่นายธาริตโต้แย้งว่า สำานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีควรรอคำา

พิพากษาศาลปกครอง ศาลแพ่ง ที่ ได้

ยื่นฟ้องกรณี ป.ป.ช.ชี้มูลก่อนจะมีคำา

สั่งไล่ออกจากราชการ ศาลเห็นว่าไม่มี

บทบัญญัติของกฎหมายใด กำาหนดให้

สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรอคำา

พิพากษาถึงที่สุดของศาลก่อนออกคำา

สั่งลงโทษ หรือกรณียกคำาพิพากษาศาล

ฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมืองในคดีหมายเลขดำาที่ อม.

209/2561 หมายเลขแดงที่ อม.258 

/2562 ขึ้นมาแล้วเทียบเคียงว่าการ

ชี้มูลข้อกล่าวหาที่มาจากการไต่สวน 

ซึ่งมีอำานาจจำากัดแต่เฉพาะการบังคับ

เอาแก่ทรัพย์สินที่ ได้มาในระหว่างการ

ดำารงตำาแหน่งอธิบดีดีเอสไอ ตามที่

ระบุไว้ ในคำาสั่งเท่านั้น จึงต้องถือ

เป็นการชี้มูลความผิดนายธาริตใน

ขณะดำารงตำาแหน่งอธิบดีดีเอสไอ และ

ถือเป็นการไต่สวนนายธาริตในฐานะ

ผู้ดำารงตำาแหน่งสูงตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. 

2542 นั้น ศาลเห็นว่าคำาพิพากษาศาล

ฎีกาดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยถึงอำานาจ

การไต่สวนของ ป.ป.ช. และกรณีที่จะ

ต้องบังคับแก่ทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าว

หาเท่านั้น ไม่อาจตีความคำาพิพากษา

ดังกล่าวเช่นที่นายธาริตสรุปได้ ข้อกล่าว

อ้างของนายธาริตจึงไม่อาจรับฟังได้.

ยกฟ้องคดีธาริตขอเพิกถอนมติปปช.

ดำาเนินการ สำาหรับกำาหนดการ

รับศพแตงโม ทางญาติได้ติดต่อ

กับสถาบันนิติเวชฯ ว่าจะเข้า

มารับศพในวันท่ี 14 มี.ค.65 

เวลา 10.00 น. โดยจะมีการทำา

พิธีกรรมทางศาสนาเพื่อเห็นหน้า

เป็นคร้ังสุดท้าย ก่อนจะนำาศพไป

ฌาปนกิจท่ีคริสตจักรเมธอดิสท์ 

จ.ปทุมธานี

ท่ี จ.สมุทรสาคร พระญาณ

วิกรม หรือหลวงพ่ีอุเทน จ้าอาวาส

วัดท่าไม้ ระบุกรณีไฮโซปอและ

โรเบิร์ตเตรียมบวชอุทิศส่วนกุศล

ให้แตงโมว่า ขอให้ผู้ส่ือข่าวมา

ถ่ายรูปทำาข่าวในวันท่ี 16 มี.ค.น้ี 

เวลา 14.00 น. ท่ีวัดท่าไม้ ตาม

กำาหนดการเดิม ไม่อยากให้ข่าว

คนละที เพราะจะทำาให้เกิดความ

สับสน ซ่ึงยังงงกับกระแสข่าวท่ี

ออกไปกันคนละทิศละทาง.



ดินหรือปญหาความเดือดรอนของประชาชน

3) การตั้งกลไกกรรมาธิการ ส.ส. และ ส.ว. ในการตรวจสอบ

ในเร� องตางๆ (ม.128)

4) การเปดอภิปรายเพ� อลงมติไมไววางใจ (Vote of no 

Confidence) ทั้งคณะ (เปนการเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐ                                                                       

มนตรี) หรือรัฐมนตรีรายบุคคล ซึ่งเปนการเปดอภิปรายไมไววาง 

ใจแบบลงมติโดยสภาผูแทนราษฎร (ม.151) กับเปดอภิปรายไมไว                                                                              

วางใจแบบไมลงมติ โดย ส.ส. (ม.152) และการเปดอภิปราย

ของ ส.ว. ในการไมไววางใจแบบไมลงมติ (ม.153)

2.อํานาจหนาที่ฝายบริหารและการถวงดุลฝายนิติบัญญัติ ที่

สําคัญ ไดแก

2.1 การบังคับใชกฎหมายการบริหารราชการแผนดิน ตาม 

ภารกิจของรัฐคือ การกําหนดนโยบายของรัฐและการบังคับบัญชา

และการกํากับดูแลฝายปกครองในการจัดทําบริการสาธารณะตาม

ที่ไดแถลงนโยบายไวกับฝายนิติบัญญัติ (ม.162)

2.2 ฝายบริหารก็มีอํานาจควบคุมฝายนิติบัญญัติไดคือ การ 

เสนอใหพระมหากษัตริย (ประมุขของรัฐ) ยุบสภาผูแทนราษฎรให

มีการเลือกตั้งใหม (ม.103) เปนตน

ปญหาการออกแบบรัฐธรรมนูญ 2560 ในเร� องความสัมพันธ

ระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารที่สับสน

จากการที่ออกแบบรัฐธรรมนูญ 2560 ที่สับสน กอใหเกิด                                                                        

ประเด็นปญหาท่ีไมเปนระบอบประชาธิปไตย ในเร� องความสัมพันธ

ระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารที่ ไมยึดโยงกับประชาชนใน

หลายๆ เร� อง ดังนี้

1.ที่มาของนายกรัฐมนตรี

โดยหลักที่มีจารีตประเพณีที่วา นายกรัฐมนตรีตองมาจาก                                                                           

พรรคการเมืองที่ ไดรับเสียงมาก คือ ไดจํานวน ส.ส.มากที่สุด                                                                                                

สามารถจัดต้ังรัฐบาลและผูท่ีเปนหัวหนาพรรคการเมือง แตรัฐธรรม 

นูญนี้ ไดทําลายหลักการนี้ ไปแลว และที่สําคัญไมยึดโยงกับประชา 

ชน ดังนี้

1.1 นายกรัฐมนตรีมาจากผูที่พรรคการเมืองเสนอ 3 ราย 

ช� อ เปน ส.ส.หรือไมก็ตาม และไมจําเปนตองเปนพรรคการเมือง

ท่ีมีจํานวน ส.ส.มาก เปนผูมีสิทธิ ข้ึนอยูกับพรรคการเมืองท่ีสามารถ

รวบรวม ส.ส.มากกวากัน และมิหนําซ้ํา ในกรณี 5 ปแรก บท 

เฉพาะกาลที่ใหมี ส.ว.ที่มาจากการแตงตั้ง คสช. (องคกรชั่วคราว

ที่มาจากการรัฐประหารเปนผูแตงตั้ง) สามารถเลือกนายกฯ รวม

กับ ส.ส.ได ไมจําเปนตองมีการรวบรวม ส.ส.มาก แตถารวม

กับ ส.ว. อีก 250 คนไดมากกวา ก็เปนนายกฯ ไดแลว ตัวอยาง

เชน ส.ส. 500 คน ไดเสียง ส.ส. 126 คน รวมกับ ส.ว. 

250 คน ก็สามารถเลือกนายกฯ ไดแลว ถือเปนการทําลายหลัก 

ประชาธิปไตยเปนอยางมาก ที่วาผูปกครองที่บริหารประเทศตอง

มาจากความยินยอมพรอมใจจากประชาชน ดวยการเลือกตั้งที่เปน

เสียงสวนใหญ ในระบบประชาธิปไตยทางผูแทนคือ เสียง ส.ส.ที่

ประชาชนเลือกตั้ง ส.ส.

1.2 ในกรณีที่ไมสามารถหานายกรัฐมนตรีได ในบทเฉพาะ 

กาล (ม.272 ว.2) กําหนดวา ใหรัฐสภา (ส.ส.กับ ส.ว.) เลือกบุคคล                                                                                  

ที่ไมอยูในรายช� อ 3 รายช� อ ที่พรรคการเมืองเสนอใหประชาชน

เลือกตั้ง โดยเฉพาะการเลือกพรรคและเลือก ส.ส. ใชบัตรใบเดียว                                                                                 

กันทั้งประเทศ ดังนั้น นายกฯ ก็ตองมาจากบุคคลที่พรรคการเมือง

เสนอ จะใหเปนบุคคลที่ไมอยูในรายช� อเสนอใหกับประชาชนเลือก 

ถือเปนการทําลายหลักประชาธิปไตย ที่วาระบอบการปกครองของ                                                                                             

ประชาชน โดยประชาชนและเพ� อประชาชน

แสดงใหเห็นวาหลักการที่มาของนายกรัฐมนตรีไมไดยึด                                                                                          

โยงจากประชาชนที่แทจริง เน� องจาก ส.ว.ที่มาจากการแตงตั้งจาก                                                                                                  

คสช. จะเปนผูกําหนดทิศทางการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี ถึง 5 ป เปน

ไปไดวาถานายกฯ ที่มาจาก คสช. ไมยุบสภา อาจอยู 2 วาระ 8 ป

เลยทีเดียว

1.3 ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเสนอบุคคลท่ีสมควร
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4 บทความ

ารต้ีราชพฤกษจบไปแลว เรียกวา “บ๊ิกตู” พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม และพลพรรค 3 ป. ตางช� นม� นกับความรัก

สามัคคีกับรัฐมนตรีในพรรครวมรัฐบาล ซึ่ง งานนี้มีเพียง 

10 รัฐมนตรีที่มารวมโตะอาหารจีนเทานั้น เลนเอาพรรค

เล็กๆ อยางพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) และพลังทองถิ่นไทถึงกับ

หนังตากระตุกกันเลยทีเดียว เพราะก็เปนพรรครวมรัฐบาลที่นั่งพับ                                                          

เพียบแทบไมเคยมีปากมีเสียงหรืองอแง แตกลับถูกลืมไปซะง้ัน ...•                                                          

ไมน�าแปลกที่การพบปะในรูปแบบนี้จะไดรับเสียงหนุนอยางมาก                                                                                            

ทั้งจาก “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.

สาธารณสุข หัวหนาพรรคภูมิใจไทย

เชนเดียวกับ “ลูกท็อป” วราวุธ ศิลป

อาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย

และยุทธศาสตรพรรคชาติไทยพัฒนา 

ที่ ไดรับมอบจากพี่สาวใหมาแทนก็หนุน

เร� องนี้ ในขณะที่ “ประภัตร โพธสุ

ธน” รมช.เกษตรและสหกรณและ

เลขาธิการพรรค ชทพ. ก็เสนอใหมี

การจัดอีกแบบเดือนละครั้ง แบบสลับ

สับเปลี่ยนกันเปนเจาภาพ ซึ่งครั้งตอ

ไปก็เปนคิวของ “เสี่ยหนู” กอนตามมา

ดวย “อูดดา” จุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย 

ในฐานะหัวหนาพรรคประชาธิปตยจะรับหนาเส� อ โดย “ประภัตร”                                                     

ยังเสนอใหเชิญตัวแทนพรรคเล็กเขามาดวย ซึ่ง คราวหนาเราก็

คงไดเห็น “เทวัญ ลิปตพัลลภ” หัวหนาพรรคชาติพัฒนา และ 

“ชัชวาลล คงอุดม” หัวหนาพรรคพลังทองถิ่นไท ที่ครั้งแรกอด

กินติ่มซําไปแลวมารวมดวย...• แมภาพใหญหวานปานจะกลืนกิน                                                

เหมือนเพิ่งรวมหอลงโรง แตในภาพ                                                        

การปฏิบัติงานในสภาผูแทนราษฎร                                                     

ก็เร่ิมเห็นความไมลงรอยกันอยูจางๆ                                                         

เสียแลว เม� อในการประชุมกรรมาธิ 

การวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญ 

ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับที่ได

ประเดิมเปนครั้งแรกนั้น “สาธิต ปตุ

เตชะ” รมช.สาธารณสุข ที่ปาดหนา

เคกมานั่งแทนประธานก็ไดมาประ 

ชุม สวนผูพลาดหวังพายแพไปหนึ่ง

คะแนนอยาง “ไพบูลย นิติตะวัน” 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) นั้น ไมเห็นแมแตเงาเขารวม ก็น�าจะบงบอกอะไรๆ ไดไม

มากก็นอย ...• แลวผลประชุมนัดแรกก็ออกมา ซึ่งก็ยังไมใชเร� อง

สําคัญนัก เพราะเปนแคการปรับเวลาการประชุมในครั้งตอไปใหเร็ว

ขึ้น รวมทั้งการวางไทมไลนคราวๆ วาจะใหกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ

เสร็จสิ้นชวงเดือนเมษายน โดยประเด็นสําคัญวาดวยเบอรเลือกตั้ง

และสูตรการคํานวณปารตี้ลิสตนั้น คาดวาจะมีการประชุมนัดหนา 

ซึ่งหาก “ไพบูลย” โดดอีกก็น�าจะชัดแจงแดงแจวา งานนี้อาจมีกรณี 

“ธรรมนัสสอง” ก็เปนไดไผจะไปรู ...• เอยถึงเร� องการเมืองแลว 

ไมเอยอางถึงเร� องการเลือกตั้งพอเมือง

กรุงเทพมหานครก็ไมได เพราะ ครม.

ไดเคาะเห็นชอบแลว ก็เหลือแค “อิทธิ

พร บุญประคอง” ประธานกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) จะไปหารือกับอีก 

6 หน�อวาจะเลือกวันไหน ซึ่งก็แววมา

แลววาอาจเปนวันอาทิตยสุดทายของ

เดือนพฤษภาคม หรือวันที่ 29 พ.ค. ใน

ขณะที่ “บิ๊กปอม” พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหนา

พรรคพลังประชารัฐก็ประกาศอีกเชน

กันวาจะไมสงใครลงชิง แมจะอางวา

เปน “ยุทธศาสตรพรรค” แตในความ

เปนจริงที่ยิ่งกวานิยายตางก็รูวา “พปชร.” นั้น อยูในชวงขาลงอยาง 

มาก เห็นไดจากโพลสํารวจตางๆ ในเร� องดังกลาวก็ชัดยิ่งกวาจอ 4K 

เสียอีก เพราะช� อ พปชร.นั้นอยูรั้งบวย นอยกวาผูสมัครอิสระดวย

ซํ้าไป หากสงจริงก็บอกไดคําเดียววาชํ้าแน�ๆ  แลวท่ีสําคัญ พปชร.     

เองก็ไมมีบิ๊กเนมพอจะไปประกวดประชันขันแขงเสียดวย ...• 

และที่สําคัญเม� อความชัดเจนเร� องการ

เลือกตั้งผูวาฯ ชัดแลว งานนี้ก็คงตอง

รอ “พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง” ผู

วาฯ กทม.ตราตั้งวาจะเอาอยางไร

กันแน� ควรจะรีบตัดสินใจไดแลว คง

ไมตองลากถูไปถึงกับที่ กกต.ประกาศ

พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งก็ได แมวา

กฎหมายจะเปดชองไวก็ตาม เพราะ

เร� องอยางนี้มันก็เปนการวัดและแสดง

ความเปนลูกผูชายและสปริตในการ

แขงขันประเภทหนึ่งนะจะตัวเอง ...• 

หันมาเร� องโควิด-19 กันบาง เพราะ

เห็นบอกวามาถึงจุดพีกกันแลว แตที่ไหนไดตัวเลขผูติดเชื้อก็ยังสวิง    

อยูเลย โดย เม� อตนสัปดาหหลนไปหลักหม� น ลาสุดก็เดงกลับมา

อยูที่หลัก 2 หม� นแลว ที่สําคัญตัวเลขผูเสียชีวิตก็ยังเกินครึ่งรอย

ตอเน� อง นี่ยังไมนับรวมปญหาเร� อง “เจอ แจก จบ” ที่กลายเปนที่

นินทาลับหลัง รวมถึงเร� องสายดวน 1330 ที่กลายเปนสายไรประ                                                                               

โยชนในสายตาคนทํามาหากิน ซึ่งงานนี้ตองบอกวา เห็นดวยกับ                                                                              

“ตอพงษ ไชยสาสน” ประธานคณะกรรมการความสัมพันธระหวาง

ประเทศ พรรคไทยสรางไทย ที่บอกวาเปนความลมเหลวในการ

ประชาสัมพันธจริงๆ …•

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ

ประภัตร โพธสุธน

ไพบูลย นิติตะวัน

นแตละประเทศภายใตบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไดมีการจัด

ตั้งโครงสรางสถาบันทางการเมืองหรือจัดตั้งองคกรของ

รัฐและวางหลักความสัมพันธแตละองคกรของรัฐที่แตก

ตางไปตาม “รูปแบบของรัฐบาล” บางประเทศใชระบบ

รัฐสภา บางประเทศใชระบบประธานาธิบดี บางประเทศใชระบบ

กึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี บางประเทศใชระบบรัฐบาลภายใตรัฐ 

สภา ซึ่งแตละรูปแบบของรัฐบาลทําใหความสัมพันธระหวางฝาย

นิติบัญญัติกับฝายบริหารมีความแตกตางกันออกไป

สําหรับประเทศไทยเราใชรูปแบบของรัฐบาลระบบรัฐสภา

มาเกือบ 90 ปเต็ม ตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก 

“ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย” มาเปน “ระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ” ในป 

พ.ศ.2475 ถึงปจจุบัน (พ.ศ.2565) ไดกําหนดที่มาและความสัมพันธ

ระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารมีความแตกตางกันในราย

ละเอียดปลีกยอยตามที่ ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของแตละฉบับ 

ที่มีถึง 20 ฉบับ ซึ่งถือวาเปนประเทศที่ใชรัฐธรรมนูญเปลืองมาก

ในระดับตนๆ ของโลกเลยทีเดียว ปจจุบันภายใตรัฐธรรมนูญ 2560 

ไดออกแบบที่มาและความสัมพันธของฝายนิติบัญญัติกับฝาย

บริหาร ดังนี้

การออกแบบที่มาของฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร ภาย

ใตรัฐธรรมนูญ 2560 ไดกําหนดที่มาของฝายนิติบัญญัติกับฝาย

บริหาร ดังนี้

1.ที่มาของฝายนิติบัญญัติ ในระบบรัฐสภาของประเทศไทย

ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ฝายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) เรียกวา “สภา

คู” ประกอบดวย สภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) กับวุฒิสภา (ส.ว.) 

1.1 ที่มาของ ส.ส. มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จํานวน  

500 คน แบงเขต 350 คน บัญชีรายช� อจํานวน 150 คน (ม.83) 

อนึ่งไดมีการแกไข (ม.83) รัฐธรรมนูญ 2560 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 

จํานวน ส.ส. แบงเขตจํานวน 400 คน บัญชีรายช� อจํานวน 100 

คน

1.2 ที่มาของ ส.ว. มีอยู 2 ระยะ ดังนี้

1) ในระยะ  5  ปแรก  ส.ว. ที่มาจากการแตงตั้งจาก  คสช.                                                                                                                      

จาํนวน   250   คน  (ม.269 )  มอีาํนาจแ ตงตัง้นายกรฐัมนตรรีวมกบั  ส.ส. 

(ม.2) ซึง่ทีม่า ส.ว.นัน้ม ี2 ระยะ 5 ปแรก กบัระยะ 5 ปหลงั กลาวคอื  ระยะ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญ 5 ปแรก ส.ว. จํานวน 250 มาจากการแตง

ตั้งจาก คสช.

2) ในระยะ 5 ปหลัง ส.ว. มาจากการสรรหา (ม.107-

113) จํานวน 200 คน มาจากการสรรหาของ กกต.

หลากหลายอาชีพ ทําหนาที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย

และมีหนาที่ควบคุมการทํางานของฝายบริหารไดเชน

เดียวกับสภาผูแทนราษฎร แตไมมีอํานาจในการเลือก

นายกรัฐมนตรี

2.ที่มาของหัวหนาฝายบริหาร รัฐบาลมาจาก

ความไววางใจของ ส.ส.เริ่มตนดวยการใหประชาชน

เลือกตั้ง ส.ส. เม� อได ส.ส.ครบถวนแลว สภาผูแทน

จะเปนผูใหความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี (ม.159) ทูล 

เกลาฯ ถวายพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง โดยมอบให

ใครเปนนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอ� นไมเกิน 

35 คน (ม.158) (คณะรัฐมนตรีหรือเรียกวา “รัฐบาล”) 

นายกรัฐมนตรีมาจากผูท่ีพรรคการเมืองเสนอช� อ (ม.88) 

และพรรคการเมืองนั้นตองมี ส.ส. 25 คน (ไมนอย

กวารอยละ 5 ของจํานวน ส.ส.) (ม.159) ซึ่งจะตองเปนบุคคลที่ 

พรรคการเมืองเสนอใหบุคคลที่สมควรดํารงตําแหน�งนายกรัฐมน 

ตรี จะเปน ส.ส. หรือไมเปน ส.ส.ก็ได แตตองไมเปน ส.ว. (ม.83)   

การเปนนายกรัฐมนตรีตองมีพระบรมราชโองการแตงตั้งคณะรัฐ 

มนตรีที่ตั้งขึ้น (ม.158)

แตในกรณีระยะ 5 ปแรก รัฐธรรมนูญ 2560 พรรคการ  

เมืองที่รวมเสียง ส.ส. และ ส.ว. เปนผูทําหนาที่เลือกนายกรัฐมน 

ตรี (ม.272 ว.1) และในกรณีสมัยแรกถาไมสามารถหานายกรัฐ 

มนตรีได รัฐสภา (ส.ส. กับ ส.ว.) อาจเสนอบุคคลที่ไมไดเสนอ

ตาม ม.88 (ม.272 ว.2) 3.คณะรัฐมนตรีประกอบดวย  นายกรัฐ 

มนตรี 1 คน กับรัฐมนตรี ไมเกิน 35 คน โดยรัฐมนตรีมาจากการ

เสนอทูลเกลาฯ ถวายพระมหากษัตริยแตงตั้งรัฐมนตรี (ม.158)

การออกแบบความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝาย

บริหาร : อํานาจหนาที่และการถวงดุลอํานาจระหวางฝายนิติบัญ 

ญัติกับฝายบริหาร

1.อํานาจหนาที่และการถวงดุลอํานาจระหวางฝายนิติบัญ                                                                  

ญัติกับฝายบริหาร ในระบบรัฐสภาของประเทศไทย ตามรัฐธรรม 

นูญ 2560 ไดกําหนดใหฝายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) มีหนาที่ที่สําคัญ

ไดแก

1.1.มีอํานาจตรากฎหมาย แกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ (ม.256)

1.2 มีอํานาจควบคุมการทํางานของฝายบริหาร (รัฐบาล 

หรือคณะรัฐมนตรี) เน� องจากฝายบริหารมาจากความไววางใจของ

ฝายนิติบัญญัติ เม� อเปนเชนนี้ฝายนิติบัญญัติจึงมีอํานาจควบคุม

การทํางานของฝายบริหารได เรียกวา “อํานาจในการควบคุมการ

บริหารราชการแผนดิน” บนรากฐานของ “ความไววางใจของ

สภา” (Parliament’s confidence) ดังนี้

1) ฝายบริหารท่ีจัดต้ังข้ึนเสร็จแลวตองแถลงนโยบายตอฝาย

นิติบัญญัติ (ม.162) 2) สมาชิกฝายนิติบัญญัติ (สมาชิกรัฐสภา)  

สามารถตั้งกระทูถาม (Question)  ซึ่งอาจจะเปนการตั้งกระทูถาม

สด  หรืออาจจะเปนการตั้งกระทูถามทั่วไปก็ได  (ม.150) ตอนายก

รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ในปญหาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผน

เปนนายกรัฐมนตรี การออกแบบเชนนี้ เปนการออกแบบใหความ

สําคัญ “ตัวบุคคล” มากกวา “พรรคการเมือง” ซึ่งถามองใหทะลุ

ในเวลานั้น ตองพึ่งคะแนนเสียงนิยม พลเอกประยุทธ จันทร โอชา 

หัวหนา คสช. และนายกรัฐมนตรี ที่มีคะแนนความนิยมเปนอยาง

มาก และตองการใหเปนนายกรัฐมนตรี จึงตองมีการออกแบบมา 

รองรับการเขาสูตําแหน�งนายกรัฐมนตรี ดวยการกําหนดระยะ 5 

ปแรกใหมี ส.ว. ที่มาจากการแตงตั้งจาก คสช. และมีอํานาจเลือก

นายกรัฐมนตรีรวมกับ ส.ส.ดวย เปนเหตุทําใหนายกรัฐมนตรีไม

สนใจหรือใหความสําคัญกับ ส.ส.นัก เพราะอยางไร ก็ยังมีฐาน

อํานาจ ส.ว.ของตนอยูในมือ ดวยเหตุนี้ ความสัมพันธระหวาง 

ส.ส. ที่สังกัดพรรคการเมืองที่เสนอช� อกับนายกรัฐมนตรีจึงเหินหาง 

หรือไมตอบสนองความตองการของ ส.ส. ในฐานะตัวแทนของ

ประชาชนที่เรียกรองผาน และที่สําคัญบุคคลที่ถูกเสนอช� อใหดํารง

ตําแหน�ง ไมเขาใจวัฒนธรรมทางการเมือง เขาใจแตวัฒนธรรม

การใชอํานาจ ก็จะใหเกิดปญหาความเหินหางระหวาง ส.ส. ที่เปน                                                                             

ฝายนิติบัญญัติ ถึงแมจะเปน ส.ส.สังกัดพรรคการเมืองท่ีเสนอนายก

รัฐมนตรีผูนั้น

2.ที่มาของ ส.ว. ในระยะ  5 ป ที่มาจากการแตงตั้งจาก                                                                                 

คสช. (องคกรชั่วคราว ที่มาจากการรัฐประหารเปนผูแตงตั้ง) โดย                                                                                      

เฉพาะจากผูนําเหลาทัพ ถือเปนการสืบทอดอํานาจเผด็จการ สืบ 

ทอดอํานาจที่มาจากการรัฐประหาร เพราะ คสช.ก็คือกองทัพ ที่

สนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร อีกสวนหนึ่งก็มาจาก

ขาราชการทหาร ตํารวจ และบุคคลที่เปนเครือขายของคณะรัฐ 

ประหาร ดังนั้น ที่มา ส.ว.ในระยะ 5 ป ไมไดมาจากประชาชนหรือ

ตัวแทนประชาชนที่แทจริง ทําใหไมยึดโยงกับประชาชน แตยึดโยง

กับอํานาจ คสช.

 3.การออกแบบให ส.ว. ในะระยะ 5 ป การคัดเลือก

กับนายกรัฐมนตรี ถาพรรคการเมืองรวบรวม ส.ส.ได

มาก และรวมกับ ส.ว. จะกลายเปนเผด็จการรัฐสภา

ที่เขมแข็งมาก แตในทางกลับกัน ตอง ส.ส. และรวม

กับ ส.ว. ที่ตองการเสียง 376 เสียง (จํานวน ส.ส. 

500 กับ ส.ว. 250) ปญหาเวลาอภิปรายไมวางใจแบบ

ลงมติฝายบริหาร ตามมาตรา 151 ฝายบริหารจะอยู

ยากลําบาก ทายสุดอาจตองซื้อคะแนน ส.ส.แตละ

พรรคเพ� อยกมือสนับสนุน ในวงการเมืองที่เขาเรียกวา 

“แจกกลวย” แตทั้งนี้เสถียรภาพของรัฐบาลก็ออนลง 

ทายสุดก็ยุบสภา เลือกใหม โดยมี ส.ว.รวมคัดเลือกกับ 

ส.ส. จนครบ 5 ป อายุของ ส.ว.ระยะ 5 ปแรก

 4.จากที่มาของนายกรัฐมนตรีหัวหนาฝาย 

บริหาร กับที่มา ส.ว. ที่เปนพวกหรือกลุมเดียวกัน การ

ตรวจสอบ หรือการถวงดุลฝายบริหารของฝายนิติบัญญัติ

ไมสามารถทําไดเลย หรือทําไดยากมาก วุฒิสภาจึงเปนเคร� องมือ

ในการใชอํานาจของฝายบริหารท่ีทรงพลังเปนอยางมาก ถือเปนการ                                                                              

ใชอํานาจ ที่ไมยึดโยงจากประชาชนตามหลักการปกครองระบอบ                                                                                 

ประชาธิปไตยภายใตระบบรัฐบาลแบบรัฐสภาที่นานาอารยประ 

เทศใชกันอยู

5.การควบคุมของฝายนิติบัญญัติในการเปดอภิปรายทั่ว

ไปไมไววางใจแบบไมลงมติ ของ ส.ว. (ม.153) ในการวิพากษ

วิจารณนายกรัฐมนตรีนั้น ไมอาจเกิดขึ้นได เพราะ ส.ว.มาจาก

การแตงตั้ง คสช. และนายกรัฐมนตรีก็มาจาก คสช. แตจะเปน                                                                          

การเปดอภิปรายเพ� อปกปองนายกรัฐมนตรี หรือเปนการฟอกตัว                                                                           

นายกรัฐมนตรีเสียมากกวา

6.เน� องจาก ส.ว.ท่ีมาจากการแตงต้ัง คสช.  และ ส.ว.ทําหนาที่

เลือกคนของ คสช.เปนนายกรัฐมนตรี การแกไขรัฐธรรมนูญตาม

มาตรา 256 ไดกําหนดใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญฉบับรากฐานที่ 

มาจาก คสช.อยางมาก โดยเฉพาะเง� อนไขรับหลักการและขั้นลง

มติ ตองมีเสียง ส.ว. 1 ใน 3 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และ

ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ถานายกรัฐมนตรีที่มาจาก คสช.ไมขยับหรือ

ตองการแกไขรัฐธรรมนูญ ส.ว.คงไมกลาที่จะขัดกับนายกรัฐมนตรี

ที่มาจาก คสช. ดังเห็นไดจากขอเท็จจริงที่ปรากฏอยูทุกวันนี้

ดังนั้น ผูเขียนเห็นวาการออกแบบรัฐธรรมนูญ 2560 เร� อง

ความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร มีความสับสน

เปนอยางมาก และควรแกไขเปนอยางมาก โดยเฉพาะควรแกไข

รัฐธรรมนูญ ดังนี้

1.แกไขมาตรา 88 กําหนดบุคคลที่ถูกเสนอช� อเปนนายก

รัฐมนตรีตองเปน ส.ส.เทานั้น เพ� อจะไดบุคคลที่มีความเขาใจใน

วัฒนธรรมทางการเมืองไทยและมีความผูกพันกับ ส.ส. ที่สามารถ

บริหารราชการแผนดินไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.แกไขมาตรา 256 เอง คือตัดเง� อนไข 1 ใน 3 ลงคะแนน 

ส.ว.ในเร� องวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการและในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ

3.แกไขมาตรา 272 ตัดอํานาจ ส.ว. ในการเลือกนายกรัฐมน 

ตรี ในระยะ 5 ปแรกออกไปเพ� อใหไดมีความยึดโยงกับประชาชน.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ป

ใ

การออกแบบรัฐธรรมนูญ 2560 ท่ีสับสนกอใหเกิดปญหาทางการเมือง 

: กรณีศึกษาความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร

พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง

Mixed Member Proportional (MMP) เปนท่ีรูจักกัน

ในช� อระบบเลือกตั้งแบบเยอรมนี หรือไทยเรียกวา “ระบบ

จัดสรรปนสวนผสม” ในระบบแบบนี้มีการใชระบบบัตรเลือก

ตั้ง 2 ใบ โดยแยกเปนบัตรเลือก ส.ส.เขต และเลือกพรรค 

(ส.ส.บัญชีรายช� อ) ซึ่งคะแนนของบัตรเลือกพรรคการเมือง

นั้นจะถูกนํามาใชเพ� อคํานวณเปนจํานวน ส.ส.พึงมีของพรรค 

การเมือง.

MMP

รองศาสตราจารยสิทธิกร ศักดิ์แสง 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

“ผูเขียนเห็นวาการออกแบบรัฐธรรมนูญ 

2560 เร� องความสัมพันธระหวาง

ฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร 

มีความสับสนเปนอยางมาก 

และควรแกไขเปนอยางมาก”



ารเสียชีวิตของ แตงโม-นิดา พัชรวีระพงษ์ 

ดาราสาวชื่อดัง ตำารวจยังไม่สรุปสำานวนมาจาก

สาเหตุใด ประมาท อุบัติเหตุ หรือฆาตกรรม 

ล่วงเลยมาเกือบครึ่งเดือน กระบวนการสอบสวนยังคง

เดินหน้า โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ลง

มากำากับด้วยตัวเอง กำาชับให้รวดเร็ว ถูกต้อง เน้นหลัก

ฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก 

การเสียชีวิตของ ดาราสาวชื่อดัง คนทั้งประเทศ

ให้ความสนใจ กระแสสังคมโซเชียลดรามาตัดสินกันไป

ก่อนแล้ว ทำาให้หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบโดยตรงคือ 

ตำารวจ ซึ่งมีหน้าสืบสวน

สอบสวน ถูกสังคมตั้งข้อ

สงสัยถึงความน่าเชื่อถือ

ในการทำาหน้าที่ 

โดยเฉพาะถูกครหา

ว่าช่วยเหลือ ก๊วนบนเรือ                             

5 คน ให้พ้นผิด ตำารวจ

ก็ ให้ข้อมูลไปคนละทิศ                                          

ละทางสร้างความสับสน 

เป้าโจมตีจึงพุ่งไปที่ “สำา 

นักงานตำารวจแห่งชาติ” 

จนต้องแก้เกมด้วยการตั้ง พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ รอง

ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 1 ให้เป็นโฆษกคดีดังกล่าว

เป็นการเฉพาะ จนกว่าคดีจะคลี่คลาย 

ทันทีท่ีเข้ารับตำาแหน่งโทรโข่ง พล.ต.ต.อุดร ก็ตอบ 

โต้ทนายที่ออกมากระพือข่าวว่ามี นายพล “น.” ในทีม

สืบสวนขายข่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำาไปสู้คดี ว่าไม่มีมูลตาม

ที่กล่าวอ้าง “ผมสอบได้ที่หนึ่งโรงเรียนนายร้อยตำารวจ 

ผมเป็นหัวหน้านายร้อยตำารวจ ผมมานั่งอยู่ตรงนี้ ผมเชื่อ

ว่าเกียรติยศผมมีพอ ขอให้มั่นใจการทำาคดีนี้” 

พร้อมทั้งชี้แจงความคืบหน้าของคดี ทั้งกระบวน 

การสอบสวน-สืบสวน พยานวัตถุ พยานบุคคล พยาน

แวดล้อม หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการตรวจ

สอบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ ได้รับจากประชาชนที่ส่งมาให้ 

อันไหนเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีตรวจสอบเก็บไว้ หลักฐาน

ใดไม่เข้าข่ายตัดทิ้ง และตอบข้อสงสัยของสังคมในแต่ละ

ประเด็น

สำาหรับประวัติ พล.ต.ต.อุดร จบ รร.เตรียมทหารรุ่น

ที่ 26 จบ รร.นายร้อยตำารวจรุ่นที่ 42 สอบได้ที่ 1 ของรุ่น 

การศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

(ตร.), ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมือง

การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาเอกดุษฎี

บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

เข้ารับราชการตำารวจเป็น รอง สว.สส.สน.ชนะสงคราม 

เป็นนายเวร พล.ต.ท.พรศักด์ิ ดุรงควิบูลย์ ข้ึนสารวัตรเป็น 

สว.จร.สภ.ต.สำาโรงเหนือ ข้ึนรอง ผกก.ป.สภ.สมุทรปราการ 

เป็นนายเวร พล.ต.อ.อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ติด

นายพลเป็นผู้บังคับการตำารวจสันติบาล 2 ผู้บังคับการสืบ 

สวนสอบสวน ภ.3 ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ ข้ึนรอง 

ผบช.ภ.7 กระท่ังปี 64 มาเป็นรอง ผบช.ภ.1 จนถึงปัจจุบัน.

“เอาตามอย่างที่ผมบอก....พรุ่งนี้เช้าตี ๔ ผมจะเอารถ

มารับ”

“แกจะให้ฉันไปไหน บ้านมีคนอยู่ ๒ คน”

ผมจะให้ลุงไปกับพี่วัล ผมจะพาไปพักรีสอร์ตที่เกาะ

ใหญ่ แล้วต่อไปนอนเกาะกง (บ้านกลางทะเลของตระกูลเรา

ไงล่ะ)

“ด้วยเหตุนี้ผมจึงขอลาไปพักร้อนลดความหงุดหงิดสัก  

๑ สัปดาห์นะขอรับ”

ผมกำาลังติดตามข่าวเรื่องหนึ่งอยู่ ข่าวนั้นคือ

“ฮือฮาพบนักเรียนชื่อ สมัคร สุนทรเวช” รายละเอียด

มีว่า ที่อุตรดิตถ์ถิ่นเก่าของกำานันถึกสมัยทำางานรถไฟ ปรากฏ

ว่ามีนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนด่านแม่คำามัน ชื่อสมัคร สุนทร

เวช ซึ่งชื่อและนามสกุลเหมือนกับ อดีตนายกรัฐมนตรี

คนที่ ๒๕ ที่ชื่อสมัคร สุนทรเวช ไม่ผิดทุกตัวอักษร พ่อชื่อ 

ปัญญา กตัญญู เป็นอดีตนักร้องชื่อดังเจ้าของเพลง “ฟ้าสาง

ที่พะเยา” เป็นนักจัดรายการวิทยุชื่อดังของอุตรดิตถ์ เป็น

รายการลูกทุ่งใช้ชื่อ ปัญญา สตูดิโอ จัดรายการลูกทุ่งปัญญา

คลื่น ๙๔.๕ มีเพลงดัง ๓ เพลงคือ ฟ้างสางที่พะเยา, ดื่มเบียร์

กับเมียเขา, เฒ่าหัวงู 

แต่ก่อนเคยเล่นดนตรีอยู่กับวง ยอดรัก สลักใจ และ 

พุ่มพวง ดวงจันทร์ และ เสรี รุ่งสว่าง ทำาหน้าที่พิธีกร

ประจำาวง ๑๒ ปี เดิมทำางานดนตรีอยู่กรุงเทพฯ แต่ประสบ

การระบาดของโควิด จึงอพยพพาเมียชื่อ อำาพัน ลูกชื่อสมัคร  

เกิดเมื่อ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๔ อายุ ๑๐ ขวบ โรงเรียนด่านแม่

คำามัน เรียนอยู่ ป.๕ เกรด ๓.๕ นามสกุลนี้ ได้รับพระราชทาน

จากรัชกาลที่ ๖ และใช้ประจำาตระกูลตลอดมา มาพักอยู่บ้าน

เลขที่ ๔๑/๙ หมู่ ๘ บ้านด่านแม่คำามัน อำาเภอ/ตำาบลลับแล

เรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกถ้า ท่านสมัคร สุนทรเวช ยัง

ไม่ตายจะดังกว่านี้หลายเท่า กำานันถึกพบรู้จักกับท่านสมัคร

ในช่วงที่จบ บช.มาแล้วเข้ามาฝึกกฎหมายกับสำานักงานกฎ 

หมายเสนีย์ ปราโมช แล้วก็เข้าไปเขียนคอลัมน์ประจำาวันที่ 

นสพ.สยามรัฐ ในนามปากกา “นายหมอดี” ช่วงเวลาเดียว

กับที่กำานันถึกเขียนอยู่ชาวกรุงให้ พี่เทพพร บุญฤทธิ์ จนไป

ลงเล่นการเมืองตั้งพรรคการเมืองชื่อ ประชากรไทย เป็น

5บทความ

ายใจคล่องขึ้่นมาหน่อย 

เมื่อวันอังคารข่าวจากกรุงเคียฟ เว็บไซต์ทาง 

การของประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของ

ยูเครน ระบุว่ายูเครนพร้อมจัดการเจรจากับรัสเซีย

เกี่ยวกับการรับประกันความมั่นคง 

และอนาคตของภูมิภาคโดเนตสค์ ลูฮานสค์ และไคร

เมีย

โวโลดิมีร์ เซเลนสกี พูดระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานี

โทรทัศน์เอบีซี นิวส์ (ABC News) ว่า

“...ยูเครนจำาเป็น ต้องมีข้อตกลงความมั่นคงร่วมกับประ 

เทศเพื่อนบ้านทั้งหมด 

รวมถึงสหรัฐฯ ฝรั่งเศส เยอรมนี และตุรกี

ยูเครนพร้อมสำาหรับการรับประกันความมั่นคงของประ 

เทศจากประเทศที่เกี่ยวข้อง 

รัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้น

เพราะรัสเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่เพียงเป็น 

การรับประกันสำาหรับยูเครน แต่ยังเป็นการรับประกันแก่รัส 

เซียในประเด็นที่เจรจากันมาอย่างต่อเนื่อง...”

ถ้าเป็นตามนี้ ความตึงเครียดในสงครามรัสเซีย-ยูเครน 

น่าจะเบาลง

บวกกับแถลงการณ์ที่ระบุว่า จะไม่ผลักดันให้ยูเครนเข้า

เป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต 

อีกต่อไปแล้ว นับเป็นการส่งสัญญาณที่ดี 

แต่ผู้นำายูเครนก็ยังมีปัญหาเรื่องการแสดงท่าทีอยู่พอควร 

เพราะวิดีโอคอลกับรัฐสภาอังกฤษอีกอย่าง 

“เซเลนสกี” ยังยันว่ายูเครนจะต่อสู้กับรัสเซียจนถึงที่สุด

ในทุกหนแห่ง ไม่ว่าจะเป็นในป่า ทุ่งนา บนชายฝั่ง หรือบน

ถนน เราจะสู้ไม่ถอยเพื่อแผ่นดินของเรา ไม่ว่าจะต้องแลกมา

ด้วยอะไร

มีคนจับได้ว่าถ้อยแถลงดังกล่าวของ เซเลนสกี คล้าย 

คลึงกับสุนทรพจน์ปลุกใจของ วินสตัน เชอร์ชิล อดีตนายกฯ 

อังกฤษ ในสมัยสงครามโลก 

นั่นทำาให้สมาชิกรัฐสภาอังกฤษตบมือกันเกรียว หลัง 

“เซเลนสกี” พูดจบ 

สะท้อนให้เห็นว่าผู้นำายูเครน เร่ิมจะเห็นความไม่แน่นอน

ยืดเยื้อพังทั้งโลก

ที่จะเกิดขึ้น 

ทั้งสงครามและเศรษฐกิจกำาลังทำาให้ยูเครนพังพินาศ 

สำานักข่าวซินหัว นำาบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์เยส! 

แมกกาซีน (Yes! Magazine) เมื่อวันจันทร์มาเผยแพร่ 

บทความชิ้นนี้ระบุว่า

“หลังจากสิ้นสุดการยึดครองอัฟกานิสถานนาน ๒๐ ปีของ

สหรัฐฯ และหลังจาก ๒๐ ปีของการทำา ‘สงครามต่อต้านการ

ก่อการร้าย’ นี่เป็นเวลาสำาคัญที่จะประเมินถึงผลกระทบของลัทธิ

ทหารของสหรัฐฯ และผลักดันให้เกิดการลดกำาลังทหาร”

“แต่สหรัฐฯ กลับกระทำาการในทางตรงกันข้าม โดยมีราย 

งานว่าประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำาสหรัฐฯ กำาลังพิจารณาอนุมัติ

งบประมาณทางทหารมากเป็นประวัติการณ์ที่ ๗.๗ แสนล้าน

ดอลลาร์ในปี ๒๕๖๖” คูรี ปีเตอร์เซน-สมิธ จากกลุ่มไมเคิล แรต

เนอร์ มิดเดิล อีสต์ (Michael Ratner Middle East  Fellowship) 

ของสถาบันศึกษานโยบาย ซึ่งเป็นผู้เขียนบทความดังกล่าวระบุ

บทความช้ินน้ียังเรียกร้องให้รัฐบาลของชาติตะวันตกต้อนรับ

ชาวยูเครนที่ลี้ภัยจากสงคราม และยอมรับผู้ลี้ภัยทุกคน เพราะที่

จริงแล้ว ประชาชนจำานวนมากต้องลี้ภัยเพราะความรุนแรงจาก

สหรัฐฯ และชาติพันธมิตร

ผู้เขียนบทความเชื่อว่า ต้องหยุดการคว่ำาบาตรทางเศรษฐ 

กิจที่สหรัฐฯ และชาติพันธมิตรกำาลังกระทำาต่อรัสเซีย 

โดยระบุว่า “การคว่ำาบาตร ซึ่งเจ้าหน้าที่มักจะใช้เพื่อเลี่ยง

การทำาสงคราม มักจะถูกมองว่าเป็นการก่อสงคราม” 

วันสองวันนี้ต้องรอดูสัญญาณจาก วลาดิมีร์ ปูติน ว่ามีปฏิ 

กิริยาเช่นไรกับ การถอยหนึ่งก้าวของ “เซเลนสกี”  

แต่ ๔ เงื่อนไขที่รัสเซียเสนอไปยังยูเครนก่อนหน้านี้ก็ชัด 

เจนไปแล้ว

๑.ยูเครนต้องยุติปฏิบัติการทางทหาร

๒.ยูเครนต้องแก้ ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีความเป็นกลาง

มากขึ้น  

๓.ยูเครนต้องยอมรับว่าแคว้นไครเมียเป็นของรัสเซีย 

๔.ยูเครนต้องยอมรับสถานะความเป็นรัฐอิสระ ของเขตปก 

ครองโดเนตสค์และลูฮานสค์

ถ้ารับได้ก็ยุติการโจมตี 

ดังนั้นเงื่อนไข ไม่เข้านาโต การรับประกันความมั่นคง จาก 

“เซเลนสกี” จะทำาให้ “ปูติน” เดินหน้ายึดยูเครนต่อไม่ง่ายนัก

อย่างน้อยต้องหยุด และมาคุยกันก่อน 

หากปล่อยให้ “เซเลนสกี” กับ “ปูติน” ได้คุยกัน จะเป็นผล

ดีต่อโลก โดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจ ที่กำาลังฉุดให้เดือดร้อนกันไป

ทั่ว 

แต่ดูเหมือนว่า อเมริกา ไม่อยากจะจบง่ายๆ แต่ก็ไม่กล้า

ชนทางทหารกับรัสเซียโดยตรง เล่นตอดเสียมากกว่า

ยกเว้นมาตรการคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจที่ดูจะจริงจัง 

ท่ีจริงต่างฝ่ายต่างคว่ำาบาตร และต่างฝ่ายต่างเลือดไหลซิบๆ 

ไปตามๆ กัน 

หยิกเล็บเจ็บเนื้อกันไปหมด 

เพราะในแง่ข้อเท็จจริงเศรษฐกิจยุคใหม่มันพันกันไปทั่ว

โลก แค่พลังงานเรื่องเดียว ทั้งคนคว่ำาบาตร คนถูกคว่ำาบาตร 

และคนที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ ต่างหน้าดำาหน้าแดงไปตามๆ กัน 

ถ้ายังมีอะไรหนักกว่านี้จะพินาศกันหมด

ฉะนั้นสงครามเต็มรูปแบบ อเมริกา นาโต ซัดกับ รัสเซีย 

เริ่มมีแนวโน้มว่าเกิดขึ้นได้ยาก

เท่าที่เห็นมีแต่ผลักหลังเพื่อนให้รบแทน คนที่ถูกผลักก็วิ่ง

กลับแทบไม่ทัน 

ภาพเด่นชัดที่สุดคือ รัฐบาลโปแลนด์ยื่นข้อเสนอ ส่งเครื่อง

บินขับไล่ MiG-29 ที่ผลิตโดยรัสเซียไปยังฐานทัพอเมริกันใน

เยอรมนี เพื่อให้อเมริกาเป็นผู้ส่งต่อไปยังยูเครน

แต่บางกระแสระบุว่า อเมริกาเป็นฝ่ายเสนอก่อน ให้

โปแลนด์ ส่ง MiG-29 ไปให้ยูเครน โดยอเมริกาจะมอบ  F-16 

ให้ โปแลนด์ เป็นการแลกเปลี่ยน

หลังจากเจอปัญหาว่า ใครจะเป็นผู้ส่งไปให้ยูเครน จะให้

นักบินชาติไหนขับเข้าไป หรือแม้กระทั่ง MiG-29 จะขึ้นจาก

สนามบินประเทศไหน ก็ดูจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เสียแล้ว 

ลองใช้นักบินนาโตเป็นคนขับเข้าไปในยูเครน แล้วรัสเซีย

ยิงตก เรื่องแดงขึ้นมา ก็เท่ากับนาโตเปิดสงครามกับรัสเซีย

แล้ว  

เราจึงได้เห็นท่าทีจากอเมริกา โดย จอห์น เคอร์บี  โฆษก

เพนตากอน พูดถึงข้อเสนอของโปแลนด์ว่า“ไม่สมเหตุสมผล 

เราเชื่อว่าข้อเสนอของโปแลนด์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำาได้”

ขณะที่ วิกตอเรีย นูแลนด์ ปลัดกระทรวงการต่างประ 

เทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการการเมือง กล่าวต่อคณะกรรมการกิจ 

การต่างประเทศของวุฒิสภาว่า 

“สิ่งที่โปแลนด์เสนอมาทำาให้สหรัฐฯ ประหลาดใจ เท่า

ที่ทราบ โปแลนด์ ไม่ได้ปรึกษาเราก่อนว่ามีแผนที่จะยกเครื่อง

บินเหล่านั้นให้เรา ฉะนั้น มันจึงเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์”

แต่ก็ขัดกับคำาพูดของ “แอนโทนี บลิงเคน” รัฐมนตรีต่าง

ประเทศสหรัฐฯ หลังรัสเซียบุกยูเครนใหม่ๆ 

“สหรัฐฯ กำาลังหารือกับโปแลนด์ว่าจะช่วยยูเครนอย่าง 

ไรได้บ้าง”

ฉะนั้นสงครามขนาดใหญ่ คงจะไม่เกิดขึ้นง่ายๆ

จะมีก็แค่การปะทะกันภายใน ยูเครน โดยทหารรัสเซีย 

กับยูเครน และพวกที่เข้าไปช่วยยูเครนรบ ขณะที่ยูเครนจะไม่

ได้อะไรเลยถ้าไม่รีบจบ 

นอกจากปล่อยให้ประเทศตัวเองเป็นสนามรบ เอาไว้รีวิว

อาวุธจากฝั่งอเมริกา นาโต และรัสเซีย

ที่เหลือคงจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากการคว่ำา

บาตรระหว่างกัน หากปล่อยยาวนานไป จะเกิดปัญหาอื่นซ้อน

มาอีกมากมาย 

ทั้งอาหาร อุตสาหกรรม พลังงาน 

โลกต้องเจอท้ังวิกฤตทางเศรษฐกิจ วิกฤตทางสังคม และ

โรคระบาดในคราวเดียวกัน 

คำาว่า “สาหัส” คงจะเบาเกินไป.

แปลกแต่จริง

มีโรงแรมแห่งหน่ึงในอเมริกา

สองพันสองร้อยดอลลาร์ต่อห้อง

คนยอมจ่ายมากมายก่ายกอง

เพื่อแลกกับสมองเรื่องสามัญ

ห้องโรงแรมไร้สัญญาณมือถือ

ห้องน้ันคือแห่งห้วงสรวงสวรรค์

ห้องหายยุ่ง หายาก ขอยืนยัน

ห้องแห่งน้ัน มีค่า น่าใคร่ครวญ

โรคาพยาธิ 

เรียน ท่านอัตถ์/ท่านเปลว ๒ บ.ก.ใหญ่ ที่รักนับถือยิ่ง

ระยะนี้ขอเรียนท่าน บ.ก.ใหญ่ทั้ง ๒ ว่า กำานันถึกกำาลัง

ตกอยู่ในพลังมาตรฐานร่างกายลดหย่อนลงทุกวัน ความแข็ง

แรงของร่างกายเสื่อมความเคลื่อนไหวลงมาก ความทรงจำา

เสื่อมถอยลง ทุกส่ิงปรากฏบ่อยจนเกิดความกังวลว่าจะมีพลัง

อยู่รับใช้ บ.ก.ทั้งสองท่านไปอีกไม่นาน

แพทย์ประจำาตัว (เพื่อนรักนักปรึกษา) ให้คำาปรึกษา

ว่า โรคาพยาธิ ที่มีชื่อหลากหลายกำาลังมีพละที่ลดหย่อนลง 

ถึงจะมีชื่อแปลกๆ ผุดขึ้นมาทำาทีท่าขึงขัง แต่พลังจู่โจมลด

ลง จึงไม่ควรตีตนไปก่อนไข้ ทั้งยังบอกว่าก่อนจะฟุ้งซ่านใน

โรคฮิต คิดสักนิดว่า เมืองไทย เรายังมีหมอที่ดีกว่าหมอต่าง

ประเทศเยอะแยะ และได้พูดถึง หมอยง ภู่วรวรรณ (ซึ่งเป็น

อาจารย์หมอของเขาและอีกหลายหมอ)

“ลุงรู้หรือเปล่า ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เป็นหมอที่องค์ 

การอนามัยโลกยอมรับ” แล้วเขาก็แนะนำา กำานันถึก  ว่า

“ความตายเป็นสิ่งที่แน่นอน ลุงกำานันจะไปกลัวทำาไม 

ไม่ตายวันนี้ก็ต้องตายวันหน้า พ่อผมอ่อนกว่าลุงยังตายก่อน

เลย แล้วลุงจะไปกลัวตายทำาไม?”

โดนลูกไขว้เข้าอย่างจัง (หมอไทยยุคตะกร้อลอดบ่วง

ขาจึงต้องนั่งนิ่ง) และคิดได้ว่าดี....ที่เด็กมันสอนให้รู้สึกได้ว่า

ชีวิตมิได้อยู่เดียวดาย ทั้งในโลกก็มีทั้งคนชั่วคนดี

“ลุงมัวแต่ ไปยุ่งเรื่องคนอื่นจึงมีปัญหาเข้ามาไม่รู้จัก

หยุด” ไอ้หมอขยำาลงอีก “ไปสงสารมันทำาไมไอ้เด็กแว้น ลูก

น้าขวัญ มันเกิดมาล้างผลาญ พ่อแม่ส่งให้เรียนมันก็หนี 

เรียน เอามอเตอร์ ไซค์ไปขับแข่งกัน นี่ดีที่มันแข่งกันในถนน

ที่กว้างไม่งั้นมันตายไปนานแล้ว อยุธยาเมืองศักดิ์สิทธิ์ ไปขี่

รถฉวัดเฉวียนดูหมิ่นพ่อบ้าน พ่อเมือง คราวนี้ถ้าทำาอีกมัน

ตายแน่ๆ”  

ไอ้หมอปากมากบ่นด่าญาติตัวเอง กำานันถึก ก็เถียงแทน

ไปเล็กน้อย “คราวหน้าถ้ามันยังไม่ตาย กูจะช่วยเหยียบอก

ให้มันตายตกนรกไปเลย”

แล้วเรื่อง อบต.คลองใหญ่ เมืองตราดลุงไปยุ่งอะไร

กับเขาอีกหรือเปล่า เห็นญาติที่คลองใหญ่วิ่งกันขาแทบขวิด  

รักษาศักดิ์ศรีกันชุลมุน ทั้งที่เคยทำาดีมีคุณกับบ้านเมืองกลับ

ทำาลายมันเสียดื้อๆ สกุลบินลอย กับ สิงห์พันธ์ ไม่ใช่ญาติก็

เหมือนญาติ คราวนี้ ไม่ต้องไปช่วยเขาอีกปล่อยมันรับกรรม

บ้าง

สรุปแล้วก่อนท่ีไอ้หมอปากตะไกรมันจะด่าใครต่อ กำานัน

ถึกกต็ัดเชือก บอกไปว่า แล้วจะให้ลุงทำาตัวยังไง?

โฆษก ‘คดีแตงโม’

หนังสือพิมพ์รายวัน ด้วยสมัครเป็น นกม.ฝีปากกล้าไม่กลัว

ตาย มีฉายา แมวเก้าชีวิต เป็น นรม.คนหนึ่งที่ถูกปลดจาก 

นรม. ตายเมื่ออังคาร ๒๔ พ.ย.๕๒ อายุ ๗๔ ปี

ขอขอบคุณ บ.ก.ทั้ง ๒ ท่านอย่างสูง.

กำานันถึก

 

“... ถ้าเชื่อบุญกรรมก็จะสบายใจ เชื่อว่าการเกิดแก่เจ็บ

ตายเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเชื่ออย่างนี้ก็จะมีธรรมโอสถรักษา

จิตใจ โรคจะหายก็หาย ไม่หายก็ไม่หาย ไม่เป็นไร ใจที่มีธรรม

โอสถ รับได้ทั้ง ๒ ทาง ในที่สุดโรคก็จะไม่หาย ร่างกายจะต้อง

กลายเป็นข้ีเถ้าข้ีถ่านไป จะไม่เป็นอย่างท่ีเป็นอยู่น้ี ต้องเสื่อมไป

เรื่อยๆ ตามกาลเวลา สำาคัญอยู่ที่ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้

มากน้อยเพียงไร ควรให้ความสนใจในเรื่องนี้มากกว่า อย่า

มัวแต่กังวลกับการรักษา พอหายแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตแบบ

เดิมๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์เลย ก็ไม่รู้จะรักษาไปทำาไม...”

เทศนาของพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต วัดญาณสังวรา

รามฯ จังหวัดชลบุรี ครับ  

เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสิ่งเที่ยงแท้ ไม่มีใครหลีกเลี่ยง

ได้ ทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในวันนี้ถึงเวลาก็ลาจากกันหมด ฉะนั้น 

ต้องอยู่อย่างมีสติเหมือนกำานันถึกครับ แต่ระวังลูกไขว้นะครับ 

ฮ่าๆๆ.

ความเจริญ

 * ความเจริญทางวัตถุ

ทะลุฟ้าไปไหนไหน

ความเจริญทางจิตใจ

ตกต่ำาใต้ปฐพี

 * วัฒนธรรมไทย

ส่วนใหญ่เป็นวิถี

คุณธรรมความดี

ให้มีในจิตใจ

 * บรรพบุรุษสร้างสม

อบรมใจเป็นเรื่องใหญ่

แล้ววันหนึ่งไม่รู้ใคร

ให้เลิกทำาใจให้ดี

 * อ้างอิสรภาพ

กำาราบของเก่าใสศรี

กลายเป็นใหม่อัปรีย์

วิถีชาติสลายแน่นอนฯ

 วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ

ห

ก



ลังจากเหตุการณ์การสู้รบระหว่างยูเครน-รัสเซีย 

ยืดเยื้อมาเกือบ 2 สัปดาห์ ทำาให้ทั่วโลกต้องเผชิญ

หน้ากับปรากฏการณ์ท่ีเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤต คือ วิกฤต

ไวรัสโควิด-19 วิกฤตเงินเฟ้อ และวิกฤตสงครามยูเครน-

รัสเซีย ได้ส่งผลกระทบราคาพลังงานโลก

คาดการณ์ว่าราคาน้ำามันจะเพิ่มสูงขึ้น อาจจะเห็น                                                                

ตัวเลขราคาน้ำามันโลกท่ี 120 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ปัจจุบัน

น้ำามันดิบดูไบอยู่ที่ 106.58 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เบรนต์ 

118.11 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล และเวสต์เทกซัส 110.07 

เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล น้ำามันซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตสินค้า

และขนส่ง ก็จะทำาให้ราคาสินค้าและค่าขนส่งยิ่งแพงขึ้น 

กระทบทั้งค่าครองชีพและภาคการส่งออก รวมทั้งสภาวะ

เงินเฟ้อที่มาพร้อมกับเงินฝืดจะส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งใน

ระดับครอบครัวและมหภาค

ก่อนหน้านี้  นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผย

ว่า ภาคเอกชนและหอการค้าไทยได้ติดตามสถานการณ์

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนอย่างใกล้ชิด พร้อม

ประเมินว่าจะส่งผลให้ราคาน้ำามันปรับเพิ่มขึ้น โดยทุก 1 

ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจะทำาให้ราคาน้ำามันในไทยปรับข้ึน                                                                               

50 สตางค์ต่อลิตร หากเกิดสงคราม คาดว่าราคาน้ำามันจะ

ปรับขึ้นถึง 120 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หรือจะกระทบ

ต่อราคาน้ำามันในประเทศถึง 6 บาทต่อลิตร

จากตัวเลขคาดการณ์ที่ออกมาย่อมส่งผลกระทบต่อ

ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแน่นอน สะท้อนได้จาก

เรื่องของเงินเฟ้อ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายรณรงค์ พูล

พิพัฒน์ ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

การค้า (สนค.) ของกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนี

ราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือน ก.พ.2565 เท่ากับ 

104.10 เทียบกับ ม.ค.2565 เพิ่มขึ้น 1.06% เทียบกับเดือน 

ก.พ.2564 เพิ่มขึ้น 5.28% สูงสุดในรอบ 13 ปี นับจากปี 

2551

ส่วนเงินเฟ้อรวม 2 เดือนปี 2565 (ม.ค.-ก.พ.) เพิ่ม

ขึ้น 4.25% และเงินเฟ้อพื้นฐาน ที่หักอาหารสดและพลัง 

งานที่มีความผันผวนด้านราคาออก ดัชนีอยู่ที่ 102.20 เพิ่ม                                                                            

ข้ึน 1.20% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค.2565 และเพ่ิมข้ึน 1.80% 

เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ.2564 และรวม 2 เดือนเพ่ิมข้ึน 1.16%

เห็นได้ชัดว่า ตัวเลขเงินเฟ้อนั้นเพิ่มสูงถึง 5% ซึ่ง

เป็นเรื่องที่ไม่ปกติ เพราะยิ่งมีเงินเฟ้อมาก หมายความ

ว่าค่าของเงินจะลดลง หรือในอีกทีทางหนึ่งก็คือ จะกลาย

เป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนมากขึ้น โดยเงินเฟ้อจะ

ไปกระทบต่อชีวิตของคนชั้นกลางและคนรากหญ้าที่หาเช้า

กินค่ำา 

และเงินเฟ้อในครั้งนี้ ไม่สามารถใช้กลไกดอกเบี้ยมา

จัดการได้ เพราะไม่ได้เป็นเงินเฟ้อที่มาจากเศรษฐกิจเติบโต 

ดังนั้นสิ่งที่ตามมาจากการประเมินในครั้งนี้ พอสินค้าแพง

และคนไม่มีกำาลังจะซื้อ ก็จะเริ่มวางแผนควบคุมค่าใช้จ่าย 

และนำาไปสู่ภาวะเงินฝืดตามมา ซึ่งก็จะถือเป็นวิกฤตทาง

เศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งที่สามารถจะเกิดขึ้นได้

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดภาวะวิกฤตซ้ำาซ้อน ในเมื่อรัฐไม่                                                                        

สามารถท่ีจะควบคุมราคาน้ำามันในตลาดโลกได้ ส่ิงท่ีรัฐบาล

พอจะทำาได้คือ การดูแลราคาสินค้าไม่ให้ฉวยโอกาสข้ึนราคา                  

รวมถึงการจะต้องดำาเนินนโยบายเพิ่มกำาลังซื้ออีกครั้ง แต่

จะต้องโฟกัสให้กลุ่มคนมีเงินนำาเงินออกมาใช้ ลำาพังแค่คน 

ละครึ่งก็ช่วยได้เฉพาะกลุ่มคนชั้นกลางและล่างเท่านั้น

ขณะเดียวกันก็อาจจะต้องพิจารณากู้เงินเพิ่มเติมขึ้น

มาอีกเพื่อมาใช้ประคองธุรกิจ ซึ่งนี่ก็เป็นอีกแนวทางที่รัฐบาล

พอจะดำาเนินการได้ แม้จะต้องเจอกับปัญหาหนี้สาธารณะที่

เพิ่มสูงขึ้นก็ตาม

ส่วนราคาน้ำามันที่คาดว่าจะผันผวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ก็อาจจะใช้การสนับสนุนที่เฉพาะจุดกับคนที่ทำาธุรกิจขนส่ง

มากขึ้น ไม่ใช่ให้แบบเหมารวม ซึ่งจะช่วยโฟกัสและไม่เป็น

ภาระงบประมาณมากเกินไป

ทั้งหมดคงจะต้องติดตามการแก้ปัญหาของรัฐบาล

อีกครั้งว่าจะจัดการอย่างไร.

 

     

มจ.อินเตอร์ ไฮด์ (IHL) ปังไม่หยุด ฉุดไม่อยู่...เปิด

งบปี 64 ก็ทำากำาไรไปสวยๆ 140.74 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 417.66% แถมบอร์ดใจป้ำา สั่งจ่ายปันผลของ

ปี 64 อีก ในอัตรา 0.10 

บาท/หุ้น เตรียมขึ้น XD วัน

ที่ 26 เมษายน 65 พร้อม

จ่ายปันผล 18 พฤษภาคมนี้ 

รวมจ่ายเงินปันผลของปี 64 

ในอัตรา 0.20 บาท/หุ้น... ผู้

บริหารคนเก่ง “วศิน ดำารง

สกุลวงษ์” ย้ำาปี 65 นี้เดิน

หน้าธุรกิจหลักและธุรกิจ

ใหม่เต็มสปีด พร้อมมองหา                      

โอกาสลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยว 

ขอ้งกับธุรกิจเดิม แถมคุยฟุ้ง 

ผลงานปีนี้โต 20% คงไม่

ยากหรอกคร่า...
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ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

วศิน 

ดำ�รงสกุลวงษ์ 

คลังนัดลงทะเบียนคนจน	
ปักหมุดก.ค.-ส.ค.ชูคัดกรองเข้ม/คนละครึ่งบูม
พระราม 6 • “คลัง” นัด ก.ค.-ส.ค.2565 ดีเดย์เปิดลงทะเบียนบัตร

คนจนรอบใหม่ ชูดึงเทคโนโลยีเสริมแกร่ง เชื่อมโยงข้อมูลตรวจสอบ

ถี่ยิบ โวคัดกรองสุดเข้มข้น ฟุ้งคนละครึ่งเฟส 4 ยอดใช้จ่ายสะพัด 

5.23 หมื่นล้านบาท

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.

การคลัง กล่าวว่า กระทรวงการ

คลังคาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดให้

ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐ 2565 (บัตรคนจน) ได้

ประมาณเดือน ก.ค.-ส.ค.2565 ซ่ึง

ขณะน้ีคลังได้จัดทำาหลักเกณฑ์

การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐรอบใหม่เรียบร้อยแล้ว โดย

การเปิดลงทะเบียนในรอบน้ีจะมี

การนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากข้ึน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางาน 

ท้ังเรื่องการใช้บัตรประชาชนแทน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การนำาระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบปัญญา

ประดิษฐ์ (เอไอ) มาใช้ในการพิสูจน์

และยืนยันตัวตน

นอกจากน้ีจะมีการเช่ือม

โยงข้อมูลในระบบต่างๆ เช่น ข้อมูล 

จากสำานักงานประกันสังคม กรม

ท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย สถาบัน

การเงินต่างๆ เป็นต้น ซ่ึงข้อมูลท่ี

ได้จากการเชื่อมโยงระบบท้ังหมด

จะนำามาใช้ในการตรวจสอบยืน 

สันติ พร้อมพัฒน์

พร็อพเพอร์ตี้กูรูชี้อสังหาฯฟื้น

ห่วงโควิดฉุดยอดซื้อกทม.หด

ย้ายที่ทำาการ • นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีย้ายที่ทำาการ

ธนาคารกรุงไทย สาขารัฐสภา จากอาคารรัฐสภาเดิม ถนนอู่ทองใน ไปยังสัปปายะสภาสถาน อาคาร

รัฐสภาแห่งใหม่ เพื่ออำานวยความสะดวกในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ข้าราชการและเจ้า

หน้าที่ในรัฐสภา โดยมี นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และนายกิตติ

พัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วยผู้บริหารร่วม

ให้การต้อนรับ.

ไทยโพสต์ • นางสุพินท์ มีชูชีพ ประ                                                        

ธานกรรมการบริหาร บริษัท โจนส์                                                       

แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำากัด                                                   

และประธานคณะกรรมการตัดสิน

รางวัล พร็อพเพอร์ต้ีกูรู ไทยแลนด์ 

พร็อพเพอร์ต้ี อวอร์ดส์ เปิดเผยว่า                                                       

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ 

ไทยกำาลังกลับมาฟ้ืนตัว และแนว

โน้มการเดินทางต่างประเทศท้ังเพื่อ

ท่องเท่ียวและทำางานเร่ิมกำาลังกลับ

มาดีข้ีนอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับ

ความเชื่อม่ันในหมู่นักลงทุนและนัก

พัฒนาท่ีเร่ิมกลับมาเช่นกัน 

นางกมลภัทร แสวงกิจ ผู้จัด  

การใหญ่ประจำาประเทศไทยของดี

ดีพร็อพเพอร์ต้ี กล่าวว่า ภาพรวม

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2565 

ราคามีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องใน                                                      

ช่วงโควิด โดยในกรุงเทพฯ ลดลง 10%                                                         

ท่ัวประเทศลดลง 9% เมื่อเทียบกับปี

ต่อปี และซัพพลายมีแนวโน้มเพ่ิม

ข้ึน หลังจากท่ีมีอัตราการดูดซับเพ่ิม

ขึ้น กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น 23% เทียบ 

กับปีก่อนหน้า และทั่วประเทศเพิ่ม

ข้ึน 27% เทียบกับปีก่อนหน้า ขณะ

ท่ีความต้องการในกรุงเทพฯ เพ่ิมข้ึน                                    

56% และในท่ัวประเทศเพ่ิมข้ึน 57%                      

ดังน้ันในด้านของการซ้ือขายท้ัง

ความต้องการและซัพพลายเร่ิมดีข้ึน 

ตลาดเร่ิมเติบโต 

อย่างไรก็ตาม งานประกาศ

รางวัล PropertyGuru Thailand 

Property Awards คร้ังท่ี 17 ถือเป็น

ก้าวสำาคัญสำาหรับตลาดอสังหาฯ 

ไทยท่ีมุ่งสู่การฟ้ืนตัวและยังเป็นส่วน

หน่ึงท่ีสร้างการยอมรับ และช่วยให้

ผู้ท่ีกำาลังเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์มี

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ อีกท้ัง

ยังเป็นการเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างได้

มากข้ึน ท้ังผู้บริโภค, นักลงทุน และ

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีอยู่ท่ัว

ประเทศและท่ัวภูมิภาค. 

ลุ้นไฟเขียวขึ้นราคาปุ๋ยเคมี-อาหารสัตว์

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิด

เผยว่า ผลกระทบจากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ส่งผลต่อ

สินค้าสำาคัญ 2 รายการคือ ปุ๋ยเคมี และวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

โดยเฉพาะข้าวสาลีที่ไทยต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ รวมถึง

จากรัสเซียและยูเครน ที่มีราคาปรับเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทั้ง 2 ชนิด

เป็นสินค้าควบคุมตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ถ้า

ผู้ประกอบการจะปรับราคาต้องทำาเรื่องมาที่กระทรวงพาณิชย์

ก่อน ถ้ายังไม่อนุญาตก็ยังไม่สามารถขึ้นราคาขายได้ ซึ่งตอนนี้

ยังไม่มีใครทำาเรื่องขอปรับราคาเข้ามาอย่างเป็นทางการ เพียง

แค่พูดคุยกันเท่านั้น ขอย้ำาว่าต้นทุนทางบัญชีเป็นเรื่องที่หลอก

กันไม่ได้ ถ้าพบว่าใครให้ข้อมูลเท็จจะมีความผิดแน่นอน

อีคอมเมิร์ซหนุนธุรกิจการบินโต

นายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย 

เปิดเผยว่า สมาคมการพิมพ์ไทยได้มองเห็นถึงโอกาสการเติบโต

ในด้านการพิมพ์ของประเทศไทย โดยเฉพาะในธุรกิจบริการสิ่ง

พิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าตลาดรวมในปี 2564 ประมาณ 

140,000-150,000 ล้านบาท เติบโตขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปี 2563 

ซึ่งในปี 2565 นี้คาดว่าจะเติบโตได้ดีต่อเนื่องประมาณ 5% เช่น

เดียวกัน จากปัจจัยการเติบโตของอีคอมเมิร์ซที่ผู้บริโภคหันไป

ซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน ทำาให้เกิดการใช้ผลิต                                                                              

ภัณฑ์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ล่าสุด

ร่วมมือกับบริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย, สมาคมการบรรจุ

ภัณฑ์ไทย และสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย จัดงาน

แสดงเทคโนโลยีดันไทยเป็นศูนย์กลางการพิมพ์-บรรจุภัณฑ์เอเชีย

พีแอนด์จีเปิดตัว vGrow หนุนสตาร์ทอัป

นายนิธิน ดาบาริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์จี                                                                             

ประเทศไทย เปิดเผยว่า พีแอนด์จีเปิดตัวโครงการ vGrow ซึ่ง                                                                             

มีวัตถุประสงค์ผลักดันและกระตุ้นเชิงนวัตกรรมผ่านอุตสาหกรรม

ธุรกิจสตาร์ทอัป อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัป                                                                                     

ของไทยให้มีโอกาสได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม และนำาเสนอแนวคิด                                                                                      

ทางธุรกิจกับบุคลากรของพีแอนด์จี เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจในแง่มุมต่างๆ เพื่อนำาไปต่อ 

ยอดและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีโอกาสทำาธุรกิจ

ร่วมกับพีแอนด์จี ประเทศไทย อีกด้วย

IND ฟุ้งแบ็กล็อกพุ่งทะลุ 2.15 พันล้าน

นายรัฐวิชญ์ ณ ลำาพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป หรือ IND เปิดเผยว่า 

ได้คว้าโปรเจ็กต์ควบคุมงานก่อสร้างขยายกำาลังการผลิตน้ำาของ

โรงงานผลิตน้ำามหาสวัสดิ์ ขนาด 8 แสน ลบ.ม./วัน จากการ

ประปานครหลวง (กปน.) มูลค่ารวม 48.10 ล้านบาท หนุน

งานในมือหรือ backlog เพิ่มขึ้นเป็น 2,154 ล้านบาท อย่างไร

ก็ตามในปี 2565 นี้บริษัทเดินหน้าคว้างานใหม่ ทั้งจากภาครัฐ-

รัฐวิสาหกิจและเอกชนมั่นใจ ดันผลงานปีนี้โตตามเป้าหมายไม่

ต่ำากว่า 20-25%.

ยันตัวตน เพื่อให้การคัดกรองเป็น                          

ไปอย่างถูกต้องและตรงกลุ่ม

เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการมากท่ีสุด

สำาหรับหลักเกณฑ์การคัด

กรองผู้ท่ีจะได้รับสิทธิในโครงการ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 น้ัน

จะมีความเข้มข้นมากข้ึน โดยจะ

มีการนำาเกณฑ์เร่ืองจำานวนครัว

เรือน รายได้ ทรัพย์สิน รวมท้ัง

ราคาของบ้าน ท่ีดิน รถยนต์ สลาก

ออมทรัพย์ เป็นต้น มาพิจารณา

ด้วย และจะมีการอัปเดตข้อมูล

ของผู้ได้สิทธิทุกปี เช่น ปีน้ีได้รับ

สิทธิ เพราะรายได้ลดเนื่องจากผล                                           

กระทบจากการระบาดของโควิด-                                                  

19 แต่ปีถัดไปสถานการณ์ดีข้ึน 

รายได้มากข้ึนจนเกินเกณฑ์ท่ีกำา 

หนดก็จะถูกตัดสิทธิ เป็นต้น

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำา                                             

นวยการสำานักงานเศรษฐกิจการ                                                   

คลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระ 

ทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบ

หน้าโครงการคนละครึ่งระยะที่ 

4 โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 8 

มี.ค.2565 เวลา 23.00 น. พบว่า

มีผู้ ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้า

ร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 

จำานวน 25.46 ล้านราย ยอดใช้

จ่าย 51,153.1 ล้านบาท และมี

ผู้ ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่

ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

ที่สูงและมีฐานะมั่นคงมาก ทำาให้ยังสามารถต้านทานแรงเสียด

ทานต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ กลับเป็นทางด้านยูเครนที่ต้องคิดหนัก 

เมื่อรู้ว่าบรรดาชาติตะวันตกที่เคยคิดว่าจะยื่นมือเข้ามาช่วยด้าน

กำาลังทหารและอาวุธเพื่อต่อต้านกับทางรัสเซีย แต่กลับไม่มีการ

ช่วยเหลือดังกล่าว คงมีแต่การใช้มาตรการคว่ำาบาตร ทำาให้ได้

ข้อสรุปแน่ชัดว่าไม่มีประเทศไหนเข้ามาช่วยรบ จึงปลงตกว่าขืน

รบต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ มีแต่จะทำาให้ประชาชนยูเครนต้องรับ

กรรมมากขึ้น ทำาให้ผู้นำายูเครนออกมาแสดงท่าทีที่จะยอมเจรจา

กับทางรัสเซียมากขึ้น โดยบอกว่าจะไม่เข้าเป็นสมาชิกของนาโต

อีก จุดนี้เป็นสิ่งที่ทางผู้นำารัสเซียต้องการอยู่แล้ว จึงทำาให้มอง

สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายได้มากขึ้น นับเป็นข่าวดีกับตลาดหุ้น

ทั่วโลก เพราะนอกจากจะทำาให้สงครามไม่บานปลายแล้วยังจะ

มีผลให้ราคาน้ำามันในตลาดโลกลดต่ำาลงได้มาก เพราะที่ผ่านมา

ล้วนเป็นแรงผลักดันจากการเกิดสงครามในยูเครน ที่สำาคัญคือ

เมื่อสภาวการณ์คลี่คลาย นักลงทุนในตลาดก็จะคลายความวิตก

ไปด้วย ก็จะกล้ากลับมาลงทุนรอบใหม่ต่อไป จึงพบว่าตลาดหุ้น

ทั่วโลกเริ่มมีการดีดตัวสูงขึ้น รวมทั้งตลาดหุ้นไทย ที่วานนี้ (9 

มี.ค.65) ก็ดีดตัวขึ้น 24.54 จุด ทำาให้ดัชนีตลาดที่หลุดลงต่ำากว่า 

1,600 จุดกลับมาปิดที่ 1,643.64 จุด เป็นการส่งสัญญาณที่ดีของ

ตลาด การลุ้นและลงทุนจึงทำาได้ต่อไป 

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามองในกลุ่มขนส่งธุรกิจมีการเติบโตดี

มาก จึงน่ามองที่ III, RCL และ JWD 

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจฟื้นตัวมากขึ้น 

จึงน่ามองที่ SPALI, NOBLE และ AP 

กลุ่มธนาคาร ราคาหุ้นยังนับว่าอยู่ต่ำาเกิน                                                 

จริงอยู่มาก แต่ธุรกิจดีขึ้นมาก จึงน่ามอง                                                           

ท่ี BBL, KTB และ TISCO กลุ่มอาหาร

ธุรกิจท่ียังคงโตดีต่อเนื่อง น่ามองท่ี ASIAN, 

CPF และ RBF หุ้นรายตัวที่น่ามองมี 

TTCL, BYD และ ILINK เป็นต้น

คงจะมองออกแล้วว่าการเก็งกำาไร

มีความเสี่ยงมากอย่างไร และการลงทุน

ที่ถือลงทุนได้ยาวมีประโยชน์อย่างไร 

เป็นบทเรียนที่นักลงทุนจะต้องกลับไป

ทบทวนในการลงทุนต่อๆ ไป.

วิกฤตยูเครนเริ่มคลาย ตลาดดีดกลับ

งานเลี้ยงต้องมีเลิกรา สงครามก็ต้องมีจุดจบ ดังนั้นกรณี

สงครามในยูเครนก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกมากขึ้น 

ซึ่งเป็นธรรมดาของการเกิดวิกฤต เมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์

ที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งทำาให้ผู้นำาของแต่ละฝ่ายจะต้องนำาไปคิด

พิจารณา กรณีสงครามในยูเครนก็พอจะรู้ๆ กันมาตั้งแต่แรก

แล้วว่า ผู้นำารัสเซียคงยอมง่ายๆ ไม่ได้ ด้วยศักยภาพและอำานาจ

ที่ล้นเหลือ ทำาให้มองได้ว่ารัสเซียคงไม่ถอย มีแต่จะรุกต่อไป แม้                                                                                  

จะต้องเสียกำาลังไพร่พลไปก็ตาม แต่เมื่อมีจุดมุ่งหมายที่จะต้อง                                                                                      

ทำาให้ได้ก็จะต้องเพิ่มกำาลังมากกว่าจะถอนกำาลัง จริงอยู่ที่ชาติ

ตะวันตกพยายามใช้มาตรการคว่ำาบาตรมากดดัน แต่ด้วยศักยภาพ

บางกอกแอร์แจงเปิดประเทศดันการบินคึก
วิภาวดีรังสิต • “บางกอกแอร์

เวย์ส” กางแผนปี 65 มั่นใจ

ธุรกิจการบินฟื้นตัว 40% ตั้งเป้า

ดึงผู้ โดยสาร 2.6 ล้านคน ลุย

เปิดเส้นทางบินใน-ต่างประเทศ

เพิ่ม เดินหน้าลงทุนเมืองการ

บินอู่ตะเภา 

นายพุฒิพงศ์ ปราสาท

ทองโอสถ กรรมการผู้อำานวย

การใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ 

จำากัด (มหาชน) หรือ BA เปิด

เผยถึงแผนงานและทิศทางการ                                     

ดำาเนินธุรกิจในปี 2565 ว่า ตั้ง 

แต่เกิดการแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 เมื่อปี 62 ส่งผลให้

จำานวนผู้ โดยสารลดลงอย่าง

มาก โดยเฉพาะในปี 2563-

2564 ผู้ โดยสารลดลงเท่ากับ

เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ซึ่งเมื่อเทียบ

กับสถานการณ์อื่นๆ ที่เคยเกิด

ขึ้นก่อนหน้านี้ พบว่าโควิด-19 

ส่งผลกระทบแรงและยาวนาน

ที่สุด โดยปัจจุบันก็ยังไม่กลับ

เข้าสู่สภาวะปกติ แต่คาดว่าหลัง

จากน้ีสถานการณ์น่าจะดีข้ึนและ

ผู้โดยสารจะทยอยกลับมา 

สำาหรับในปี 2565 คาดว่า                                                    

ธุรกิจการบินจะฟื้นตัวประมาณ 

40% โดยเส้นทางบินที่จะเปิด

เพิ่มเติม ได้แก่ กรุงเทพฯ-กระบี่ 

จะเปิดให้บริการวันที่ 27 มี.ค.

2565 ส่วนในไตรมาสที่ 3 จะ

เปิดเส้นทาง สมุย-เชียงใหม่ สมุย-

ฮ่องกง และกรุงเทพฯ-เสียมราฐ 

ขณะที่ไตรมาสที่ 4 จะเปิดเส้น

ทาง เชียงใหม่-กระบี่ (เที่ยว

เดียว) เชียงใหม่-ภูเก็ต (เที่ยว

เดียว) สมุย-กระบี่ กรุงเทพฯ-

ดานัง กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง                                      

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง และกรุงเทพฯ-

มัลดีฟส์  

ทั้งนี้คาดการณ์ว่าจะมี

จำานวนผู้ โดยสาร 2.6 ล้านคน 

ตั้งเป้ารายได้ผู้ โดยสาร 8,175 

ล้านบาท รวมเที่ยวบินกว่า 3.4 

หมื่นเที่ยวบิน มีอัตราการขนส่ง

ผู้ โดยสารอยู่ที่ 65% และราคา

บัตรโดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยวคาด

ว่าจะอยู่ที่ 3,100 บาทต่อเที่ยว 

ส่วนความคืบหน้าในการร่วม

ลงทุนในโครงการพัฒนาสนาม

บินอู่ตะเภาและเมืองการบิน

ภาคตะวันออกยังคงเดินหน้า

อยู่ต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การออกแบบอาคารผู้ โดยสาร

หลังใหม่.  

ระยะที่ 3 จำานวน 7.82 แสนราย 

ยอดใช้จ่าย 1,223.3 ล้านบาท 

รวมมีผู้ ใช้สิทธิทั้งหมดจำานวน 

26.24 ล้านราย และยอดการใช้

จ่ายรวม 52,376.4 ล้านบาท.

หวั่นสงครามยืด

กระทบศก.ไทย

ทองพุ่งไม่หยุด
ไทยโพสต์ • หอการค้าฯ หวั่น

สงคราม “รัสเซีย-ยูเครน” กระทบ

หนัก เผยต้องมีแผนรองรับวิกฤต

พลังงาน ด้านทองคำาแท่งในประเทศ

พุ่งกระฉูด ชี้ระหว่างวันขายออก

แตะ 32,100 บาท          

นายสนั่น อังอุบลกุล ประ  

ธานกรรมการหอการค้าไทยและ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

เปิดเผยว่า หอการค้าไทยยังคงติด                                                       

ตามสถานการณ์ความ ขัดแ ย้ง

ระหว่างรัสเซีย-ยูเครนอย่างใกล้ชิด               

เน่ืองจากสถานการณ์มีแนวโน้มยืด

เย้ือ แม้ว่าค่าเงินรูเบิลจะอ่อนค่าลง                                                    

เป็นอย่างมาก แต่เศรษฐกิจของรัสเซีย

ก็ยังมีความเข้มแข็งมากพอสมควร

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า                 

รัสเซียจะยังไม่ ได้ ใช้กำาลังทาง

ทหารอย่างเต็มที่ สะท้อนให้เห็น

ว่ายังมีโอกาสในการเจรจา แต่คง

ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไป 

โดยผลกระทบจากเหตุการณ์ดัง

กล่าวทำาให้ราคาน้ำามันสูงขึ้น และ

จะทำาให้เศรษฐกิจของไทยขยาย

ตัวน้อยกว่าคาดการณ์ แต่เชื่อว่า

รัฐบาลยังสามารถตรึงราคาน้ำามัน

ได้จนถึงเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ อาจ

จะต้องเตรียมแผนรับมือล่วงหน้า 

เพราะสถานการณ์มีโอกาสยืดเยื้อ

สูง ซึ่งจะทำาให้ราคาน้ำามันอยู่ใน

ระดับสูงต่อไปทั้งปี

รายงานข่าวจากสมาคมค้า

ทองคำาเปิดเผยว่า บรรยากาศการ

ซ้ือขายทองในบนถนนเยาวราชมี

ความคึกคัก เนื่องจากราคาทองคำา

ในประเทศท่ีปรับตัวสูงตามราคา

ในตลาดโลก ส่งผลให้มีประชาชน

จำานวนมากนำาทองคำาท่ีเก็บสะสมไว้ 

ท้ังทองคำาแท่งและทองคำารูปพรรณ

มาขายคืนให้กับร้านค้าทองต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี ในช่วงระหว่าง

วันพบว่าราคาทองคำาแท่งสามารถ

สร้างสถิติใหม่อีกครั้ง โดยมีราคา

ขายออกอยู่ที่ 32,100 บาท ปรับ

ตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสถิติเดิมที่

เคยสูงสุดที่มีราคาขายออกอยู่ที่ 

30,400 บาท เมื่อวันที่ 7 ส.ค.63 

ที่ผ่านมา.

115,051.73

9/3/65

1,643.64
+24.54 

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 12,588.52 7,448.49 5,140.03
 8,929.45 8,624.41 305.04
 56,279.94 60,266.39 -3,986.45
 37,253.82 38,712.43 -1,458.62

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.61 33.33
ยูโร 35.55 36.52
ปอนดสเตอรลิง 42.56 43.74
เยน (100 เยน) 27.97 28.97
หยวนจีน 4.91 5.32
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 31,300 31,400
ทองรูปพรรณ 30,729 31,900
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

เงินเฟ้อปัญหาหนักอกของรัฐบาล



บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด  ระบุว่า 

TQM ร่วมส่งเสริมพลังหญิงต้อนรับวันสตรีสากลด้วยแคมเปญดีๆ 

‘ประกันตอบโจทย์ผู้หญิง’ ด้วยการรวมแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ประกัน

ภัยที่ออกแบบความคุ้มครองครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงในยุค

ปัจจุบันโดยเฉพาะ ทั้งประกันรถยนต์ที่คุ้มครองศัลยกรรมสูงสุด

ถึง 1 ล้านบาท ประกันมะเร็งผู้หญิง ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ 

เพื่อสนับสนุนให้ผู้หญิงได้ใช้ชีวิตอย่างไร้กังวล ผู้สนใจสามารถเข้า

เลือกซื้อได้แล้วที่เว็บไซต์ www.tqm.co.th  ช่องทาง Line Official 

TQM Insurance Broker หรือโทร.1737 ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อม

มอบสิทธิพิเศษสำาหรับลูกค้า 100 ท่านแรก ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน

ภัยที่ร่วมแคมเปญ รับฟรีชุดแฮนด์ครีม ตั้งแต่วันที่ 8-15 มีนาคม        

2565

อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วงที่ผ่านมานั้่นธุรกิจประกันจะได้รับ

ผลกระทบจากโควิด-19 ทำาให้มีหลายบริษัทต้องปิดกิจการไป  แต่ 

อาคเนย์ประกันชีวิต หนึ่งในสายธุรกิจหลักด้านประกันและการ

เงินไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กลับมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง นางภฤตยา                                                                         

สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต ระบุว่า ใน

ปี 2565 ผลการดำาเนินงานมีกำาไรสุทธิกว่า 600 ล้านบาท และ

สินทรัพย์รวมกว่า 55,600 ล้านบาท พร้อมอัตราเงินกองทุนและ

อัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์สูงกว่าเกณฑ์ มุ่งมั่นเติบโตอย่าง

ยั่งยืน เพื่อความสุขของลูกค้า คู่ค้า ฝ่ายขาย พนักงาน และ                

ผู้ถือหุ้น.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

วยบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (New Normal) 

ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในด้าน

การใช้อินเทอร์เน็ต และการซื้อของออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น 

ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ จึงถือ

เป็นโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใน

ประเทศไทยและแนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น จะเป็น

โอกาสสำาหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพและประกันภัยรูปแบบ

บำานาญ

ทั้งนี้ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการ

กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ 

คปภ.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ บริษัท อีวาย คอร์เปอเรท เซอร์วิส

เซส จำากัด เปิดเวทีสัมมนา “สรุปผลการศึกษาแนวทางการเปิดเสรี

การค้าบริการด้านการเงินสาขาประกันภัย ภายใต้กรอบความตกลง

ว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน”  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อ

สภาพตลาดประกันภัยและแนวโน้มการเติบโตที่สำาคัญของธุรกิจ

ประกันภัยในอาเซียน รวมถึงกระบวนการการดำาเนินธุรกิจ เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเตรียมความพร้อมในการ

เสริมสร้างธุรกิจประกันภัยให้สอดคล้องกับแนวโน้มการค้าการ

ลงทุนภายในภูมิภาคที่สูงขึ้น รวมถึงผลักดันให้ภาคธุรกิจประกัน

ภัยไทยให้มีบทบาทสำาคัญในการขยายการลงทุนภายใต้กรอบความ

ตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน

“ผลจากการศึกษาจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันและเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้าง

ธุรกิจประกันภัยให้สอดคล้องกับแนวโน้มการค้าการลงทุนภายใน

ภูมิภาคที่สูงขึ้น ตลอดจนผลักดันให้ภาคธุรกิจประกันภัยไทยมี

บทบาทสำาคัญในการเข้าไปลงทุนในอาเซียน” นายสุทธิพลกล่าว

นายสุทธิพล กล่าวว่า “จากการศึกษาพบบริษัทประกัน

ภัยไทยมีความมั่นคง ความน่าเชื่อถือทางการเงิน โดยบริษัทส่วน

ใหญ่มีทุนจดทะเบียนหรือมีการดำารงเงินกองทุนสูงกว่าที่กฎหมาย

กำาหนด และสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดี อีกทั้งยังมีพื้นฐาน

ที่แข็งแกร่ง มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ์และมีช่องทางการขายที่หลากหลาย นอกจากนี้ ไทยมีชื่อ

เสียงด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจและความ

เชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ว่าจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมี

คุณภาพ เป็นเหตุให้ชาวต่างชาติเดินทางมาซื้อกรมธรรม์และรับ

บริการด้านสุขภาพในไทย ดังนั้น สาขาประกันวินาศภัย (เฉพาะ

ผลิตภัณฑ์บางประเภท) จึงเป็นสาขาที่มีศักยภาพในการเข้าสู่ตลาด

ประกันภัยของประเทศสมาชิกอาเซียน

 อย่างไรก็ตาม หากมีการเปิดเสรีทางการค้าโดยที่ภาคธุรกิจ

ไม่มีความพร้อม อาจส่งผลให้ธุรกิจประกันภัยขนาดเล็กที่ยังไม่มี

ความแข็งแกร่งทั้งทางด้านเงินทุนและประสิทธิภาพในการดำาเนิน

งาน อาจถูกครอบงำาในการดำาเนินการจากบริษัทต่างชาติ และ

อาจเกิดการเข้าแย่งตลาดจากบริษัทต่างชาติที่มีความได้เปรียบใน

เรื่องของ Economy of Scale จึงจำาเป็นต้องเร่งทำาให้ธุรกิจประกัน

ภัยของไทยมีความเข้มแข็งเพื่อจะได้มีความพร้อมในการแข่งขัน 

นอกจากนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจประกัย คปภ.ลงนาม

บันทึกข้อตกลงหรือ MOU กับสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เชื่อม

ข้อมูลภาครัฐผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้วยระบบดิจิทัลแบบ

ครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน และการให้บริการแก่

ประชาชน

“การทำา MOU ระหว่างสองหน่วยงานจะเป็นก้าวแรกของ

การบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ จากข้อมูลที่มีอยู่ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะช่วยเพิ่มศักยภาพการดูแลคุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์ด้านประกันภัยของประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” 

นายสุทธิพลกล่าว

ในด้านผู้บริโภคนั้นยังคงให้ความสำาคัญกับการดูแลสุขภาพ 

ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทประกันที่จะรุกตลาดในจุดนี้ 

อย่าง พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ความอุ่นใจให้กับ

ลูกค้าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขยายความคุ้มครองใน

การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของ

คนไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านแคมเปญ “We 

DO Health” โดยผู้เอาประกันที่ถือกรมธรรม์

ประกันชีวิตและมีสัญญาสุขภาพ สามารถ

ใช้สิทธิ์ความคุ้มครองได้ อย่างเช่น รับความ

คุ้มครองจากอาการแพ้หรือผลกระทบข้าง

เคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 ลดระยะ

เวลารอคอย จาก 30 วัน เหลือ 14 วัน 

กรณีได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 

ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 

นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ตั้งแต่วัน

นี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565

นอกจากนี้ยังฟรีบริการโทรเวชกรรมผ่านแอปพลิเคชัน 

Pulse by Prudential จำานวน 200 สิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 

2565 โดยใช้ โค้ด PLTCOV (ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00–22.00 น.) 

ลูกค้าสามารถพูดคุยกับแพทย์ รับใบสั่งยาเพื่อการสั่งซื้อออนไลน์

จากร้าน Boots และเลือกรับบริการจัดส่งมาที่บ้าน ผ่านแอป             

พลิเคชัน Pulse by Prudential คู่หูด้านสุขภาพสำาหรับทุกคนในช่วง

การระบาดของโควิด-19

ด้าน นายอาร์จัน เวส ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนา

และสนับสนุนธุรกิจ เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต   หรือ “FWD 

ประกันชีวิต ระบุว่า FWD ประกันชีวิต ร่วมรณรงค์วันสตรีสากล 

ประจำาปี 2565 สนับสนุนให้ทุกคนใช้ชีวิตเต็มที่ในแบบที่ชอบโดย

ไม่ต้องกังวล มอบสิทธิพิเศษซื้อประกันออนไลน์ด้วยตนเองบน

แพลตฟอร์ม iFWD ผ่านแคมเปญ International Women’s Day 

2022 รับส่วนลดค่าเบี้ยฯ ปีแรกทันที 20% เมื่อซื้อประกันมะเร็ง 

FWD Easy E-Cancer” หรือ “ประกันโรคร้ายแรง Big 3” พร้อม

กรอกโค้ด WOMEN22 ในช่องรหัสโปรโมชั่น https://ifwd.fwd.

co.th/ วันที่ 8-14 มี.ค. 2565 

เช่นเดียวกับ นภัสนันท์  พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่

ด้

วามรู้สึกโดดเดี่ยวและการแยกตัวทางสังคม 

สามารถเพิ่มความ

เสี่ยงของบุคคลที่จะ

มีอาการหัวใจวายได้ ตาม

การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร

สุขภาพหัวใจอย่าง Heart ระบุว่า ผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความ

สัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่ดี มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือด

หัวใจเพิ่มขึ้น 29 เปอร์เซ็นต์ และความเสี่ยงต่อโรคหลอด

เลือดสมองสูงขึ้น 32 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับผู้ที่มีมิตรภาพ

ที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ นักวิจัยเชื่อว่าความเหงาเพิ่มความเครียด

เรื้อรัง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ดังนั้น จึงแนะนำาให้

ครื่องสำาอาง PAUL &                          

JOE (พอล แอนด์ โจ)                      

จากประเทศฝรั่งเศส 

แนะนำา 2022 SPRING 

COLLECTION พบกับ       

เมกอัพคอลเลกชันใหม่

สีสันสดใสของฤดูใบไม้ผลิ                        

ประกอบด้วย Pressed 

Blush (Refill) บลัชออนเนื้อ

ลการศึกษาพบว่า เด็กผู้ชายที่ดูทีวีมากเกิน 2 ชั่วโมง

ต่อวัน มีโอกาสเป็นออทิสติก มากกว่าถึง 3.5 เท่า โดย

ล่าสุดนักวิจัยชาวญี่ปุ่นเปรียบเทียบระดับเวลาอยู่หน้า

จอของเด็กอายุ 1 ปี จำานวน 84,000 คน กับการวินิจฉัยโรค

ดังกล่าว เมื่อเด็กอายุ 3 ขวบ โดยพบว่าอัตราการป่วยเป็นโรค                         

ออทิสติกสูงขึ้น 3.5 เท่าในเด็กผู้ชาย ที่สัมผัสหน้าจอเป็นเวลา 2-4 

ชั่วโมง เมื่อเทียบกับเด็กผู้ชายที่ไม่มีเวลาอยู่หน้าจอ และความเสี่ยง

ที่จะเป็นออทิสติกก็เพิ่มมากขึ้น เมื่อทารกใช้เวลาจ้องหน้าจอนาน

ขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีสาเหตุดังกล่าวในเด็กผู้หญิง

ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยยามานาชิกล่าวว่า “การค้นพบ

ของพวกเขาสนับสนุนเรื่องการจำากัดเวลาหน้าจอที่มากเกินไปใน

หมู่ทารก ทั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์ไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุ

ของออทิสติก แต่บางครั้งก็ส่งต่อไปยังเด็กจากพ่อแม่ และจากการ

ศึกษาพบว่าพบได้บ่อยในเด็กซึ่งพ่อแม่ที่มีอายุมากมีบุตร เช่นเดียว

กับมารดาที่มีน้ำาหนักเกิน หรือมีอาการแทรกซ้อนระหว่างการตั้ง

ครรภ์”

เด็กประมาณหนึ่งใน 50 ตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว และ

เด็กที่ได้รับผลกระทบอาจพบว่าเป็นการยากที่จะสบตา เข้าใจว่าคน

อื่นรู้สึกอย่างไร หรือมีความสนใจอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

เด็กออทิสติกอาจใช้เวลานานขึ้น ในการทำาความเข้าใจข้อมูล หรือ

มักจะมีพฤติกรรมทำาซ้ำาๆ

จากการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้ พบความเชื่อมโยงระหว่างระยะ

เวลาของหน้าจอกับลักษณะออทิสติกในเด็ก ทีมวิจัยกล่าวเผยว่า 

“การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วในวิถีชีวิต ทำาให้เวลาหน้าจอในเด็กทั่วโลกเพิ่มขึ้น โดยนัก

วิจัยได้สอบถามผู้ปกครองของเด็กทารก จำานวน 84,000 คน ว่าลูก

ของพวกเขาใช้เวลาดูทีวี หรือดูดีวีดีนานแค่ไหน เมื่ออายุ 1 ขวบ 

ในแบบสอบถามติดตามผล พวกเขาถามผู้ปกครองว่าลูกของพวก

เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคออทิสติก ระหว่าง 2-3 ขวบหรือไม่ 

เด็กชายอยู่หน้าจอเกิน2ชม./วัน

แนวโน้มเสี่ยง‘ภาวะออทิสติก’

ผ

เพราะโดยปกติมักพบเห็นว่าเป็นอย่างนั้น”

จากการสำารวจเด็กประมาณ 330 คน (หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4) 

ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติก ในวันเกิดครบปีที่ 3 ของพวกเขา 

โดยในจำานวนเด็กป่วยนี้ มีเด็กจำานวน 251 ราย เป็นเด็กชาย และ 

79 รายในเด็กหญิง ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารกุมารเวชศาสตร์

หรือ JAMA Pediatrics แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของเด็กผู้ชายมี

ความหมกมุ่นเพิ่มขึ้น จากการที่พวกเขาใช้เวลาหน้าจอเพิ่มขึ้น เมื่อ

เทียบกับเด็กผู้ชายที่ไม่ได้ดูโทรทัศน์ หรือผู้ที่ดูน้อยกว่า 60 นาทีต่อ

วัน มีแนวโน้มที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติก มากกว่า 38 

เปอร์เซ็นต์ ในอีก 2 ปีข้างหน้าอัตราการป่วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้น 

เ

• ทีมงานฝ่ายขายและการตลาดของ  

บริษัท การบินไทย เชิญ ดำารง พุฒตาล ไปให้

ความรู้และตอบคำาถามต่างๆ เกี่ยวกับประเทศ

ซาอุดีอาระเบียและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 

ทั้งในด้านนิสัยใจคอ ศาสนา ประเพณี อาหาร 

และสิ่งที่คนซาอุฯ สนใจ เกี่ยวกับการที่จะ                                                              

มาท่องเที่ยวประเทศไทย เพื่อรองรับการขยาย                                                            

เที่ยวบินของการบินไทยในประเทศ                                     

ซาอุดีอาระเบีย..•

• ทำางานเพลินจนลืมมีคู่ครอง แก้ม-                     

พชรพรรณ ลีฬหรัตนรักษ์ เจ้าของ ร้านเพชร                  

เดอ ลีฬห์ อาคาร Gems Tower มีกำาหนดเข้าพิธี

มงคลสมรสกับ Mr.Puneet Malpani ที่ประเทศ

อินเดีย วันที่ 23-25 เมษายน และจะกลับมาทำา

พิธีแต่งงานตามประเพณีไทยที่ห้องราชมณเฑียร 

โรงแรมมณเฑียรสุรวงศ์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 

นี้..•

• วันก่อน สายสม-ปรีชา วงศาสุลักษณ ์

และ สุภี-เจตนา พงษ์พานิช สองคู่ชื่นมื่นควงกัน

ไปร่วมงานเปิดตัว ME CARE (มีแคร) วิตามินเพื่อ

สุขภาพที่ดี ของเต๋อ-อาธร ชินาลัย กินแล้วคงเป็น

คู่รักที่หวานชื่นกันอีกยาวนาน..•

• ช่วงนี้ ณิชยา ชัยวิสุทธิ ์ต้องดูแล

คุณภาพงานที่พิศณุสตูดิโอ ตำานานห้องภาพกว่า 

60 ปี เพื่อสานต่อฐานลูกค้าที่คุณพ่อสร้างไว้ให้มี

มาตรฐานสูง ล่าสุดก็คืองานขยายภาพหมู่ที่ระลึก 

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทหาร

เรือครบรอบ 119 ปี ให้แก่ ผบ.ทร.และทีมคณะผู้

บริหาร..•

• บริหารร้านเมธาวลัย ศรแดง ร้านอาหาร

เก่าแก่มากกว่า 60 ปี ย่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

จนโด่งดังได้รับรางวัลระดับโลก มิชลินหนึ่งดาว 

ถึง 4 ปีซ้อน จิระวุฒิ ทรัพย์คีรี ขยับขยายมาเปิด

ร้านอาหารชื่อ บ้านแดง ใน Start Up โครงการ 

Block 28 ของจุฬาฯ ใกล้กับตลาดสามย่าน 

นอกจากจะนำาเมนูอาหารอร่อยๆ ของเมธาวลัย 

ศรแดง มาแล้ว ยังมีเมนูใหม่ๆ ที่แปลกแต่อร่อย

มาก โดยฝีมือของลูกๆ 3 คน ที่เรียนจบจากต่าง

ประเทศคิดค้นขึ้นมา โดยเฉพาะเมนูเนื้อต้มขมิ้น

นั้น อร่อยเกินบรรยายครับ...•

   แมวลายเสือ

แป้งที่ผสานคู่สีสดใส ช่วย

เนรมิตพวงแก้มให้เปล่ง

ประกายเจิดจรัส มี 6 เฉดสี                         

Furry Compact ตลับคอม

แพ็กตุ๊กตาแมวเหมียวจิ๊พซี                      

และนูเน็ตต์ขนนุ่ม                   

Lipstick CS Case 

(067) เคสลิปสติก

รุ่นลิมิเต็ด เอดิชั่น 

ลวดลายแมวเหมียว

สุดน่ารัก Portable 

Brush แปรงปัดแก้ม 

พกพา Treatment 

Balm มอยส์เจอไร

ซิ่งบาล์มบำารุงมือ

และเส้นผม. 

ค

มอบรางวัล • นายภานุวัฒน์                 

ตริยางกูรศรี รองปลัด

กระทรวงอุตสาหกรรม เป็น

ประธานมอบรางวัล “CAR &                   

BIKE OF THE YEAR 

2022” ประเภท “BEST 

INSURANCE COMPANY” 

ให้แก่ บมจ.วิริยะประกันภัย                        

โดยมี นายกฤษณ์  หิญชีระ                    

นันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการ

ตลาดอาวุโส ฝ่ายส่วน

กลางบริหาร เป็นผู้แทนรับ

มอบ ซึ่งบริษัทได้รับรางวัล

ดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่                  

ณ ห้อง รอยัล จูบิลี่ บอลรูม 

อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การ

แสดงสินค้าและการประชุม          

อิมแพ็ค เมืองทองธานี.

คุณทำากิจกรรม

ต่างๆ เช่น การ

ที่คุณไปยิม เข้า

คอร์สเรียนสิ่งที่

ชื่นชอบ หางาน

อดิเรกทำา โทร.

คุยกับเพื่อน

หรือครอบครัว 

หากคุณรู้สึก

โดดเดี่ยวหรือ

หดหู่ในสังคม 

ให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด คุณอาจได้รับประโยชน์

จากการพูดคุยบำาบัดด้วย.

2.16 เท่า ในหมู่เด็กผู้ชายที่ดูทีวีถึง 

2 ชั่วโมงต่อวัน ในขณะเดียวกัน 

อัตราก็สูงขึ้น 3.48 เท่า ในเด็ก

ผู้ชายที่ใช้เวลาดูหน้าจอนานถึง 4 

ชั่วโมงในแต่ละวัน แต่ไม่เห็นแนว

โน้มเดียวกันในหมู่เด็กผู้หญิง 

ล่าสุดองค์การอนามัยโลก

ได้กล่าวแล้วว่า เด็กไม่ควรได้รับ

การจ้องหน้าจอในช่วง 12 เดือน

แรกของชีวิต หรือ 1 ปี แม้จะ

มีคำาแนะนำา แต่ทีมวิจัยกล่าวว่า

เด็ก 9 ใน 10 คน ที่รวมอยู่ใน

การศึกษานี้เคยดูหน้าจอเมื่อตอน

ที่ยังเป็นเด็กอยู่ และทีมวิจัยยัง

กล่าวอีกว่า เวลาหน้าจออาจส่ง

ผลต่ออัตราออทิสติก เนื่องจาก

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมา

จากหน้าจอ ส่งผลต่อพฤติกรรมในหนูทดลอง และการศึกษาก่อนหน้านี้ชี้

ให้เห็นว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นโมเลกุลที่เชื่อมโยงกับอาการคล้าย

กับออทิสติก

นักวิจัยกล่าวว่า “ในวัยเด็กที่พัฒนาการทางระบบประสาทมีการ

ใช้งาน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าผ่านหน้าจอ 

และการกระตุ้นแสงจากการมองเห็น อาจส่งผลต่อพัฒนาการทางระบบ

ประสาท และการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ ในสมอง” 

ส่วนประเด็นที่ว่าเหตุใดอัตราของโรคออทิสติกจึงเกิดในเด็กเพศ

หญิงได้น้อยกว่าเพศชายนั้น ยังเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบาย

ได้เช่นกัน.

หนุนประกันไทยขยายตลาดบุกอาเซียน

คปภ.เสริมแกร่งชูดิจิทัลเชื่อมข้อมูลรัฐผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนกลาง

ปิดตัวเอง..เสี่ยงโรคหัวใจ
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8 การตูน

พระมหากษัตริยไทยแหงพระบรมราชจักรีวงศ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้ 

พลังงานนํ้ า
ทรงให้ความรู้ในการผลิตไฟฟ้าไว้สองแบบ แบบแรก ได้
จากนํ้ าไหลจากที่ สูงมาพัดกังหันเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า 
แบบที่ สอง ได้จากนํ้ าไหลทางราบ เมื่ อไหลอยู่ตลอด
เวลาทําให้กังหันเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าหมุนได้เช่นกัน มี
พระราชดําริด้านชลประทานทั่ วทุกภูมิภาค การสร้าง
พลังงานทั้ ง ๔ ประเภท ทรงได้รับการถวายพระราช
สมัญญา "พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย"

นอกจากแก้ปัญหาป่า
ต้นนํ้ าแล้ว ยังแก้ปัญหา
การปลูกฝิ่ นด้วยสันติ

พุทธศักราช ๒๕๐๓ โปรดให้ฟื้ นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ หลังจากยกเลิกไปเมื่ อพุทธศักราช 

๒๔๗๙ เพื่ อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจแก่เกษตรกร

ทรงนําข้าวชื่ อ "นางมล" มาทดลองปลูก เมื่ อ
พุทธศักราช ๒๕๐๔ แล้วพระราชทานในงาน

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ต่อมา จึงทดลองปลูกพันธุ์ข้าว
ให้เหมาะกับพื้ นที่  ทั้ งข้าวเจ้า ข้าว

เหนียว ข้าวไร่ ที่ ปลูกในพื้ นที่ ที่ มีนํ้ า
น้อย รวมทั้ งปลูกพืชตระกูลถั่ ว ได้แก่ 
ถั่ วลิสง ถั่ วแดง ถั่ วเหลือง และพืชอีก
หลายชนิด เพื่ อเพิ่ มผลผลิตพืชไร่

ทรงตั้ งสถานีทดลองปลูกพืชเมือง
หนาวแทนการปลูกฝิ่ น ได้แก่ 
สถานีวิจัยเกษตรหลวงอ่างขาง 

อําเภอฝาง สถานีเกษตรหลวงปาง
ดะ อําเภอสะเมิง และสถานีเกษตร

หลวงดอยอินทนนท์ อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการวิจัยการปลูกพืชในที่ สูง เช่น ปลูกไม้ดอก ไม้ผล กาแฟ พืช
ผักเมืองหนาว เลี้ ยงสัตว์ โดยตั้ งศูนย์เพื่ อการพัฒนา ๓๔ แห่ง นําผล
งานวิจัยไปสู่ราษฎร ๕ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน 
แม่ฮ่องสอน และพะเยา มีการจัดการหลังเก็บเกี่ ยว การขนส่ง การคัด
บรรจุ การแปรรูป และวิจัยการตลาด ส่วนโครงการพัฒนาเกษตรใน
ชนบททรงริเริ่ มทดลอง ณ พื้ นที่ โดยรอบพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
พระราชวังดุสิต

ทรงริเริ่ มโครงการส่วนพระองค์สวน
จิตรลดา มีวัตถุประสงค์หลักในการ

ดําเนินงาน ๓ ประการ
๑.เป็นโครงการศึกษาทดลอง

๒.เป็นโครงการตัวอย่าง ให้ผู้สนใจ
สามารถเข้ามาศึกษา เพื่ อสามารถนํา

กลับไปดําเนินการเองได้
๓.เป็นโครงการที่ ไม่หวังผลกําไรเชิง

ธุรกิจ

ทรงขยายพันธุ์ข้าวและเมล็ด
พันธุ์พืชอื่ นๆ พระราชทานแก่

ราษฎรทั่ วประเทศ

ทรงตั้ งโรงสีข้าวตัวอย่าง ใช้เครื่ องจักรที่ 
ผลิตในประเทศ รวมถึงยุ้งฉางแบบต่างๆ ที่ 
สร้างด้วยไม้ ด้วยเหล็ก และคอนกรีต เพื่ อ

เก็บรักษาข้าวเปลือกสําหรับการวิจัย

ทรงเพาะเลี้ ยงพันธุ์ปลานิล
ที่ สมเด็จพระจักรพรรดิ
อากิฮิโตะ เมื่ อครั้ งดํารง

พระอิสสริยยศมกุฎราชกุมาร
แห่งญี่ ปุ่น ทูลเกล้าฯ ถวาย 
โปรดให้กรมประมงขยายพันธุ์
แล้วแจกจ่าย จนกลายเป็น
สัตว์เศรษฐกิจแพร่หลายไป

ทั่ วประเทศ

สร้างโรงโคนมทดลองสําหรับเลี้ ยงโคนม
ที่ มีผู้นํามาถวาย ๖ ตัว เมื่ อโคนม

ตกลูก ได้นํ้ านมที่ เหลือจากลูกโคมา
จําหน่ายแก่ข้าราชบริพาร เป็นการวาง

แนวทางเพื่ อการผลิตให้สมบูรณ์

ต่อมาทรงตั้ งโรงงานผลิตนมผง 
พระราชทานชื่ อว่า "นมผงสวนดุสิต" 
ภายหลังได้จัดตั้ ง "ศูนย์รวมนมสวน

จิตรลดา"

แก้ปัญหาการ
ขาดแคลนพลังงาน 

ทรงพัฒนาพลังงาน ๔ 
ประเภท ได้แก่
พลังงานชีวภาพ

ผลิตพลังงานแก๊สและ
นํ้ ามันจากพืช เช่น 
ปาล์มนํ้ ามัน อ้อย 

มันสําปะหลัง ได้แก๊ส
โซฮอล์และไบโอดีเซล
เป็นพลังงานทดแทน
นํ้ ามันจากฟอสซิล

ผลิตแล้ว
มีที่ ขาย อยู่ดีกินดี

ชีวิตมั่ นคง

ส่วนแกลบหรือเปลือกข้าวจาก
การสี นําไปผสมกับสารเคมีสูตร
ต่างๆ ทําปุ๋ย หรืออัดแท่งทําเป็น
เชื้ อเพลิงสําหรับใช้แทนฟืนได้

รับนํ้ านมดิบจากสหกรณ์โคนมมา
ผลิต ผ่านการฆ่าเชื้ อแล้วนําออก
จําหน่ายในโรงเรียน เสริมสร้างให้

เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

พลังงานแสงอาทิตย์
ทรงนําระบบเซลล์แสงอาทิตย์
ใช้ในที่ ห่างไกลที่ สายไฟฟ้า
ไปไม่ถึง สามารถมีไฟฟ้า
สําหรับวิทยุสื่ อสารขนาด 
๑๐๐ วัตต์ ใช้ประโยชน์ใน
การสูบนํ้ าซึ่ งอุปกรณ์ไฟฟ้า

ปราศจากมลพิษ

พลังงานลม
เป็นพลังงานธรรมชาติที่ 
นํามาใช้ประโยชน์ โดย
การใช้กังหันลมสูบนํ้ า
ขึ้ นมาใช้ในการบริโภค 
และใช้สร้างกระแสไฟฟ้า 

ดังเช่น ทุ่งกังหันลม
ในโครงการชั่ งหัวมัน 

ตามพระราชดําริ อําเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
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9กีฬา

‘มิ้งค์-ใบพัด’ หอบแชมป์กลับไทย, ‘บิ๊กฮง’ ปลื้ม

กรุงเทพฯ • หลังจากที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยได้ส่งนัก 

กีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการใหญ่ ชิงแชมป์โลกสมัครเล่น และชิงแชมป์

เอเชีย ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ วันที่ 1-7 มีนาคม 2565 โดยมี 4 

นักสนุกเกอร์สาวไทยเข้าร่วม ผลปรากฏว่า “ใบพัด ศรีราชา” ศิริภา

พร นวนทะคำาจัน คว้าแชมป์สนุกเกอร์หญิงสมัครเล่นชิงแชมป์เอเชีย 

ได้สำาเร็จ หลังจากเข้าชิงกันเองกับ “มิ้ง สระบุรี” ณัชชารัตน์ วงศ์

หฤทัย ทำาให้แชมป์เอเชียและรองแชมป์เอเชียตกเป็นของนักสนุกเกอร์

สาวไทย นอกจากนี้ “มิ้ง สระบุรี” ยังคว้ารองแชมป์สนุกเกอร์สมัคร

เล่นหญิงชิงแชมป์โลก ด้วยการแพ้ให้แก่คู่ปรับเก่า เวนดี แจนส์ ขณะ

ที่ “แอม นครปฐม” วรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศเนส ได้อันดับที่ 3 สนุกเกอร์

สมัครเล่นหญิงชิงแชมป์โลกอีกด้วย นับว่าเป็นความสำาเร็จครั้งยิ่งใหญ่

ของนักกีฬาสนุกเกอร์หญิงของไทย โดย “บิ๊กฮง” นายสุนทร จารุมนต์ 

นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดฯ ได้กล่าวชื่นชมนักกีฬาสนุกเกอร์สาวทั้ง 

4 คน เนื่องจากทุกคนต่างสร้างชื่อเสียง ทำาให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จัก

ของนักกีฬาต่างชาติมากยิ่งขึ้น ในส่วนของสมาคมรู้สึกภาคภูมิใจและ

ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีนักกีฬาสนุกเกอร์ชาย

ที่กำาลังแข่งขันที่กาตาร์อีก คือ ภาสกร สุวรรณวัฒน์ (กร นครปฐม), 

กฤษณัส เลิศสัตยาทร (นุ้ก สงขลา), ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู (โตโต้ ศิษย์

ตุ้ม) คาดว่าน่าจะมีผลงานที่ดีไม่แพ้กัน ส่วนตัวยืนยันว่าพร้อมให้กำาลัง

ใจและยินดีให้การสนับสนุนนักกีฬาทุกคน ขอเพียงแค่ในแต่ละปีอยาก

เห็นถ้วยแชมป์และรักษาแชมป์โลกไว้เท่านั้นพอ 

‘สลักทิพย์’ ทะลุ 8 คนหวดไอทีเอฟเกรด 1

เมืองทอง • เทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชน

โลก ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ เกรด 1 รายการใหญ่ของ

เยาวชน “ไอทีเอฟ จูเนียร์ เกรด 1” ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ 

เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบ

ที่ 3 (16 คน) “หมิว” สลักทิพย์ อุ่นเมือง นักเทนนิสไทย วัย 16 ปี มือ

อันดับ 232 เยาวชนโลก และมือวาง 12 ของรายการ พลิกกลับมาชนะ 

เรนาตา จามริโชวา จากสโลวาเกีย วัย 14 ปี มืออันดับ 119 เยาวชน

โลก และมือวาง 8 ของรายการ 2-1 เซต 2-6, 6-0 และ 6-3 สลัก

ทิพย์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบงานหนัก ชาร์ล็อตต์ เคมเปนา                                                                                      

เออร์ส-ปอซ เต็ง 1 ของรายการ จากออสเตรเลีย ที่ชนะ โจ ลีน ซอว์ 

มือวาง 14 จากมาเลเซีย 6-1, 6-1 ทางด้าน “ต้นไม้” ธนภัทร นิรันดร 

หนุ่มไทย วัย 18 ปี มืออันดับ 57 เยาวชนโลก เต็ง 1 ของรายการ 

ต้องยุติเส้นทางชายเดี่ยวไว้เพียงรอบ 3 หลังแพ้ อาร์ยาน ชาห์ นักหวด

อินเดีย วัย 16 ปี มืออันดับ 187 เยาวชนโลก และมือวาง 15 ของ

รายการ 0-2 เซต 4-6 และ 3-6 ส่งผลให้อาร์ยานได้เข้ารอบก่อนรองฯ 

พบ อี้ โจว จากจีน ที่ชนะ ยูวาน นานดาล มือวาง 11 ของรายการ จาก

อินเดีย 4-6, 7-5 และ 6-1 แต่ในประเภทชายคู่ ธนภัทรซึ่งจับคู่กับ เจเร

มี จิน จากออสเตรเลีย เป็นคู่มือวาง 1 ของรายการ ชนะ อเล็กซานเดอร์ 

เดสโปจา และเฮนรี ลามชินเนียห์ คู่จากออสเตรเลีย 2 เซตรวด 6-4, 

6-3 ทำาให้คู่ของธนภัทรผ่านเข้ารอบรองฯ ต่อไป.

‘เพชรธงชัย’ คว้าแชมป์มวยอีซูซุคัพคนที่ 31

สมุทรสาคร • การแข่งขันมวยไทยอีซูซุคัพ รอบชิงชนะเลิศ ณ เวที

มวยสยามอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในศึก “อีซูซุดีแมคซ์...พลานุภาพพลิก

โลก” เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เป็นการดวลกันของ 2 ขุนพลนักชกแดนใต้  

ปรากฏว่าเพชรธงชัย ทีบีเอ็ม. ยิม จากจ.สุราษฎร์ธานี โชว์ความเหนือ

ชั้น  ชนะคะแนน เฮอคิวลิส ว.จักรวุฒิ  จากจ.นครศรีธรรมราช คว้า

แชมป์มวยไทยอีซูซุคัพไปครอง ได้รับรถปิกอัพ “ออลนิว อีซูซุดีแมคซ์  

สปาร์ค” พร้อมเงินสด 1 ล้านบาท  ,รองชนะเลิศ เฮอคิวลิส ว.จักรวุฒิ  

รับเงินรางวัล 500,000 บาท ,อันดับ 3 เพชรมณี ภ.หลักบุญ รับเงิน 

300,000 บาท และที่ 4  เอ็กซ์ตร้า ศิริลักษณ์มวยไทย  รับเงิน 200,000 

บาท รวมมูลค่ารางวัลกว่า 2,612,000 บาท ทางด้าน มร. ทาคาชิ ฮาตะ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด กล่าวว่า “มวยไทย

อีซูซุคัพ ได้รับความนิยมจากแฟนมวยจอตู้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 

31 ปี นับเป็นความสำาเร็จอันยิ่งใหญ่ที่อีซูซุได้มีโอกาสสนับสนุนกีฬา

มวยไทยให้คงอยู่อย่างมีอัตลักษณ์อันทรงคุณค่า พร้อมต่อยอดและมอบ

โอกาสให้แชมป์มวยอีซูซุคัพได้ โชว์ความสามารถบนสังเวียนชิงความ

เป็นหนึ่งแห่งสยามประเทศในศึก “Isuzu Cup Super Fight” เพื่อลุ้น

เป็นหนึ่งในนักชกตัวแทนประเทศไทยที่จะได้ก้าวสู่การครองรางวัลถ้วย

พระราชทานอันทรงเกียรติบนเวทีมวยไทยระดับโลก THAI FIGHT  ซึ่ง

อีซูซุขอเชิญชวนแฟนๆ มวยไทยร่วมให้การสนับสนุนและเป็นกำาลังใจ 

เพชรธงชัย ทีบีเอ็ม. ยิม ในโอกาสเตรียมพร้อมสู้ศึกครั้งสำาคัญในฐานะ

แชมป์อีซูซุคัพคนล่าสุดในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยครับ”

ลอสแองเจลิส • แอรอน ร็อด                                 

เจอร์ส ควอเตอร์แบ็กของกรีน 

เบย์ออกมาเปิดเผยว่า ในศึก

อเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอลฤดู  

กาลหน้าจะกลับมาลงเล่นให้แพ็ก                                        

เกอร์ส แต่ปฏิเสธข่าวการต่อสัญ                                               

ญาฉบับใหม่กับทีมที่ เป็นสถิติ

ใหม่

สื่อสหรัฐอเมริกาหลายแห่ง

รายงานตรงกันว่า แอรอน ร็อด

เจอร์ส บรรลุสัญญาฉบับใหม่

กับกรีนเบย์ แพ็กเกอร์ส เป็น

สัญญา 4 ปี มูลค่า 200 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 

6,600 ล้านบาท ซึ่งจะทำาให้

เขากลายเป็นควอเตอร์แบ็กที่มี

รายรับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์

เอ็นเอฟแอล

อย่างไรก็ตาม ร็อดเจอร์ส

ได้ออกมาเขียนข้อความในทวิต

เตอร์ส่วนตัวว่า เขาจะกลับมา

เล่นให้กับกรีนเบย์ แพ็กเกอร์ส 

ในฤดูกาลหน้า แต่รายละเอียด

ในสัญญาฉบับใหม่ของเขานั้นยัง

เป็นเครื่องหมายคำาถาม

“ทุกคนครับ ผมแค่อยาก

ออกมาเคลียร์บางอย่าง ใช่ครับ

ผมจะกลับมาเล่นให้แพ็กเกอร์ส

ในฤดูกาลหน้า”  ร็อดเจอร์สระ

บุผ่านทวิตเตอร์ “อย่างไรก็ตาม 

รายงานเก่ียวกับสัญญาของผมน้ัน

ไม่ถูกต้อง แต่ผมตื่นเต้นมากที่

เผลอนิดเดียวเข้าปีท่ี 15 แล้วสำาหรับ ฮอนด้า แอลพีจีเอ 

ไทยแลนด ์กอล์ฟอาชีพสตรีรายการใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่

ในปีนี้จะแข่งขันระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2565 ณ สนาม

สยาม คันทรี คลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จังหวัดชลบุรี “โปรเม” 

เอรียา จุฑานุกาล จะลงเล่นในฐานะแชมป์เก่า ทั้งนี้ เพื่อความ

ปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แฟน

กอล์ฟสามารถชมถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทางพีพีทีวี เอชดี 

36  และผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของทางสถานี www.

pptvhd36.com ได้ตลอดทั้ง 4 วันของการแข่งขัน..••..วันก่อน 

อาดิดาส กอล์ฟ นำาโดย นิศารัตน์ ฉายมงคลชัย ผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายธุรกิจ บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) จำากัด 

และ แทน อิง ซี ผู้อำานวยการ อาดิดาส กอล์ฟ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภาคพื้นแปซิฟิก 

จัดแมตช์เอ็กซ์คลูซีฟสำาหรับแฟนคลับชาว

ไทย แขกพิเศษและสื่อมวลชน โดยเชิญ “โปร

แพตตี้” ปภังกร ธวัชธนกิจ มืออันดับ 13 ของ

โลกชาวไทยมาร่วมพูดคุยถึงประสิทธิภาพของ

รองเท้ากอล์ฟรุ่นใหม่ และความพร้อมก่อนทำา

ศึกฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2022 พร้อม

ร่วมทำาคลินิกกอล์ฟให้ความรู้กับแฟนๆ แบบ

ใกล้ชิดในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ณ สนาม

สยาม คันทรี คลับ พัทยา โรลลิงฮิลส.์.••..

สำาหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตพลาดไม่ได้ด้วย

ประการทั้งปวงกับรายการใหม่เอี่ยม “World of 

Speed สุดขีดความเร็ว” รายการที่คุณจะได้พบ

กับความมันส์ของวงการมอเตอร์สปอร์ต พร้อม

สาระและความสนุกจากแวดวงยานยนต์ โดย 2 

กูรู ธีรพัฒน์ อัครเศรณี และ ธันยเดช เกียรติ

จะได้กลับมาเล่นให้แพ็กเกอร์ส”

อนาคตของควอเตอร์แบ็ก

วัย 38 ปี เจ้าของตำาแหน่งผู้                                                 

เล่นทรงคุณค่า หรือเอ็มวีพีคน                                                

ปัจจุบัน เป็นประเด็นถกเถียง                                                 

เป็นอย่างมากในช่วง 12 เดือน                                                  

ที่ผ่านมา โดยมีรายงานว่าร็อด                                                     

เจอร์สกำาลังเล็งหาทีมใหม่เพ่ือไล่

ล่าแชมป์ซูเปอร์โบว์ลสมัยท่ี 2 ของ                                         

ตัวเอง

ฤดูกาลที่ผ่านมาเขากลับ

มาเล่นให้แพ็กเกอร์ส แต่ต้อง

ผิดหวังอีกครั้งในเกมเพลย์ออฟ 

เมื่อ กรีนเบย์ แพ็กเกอร์ส ต้อง

แพ้อย่างพลิกล็อกให้กับ ซาน  

ฟรานซิสโก ฟอร์ตีไนเนอร์ส ใน

เกมเพลย์ออฟเกมแรกของพวก

เขา

ความพ่ายแพ้ดังกล่าว

ทำาให้มีการคาดเดาอนาคตของ

ร็อดเจอร์สกันอีกคร้ัง ในขณะท่ี

ควอเตอร์แบ็กช่ือดังบอกว่าขอ

ให้เวลาอีกสักพักในการพิจารณา

อนาคตของตนเองสำาหรับการ

แข่งขันในฤดูกาลหน้า

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา 

หรือตรงกับเช้าวันพุธตามเวลา

ในประเทศไทย มีรายงานหลาย

แห่งระบุตรงกันว่า ร็อดเจอร์ส

ต่อสัญญา 4 ปี มูลค่า 200 ล้าน

เหรียญฯ กับกรีนเบย์

ซีบีเอสสปอร์ตส์เผยว่า 

ตามสัญญาฉบับใหม่ร็อดเจอร์ส

จะมีรายได้ปีละ 50 ล้านเหรียญฯ                         

และการต่อสัญญาคร้ังน้ีเขาจะกา

รันตีรายได้ 153 ล้านเหรียญฯ 

หรือประมาณ 5,000 ล้านบาท

หากรายงานดังกล่าวยืน                                         

ยัน ร็อดเจอร์สจะกลายเป็นควอ                                                     

เตอร์แบ็กที่มีรายได้สูงสุดของ                                            

เอ็นเอฟแอล ทำาลายสถิติเดิม                                               

ของ แพทริก มาโฮมส์ ควอเตอร์

แบ็กของแคนซัส ซิตี ชีฟส์ ที่มี

รายได้ปีละ 45 ล้านเหรียญฯ

ร็อดเจอร์สคว้ารางวัลเอ็ม

วีพีเป็นสมัยที่ 4 เมื่อฤดูกาลที่

ผ่านมา หลังพา กรีนเบย์ แพ็ก

เกอร์ส จบฤดูกาลปกติด้วยสถิติ 

13-4 โดยร็อดเจอร์สขว้างไป 

4,115 หลา 37 ทัชดาวน์ เสีย

ไปเพียง 4 อินเตอร์เซ็ปต์.

ศิริ พร้อมนำาเสนอในทุกแง่มุมทุกคืนวันพฤหับสดี เวลา 23.15 น.                                                            

ทาง พีพีทีวี เอชดี 36 ประเดิมตอนแรก 10 มีนาคมนี้ เปิดรถ 

โก๊ะตี๋ อารามบอย รีโมตในมือกดหมายเลข 36 แล้วจะไม่ผิด

หวัง..••..สเก็ตเชอร์ส ประเทศไทย นำาโดย วรอนงค์ อัจฉรา

รุจิ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขัน

วิ่ง “SIAM PREMIUM OUTLETS BANGKOK 21K” งานวิ่งสุด

พรีเมียมท่ามกลางแฟชั่นแบรนด์ดังระดับโลกในสุดยอด Outlets 

หนึ่งเดียวของประเทศไทย ซึ่งร่วมเปิดบูธจำาหน่ายสินค้าตั้งแต่

วันรับบิล รวมถึงในวันแข่งขัน อีกทั้งยังร่วมสนับสนุนเสื้อให้

นักวิ่ง และยังมอบรองเท้า Skechers เพื่อเป็นรางวัลสำาหรับ

นักวิ่ง จำานวน 13 รางวัล มูลค่ากว่า 50,000 บาท โดยมีนักวิ่ง

และผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน มีการแบ่งระยะออก

เป็น ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร, มินิมาราธอน ระยะทาง 10 

กิโลเมตร และฟันรัน 5 กิโลเมตร ณ สยาม พรีเมียม เอาท์เล็ต 

กรุงเทพฯ..••

พัตเตอร์หยก

 utaphao1818@gmail.com

อวดผ้าไทย • อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟสาวไทย, เอมิลี เพเดอร์สัน จากเดนมาร์ก, 

เยียลิมี โนห์, เคตลิน แพ็พป์ และลูซี ลี จากสหรัฐอเมริกา 5 โปรสาวท่ีจะร่วม

แข่งขัน ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2022 ร่วมอวดโฉมในชุดเส้ือผ้าไทยร่วมสมัย

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ถักทอโดย Home Studio Shop ซ่ึงเป็นแบรนด์ของคนไทย 

ณ โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท บริเวณใจกลางเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

กรุงเทพฯ • เปิดโผแคนดิเดตรอบสุด 

ท้าย ลุ้น “ออสการ์กีฬาไทย” โดยนัก  

เตะ “ช้างศึก” ชุดแชมป์ “เอเอฟเอฟ  

ซูซูกิคัพ 2020” ลุ้นทีมกีฬายอดเยี่ยม                   

ส่วน “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ ติด

โผชิงรางวัลนักกีฬาอาชีพชายยอดเย่ียม, 

“น้องเทนนิส” เต็งจ๋า รางวัลนัก

กีฬาสมัครเล่นหญิง ด้าน 

“บาส-ปอป้อ” เข้าทำาเนียบ                              

ลุ้น 2 รางวัล ในงาน 

“วันนักกีฬายอดเย่ียม” 

ประจำาปี 2564 ของ 

“ส.ผู้สื่อข่าวกีฬาฯ” 22 

เม.ย.น้ี

เมื่อวันที่ 9 มีนา                                     

คม 2565 นายวรวุฒิ                                      

พงษ์ธีระพล นายกสมาคมผู้

สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย 

เป็นประธานการประชุมกรรม 

การบริหารสมาคม คร้ังท่ี 

3/2565 ท่ีห้องประชุมสมา                             

คมผู้ส่ือข่าวกีฬาแห่งประ 

เทศไทย โซน W6 ราชมัง

คลากีฬาสถาน การกีฬาแห่ง                            

ประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก 

พร้อมด้วย นายสมชาย พูล                   

สวัสด์ิ ประธานคณะกรรม 

การพิจารณารางวัล เป็นประ 

ธานการประชุมพิจารณาราง                         

วัลต่างๆ รวม 22 รางวัล ซ่ึง                      

ปีน้ีสมาคมกำาหนดจัดงานวัน

ประกาศเกียรติคุณ “วันนักกีฬา

ยอดเย่ียม” ประจำาปี 2564 ใน

วันที่ 22 เม.ย.นี้ ที่โรงแรมอโน

มาแกรนด์ ราชประสงค์ กรุง 

เทพฯ เวลา 13.00-15.00 น.

การประชุมครั้ งนี้ที่

ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา

รางวัลตามข้อมูลและผล

งานที่คณะทำางานชุดต่างๆ 

ได้มีการประชุมกลั่นกรอง

มาแล้วหลายครั้ง สรุปผลการ

พิจารณารางวัลต่างๆ ซึ่งคณะ

กรรมการพิจารณารางวัลได้คัด

เลือกผู้ที่เข้ารอบสุดท้าย ดังนี้ 

รางวัลนักกีฬาสมัครเล่น

ชายยอดเย่ียม ร้อยตรีฉัตร์ชัยเดชา บุตร

ดี (มวยสากล รุ่น 57 กก.ชาย) เข้ารอบ 

8 คนสุดท้าย โอลิมปิกเกมส์ 2020, 

เหรียญเงิน ชิงแชมป์โลก 2021, กุล

วุฒิ วิทิตศานต์ (แบดมินตัน) เข้ารอบ 

8 ทีมสุดท้าย แบดมินตันชิงแชมป์

โลก ประเภททีมชาย โธมัสคัพ 

2021, เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย 

แบดมินตันชิงแชมป์โลก ประ 

เภททีมผสม “สุธีรมาน คัพ 

2021”, เศวต เศรษฐาภรณ์                                  

(ยิงเป้าบิน) เข้าร่วมการแข่ง 

ขันโอลิมปิกเกมส์ 2020

นักกีฬาสมัครเล่น

หญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ เรือ

อากาศตรีหญิงพาณิภัค 

วงศ์พัฒนกิจ (เทควัน

โด รุ่น 49 กก.หญิง) 

เหรียญทอง โอลิมปิก

เกมส์ 2020, เรือ

ตรีหญิงสุดาพร สี

สอนดี (มวยสา                        

กล รุ่น 60 กก. 

หญิง) เหรียญ

ทองแดง โอลิม                         

ปิกเกมส์ 2020, 

อิศราภา อิ่มประ 

เสริฐสุข (ยิงเป้าบิน 

ประเภทสกีตหญิง) อันดับ 

4 โอลิมปิกเกมส์ 2020

นักกีฬาอาชีพชาย

ยอดเยี่ยม ได้แก่ “เจ” ชนา                                        

ธิป สรงกระสินธ์ (ฟุตบอล) 

ติดทีมยอดเยี่ยม เจลีก ญี่ 

ปุ่น, กัปตันทีมชาติไทย ชุด                      

แชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 

“เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020”, กุล

วุฒิ วิทิตศานต์ (แบดมินตัน ประเภท

ชายเดี่ยว) เหรียญเงิน “เวิลด์ ทัวร์ ไฟ

นอลส์ 2021”, ปัญญา ประดับศรี (เพชรมณี ซีพี                             

เอฟ) แชมป์โลก รุ่นสตรอว์ 

เวต (105 ปอนด์) สภามวย

โลก (WBC)

นักกีฬาอาชีพหญิงยอด

เยี่ยม ได้แก่ ปภังกร ธวัชธน

กิจ (กอล์ฟ) แชมป์แอลพีจี

เอทัวร์ รายการเอเอ็นเอ อินสไปร์เรชั่น 2021, ได้

รับรางวัล เดอะ โรเล็กซ์ แอนนิกา เมเจอร์ อวอร์ด 

(รางวัลผู้เล่นท่ีมีผลงานดีท่ีสุด) ในการแข่งขันเมเจอร์

ทั้ง 5 รายการของปี 2021, อาฒยา ฐิติกุล (กอล์ฟ) 

แชมป์ เลดีส์ ยูโรเปียนทัวร์ รายการทิปสปอร์ต เช็ก 

เลดีส์ โอเพ่น 2021, แชมป์เลดีส์ ยูโรเปียนทัวร์ 

รายการวีพี แบงก์ สวิส เลดีส์ โอเพ่น, มือ 1 ยูโร

เปียนทัวร์, ทัดดาว นึกแจ้ง (วอลเลย์บอล) แชมป์

วอลเลย์บอลอาชีพญี่ปุ่น กับสโมสรเจที มาร์เวลลัส

นักมวยไทยยอดเยี่ยม ได้แก่ เฟอรารี แฟร์

เท็กซ์ (ชก 4 นัด ชนะ 3 นัด แพ้ 1 นัด), ลำาน้ำามูล

เล็ก อ.อัจฉริยะ (ชก 4 นัด ชนะ 4 นัด), รางวัลนัก

มวยไทยดาวรุ่งยอดเยี่ยม ประกอบด้วย เพชรศิลา 

ว.อุรชา (ชก 4 นัด ชนะ 4 นัด), ฉลามดำา นายกเอ

ท่าศาลา (ชก 4 นัด ชนะ 4 นัด), รางวัลผู้ฝึกสอน

มวยไทยยอดเยี่ยม ประกอบด้วย เกียรติทรงฤทธิ์ 

กับแฟร์เท็กซ์

ผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพยอดเยี่ยม ได้แก่ เทศนา 

พันธ์วิศวาส (แบดมินตัน) ผลงาน 6 แชมป์ ได้แก่ 

โยเน็กซ์ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2021, โตโยต้า ไทย

แลนด์ โอเพ่น 2021, เวิลด์ ทัวร์ ไฟนอลส์ 2021, 

ฮายโล โอเพ่น 2021, อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส, เวิลด์ 

ทัวร์ ไฟนอลส์ 2021, ดุสิต เฉลิมแสน (ฟุตบอล) 

สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด คว้าแชมป์ฟุตบอลไทยลีก 

1, ร้อยตำารวจโทเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (ฟุตบอล) 

สโมสรฮอง อันห์ ยาลาย ทีมในวีลีก เวียดนาม ไป

เล่นฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก

ผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ ชัชชัย ชเว 

หรือ เช ยอง ซอก (เทควันโด) เหรียญทองโอลิมปิก

เกมส์ 2020 ที่ญี่ปุ่น, พ.ต.ท.วิจารณ์ พลฤทธิ์ (มวย

สากลหญิง) เหรียญ                  

ทองแดง โอลิมปิก

เกมส์ 2020, มา

โน โพลกิง (ฟุต 

บอล) หัวหน้าผู้ฝึก 

สอน ทีมฟุตบอล

ชาติไทย คว้า

แชมป์ฟุตบอลชิง

แชมป์อาเซียน “เอ

เอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 

2020”

รางวัลชนิด                      

กีฬาทีมยอดเย่ียม 

(Sport) ได้แก่ ทีม

ฟุตบอลทีมชาติไทย 

ชุดแชมป์ฟุตบอล

ชิงแชมป์อาเซียน “เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020”, ทีม

ฟุตซอลทีมชาติไทยเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย ฟุตซอล

ชิงแชมป์โลก 2021, ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ

ไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล “เนชั่นส์

ลีก 2021”

รางวัลประเภททีมกีฬายอดเยี่ยม (Event) ได้ 

แก่ แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม (เดชาพล พัววรานุ

เคราะห์/ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย) เหรียญทองชิงแชมป์

โลก 2021, เปตองทีมหญิง แชมป์โลก 2021 (เรือ

เอกหญิงทองสี ตะมะโคตร, เรืออากาศตรีหญิงพันธ์

ทิพา วงศ์ชูเวช, จ่าอากาศเอกหญิงนันทวัน เฟื่อง

สนิท, จ่าอากาศตรีหญิงอัมพวัน สุวรรณพฤกษ์), 

ยูยิตสู ประเภทดูโอโชว์หญิง แชมป์ยูยิตสู ชิงแชมป์

โลก 2021 (จ่าเอกหญิงกุลสตรี คำาสร้อย/จ่าตรีหญิง

สุภวดี แก้วสระแสน)

รางวัลชนิดกีฬาทีมอาชีพยอดเยี่ยม (Sport) 

ได้แก่ สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด แชมป์ฟุต 

บอลไทยลีก 2021, ฟรีไฟร์ บลูเวฟ ชลบุรี แชมป์ฟุต

ซอลไทยลีก 2021 (ไร้พ่าย), ไฮ-เทค บาสเกตบอล 

คลับ แชมป์ ไทยแลนด์ บาสเกตบอล ลีก 2021 (ทีบี

แอล), แชมป์บาสเกตบอลดิวิชั่น 1 ประเภททีมชาย 

ประจำาปี 2564

นอกจากนี้ยังมีรางวัลอีกมากมายรวม 22 

รางวัล ทั้งนี้ สมาคมจะจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็น

ทางการ โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล กรรม 

การคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) 

รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก และนายกสมา                                                                       

คมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในฐานะประธาน

จัดงานเป็นประธาน ในวันท่ี 11 เม.ย. เวลา 14.00 น. 

ท่ีโรงแรมอโนมาแกรนด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

‘ร็อดเจอร์ส’ต่อสัญญาแพ็กเกอร์ส

‘เจ’เข้าชิงนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยม

‘พัชรพร’หวังแชมป์ซีเกมส์สมัย5

ฟุตซอลสาวทีมชาติไทยซ้อมหนัก 
กรุงเทพฯ • ความเคลื่อนไหวฟุตซอลหญิงทีม

ชาติไทย ชุดเตรียมทีมไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 31 

“ฮานอย 2022” ที่ประเทศเวียดนาม ระหว่างวัน

ที่ 12-23 พฤษภาคม 2565 นี้ ภายใต้การดูแลของ 

พล.ต.ต.ดิเรก ปลั่งดี ผู้จัดการทีม และ “โค้ชถึก” 

สุรพงษ์ พลายอยู่วงษ์ ทำาหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอน 

ยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมเข้มข้นอย่างต่อเนื่องกว่า 2 

ชั่วโมง ที่โรงยิมภายในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.

ภายหลังการฝึกซ้อม “หยก” พัชรพร ศรี 

เมือง ตัวริมเส้นของทีม กล่าวถึงการเตรียมทีม

ในครั้งนี้ว่า “ตอนนี้พวกเราก็มีความพร้อมมาก

ขึ้น หลังจากซ้อมกันมาได้ 2 เดือนกว่าแล้ว เรา

อยู่ ในช่วงเสริมสร้างกล้ามเนื้อและพละกำาลัง 

เน้นใส่แท็กติกเกมรับ-เกมรุกอย่างเข้มข้นมากขึ้น                                                                

ค่ะ”

“เป้าหมายของการไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์

ในครั้งนี้ ก็คงไม่มีอะไร นอกจากป้องกันแชมป์

เท่านั้นค่ะ เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด-19 และ

แข่งที่เวียดนาม เราก็จะประมาทไม่ได้ แต่เชื่อ

ว่าเราจะสามารถคว้าเหรียญทองและคว้าแชมป์

สมัยที่ 5 มาได้อย่างแน่นอนค่ะ”

“ฝากถึงแฟน                

บอลชาวไทย อยาก

ให้ช่วยเชียร์ช่วย

ส่งกำาลังใจให้นัก

ฟุตซอลหญิงทีม

ชาติไทยและทัพ                     

นัก กีฬาไทย ท่ีทำ า 

การแข่งขันในศึกซี 

เกมส์ครั้งนี้ค่ะ”

สำาหรับฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญ

ทองซีเกมส์มาครองได้ทุกสมัย รวม 4 สมัย ในปี 

2007 ที่ประเทศไทย, ปี 2011 ที่อินโดนีเซีย, ปี 

2013 ที่เมียนมา และครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2017 ที่

มาเลเซียเป็นเจ้าภาพ.

“เจ” ชนาธิป สรง

กระสินธ์ ติดโผชิง

รางวลันกักฬีาอาชพี

ชายยอดเยี่ยม

สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด แชมป์ฟุตบอลไทยลีก 2021 ได้ลุ้นรางวัลชนิด

กีฬาทีมอาชีพยอดเยี่ยม (Sport) 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

หัวเว่ยหนุน ‘ม.นครพนม’ สู่ Smart University

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด ประก�ศลงน�มในบันทึกคว�มเข้�ใจ 

เพื่อคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นไอซีที กับมห�วิทย�ลัยนครพนมภ�ยใต้

บันทึกข้อตกลงนี้ หัวเว่ยจะให้คำ�ปรึกษ�แก่มห�วิทย�ลัยนครพนม รวมถึงสนับสนุนคว�มรู้

คว�มเชี่ยวช�ญ หลักสูตรที่มีคุณภ�พ ตลอด

จนสื่อก�รเรียนก�รสอน ซึ่งจะส�ม�รถช่วย

คณ�จ�รย์ส่งเสริมก�รพัฒน�ทักษะดิจิทัลให้

แก่บรรด�นักศึกษ�ของมห�วิทย�ลัย และด้วย

ก�รใช้เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม อ�ทิ บิ๊กด�ต้�

และบริก�รคล�วด์ หัวเว่ยจะช่วยทร�นส์

ฟอร์มมห�วิทย�ลัยนครพนมให้ก้�วไปสู่ก�ร

เป็นมห�วิทย�ลัยอัจฉริยะ หรือ Smart University 

เพื่อช่วยพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�น 

ยกระดับก�รเรียนรู้ผ่�นระบบออนไลน์ และช่วยบ่มเพ�ะเหล่�นักศึกษ�ให้พร้อมต่อก�ร

เป็นบุคล�กรที่เพียบพร้อมด้วยทักษะอุตส�หกรรมสำ�หรับก�รก้�วไปสู่โลกแห่งก�รทำ�ง�น

กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี เปิดตัวบริการแพทย์ทางไกล

บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด (GDTT) เป็นบริษัทในเครือ

ของ กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (GDT) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้�นสุขภ�พระดับภูมิภ�ค

ที่มีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งมั่นให้บริก�ร ‘หนึ่งแพทย์ต่อหนึ่งครอบครัวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ (SEA)’ ประก�ศเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่คือ 

“ก�รให้บริก�รด้�นซอฟต์แวร์เพื่อก�รดูแลสุขภ�พ 

(HSaaS)” ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นคว�มริเริ่มใหม่

โดย GDTT จะส�ม�รถให้บริก�รก�รแพทย์

ท�งไกลและบริก�รด้�นสุขภ�พดิจิทัลที่จะลด

อุปสรรคในก�รเข้�ถึงก�รให้บริก�ร โดยใช้

ประโยชน์จ�กประสบก�รณ์ในประเทศต่�ง

และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ม�พัฒน�เทคโนโลยีให้บริก�รแบบองค์รวม GDTT หวังที่จะผลัก

ดันให้เกิดก�รนำ�บริก�รก�รแพทย์ท�งไกลเพื่อเป้�หม�ยด้�นสุขภ�พในระยะย�วและยก

ระดับคุณภ�พชีวิตของประช�ชนในประเทศไทยให้ม�กขึ้น

สวทช.จัดงาน ‘NAC2022’ หนุนนโยบาย BCG

กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำ�นักง�นพัฒน�

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) จัดง�นประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี สวทช. ครั้ง

ที่ 17 (17th NSTDA Annual Conference: NAC2022) ภ�ยใต้แนวคิด “พลิกฟื้นเศรษฐกิจ

และสังคมไทย ด้วยง�นวิจัยและนวัตกรรม BCG” (Revitalizing Thai Economy through 

BCG Research and Innovation) โดยจัดบน

แพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบ ผ่�นท�ง

เว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac ระหว่�งวันที่ 

28-31 มีน�คม 2565 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 

นิทรรศก�รออนไลน์ 102 เรื่อง สัมมน�ออน 

ไลน์ 45 หัวข้อ และ OPEN House เปิด

ให้ชมห้องปฏิบัติก�ร 43 ห้องปฏิบัติก�รแบบ

ออนไลน์ รวม 61 เรื่อง ทั้งนี้ สวทช.ได้รับพระมห�กรุณ�ธิคุณจ�กสมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เป็นองค์ประธ�นในพิธีเปิดก�ร

ประชุมในวันที่ 28 มีน�คม 2565 ซึ่งมีก�รถ่�ยทอดสดท�งช่อง 11 หรือ NBT ตั้งแต่

เวล� 09.00 น.เป็นต้นไป ผู้สนใจเข้�ร่วมง�น NAC2022 ลงทะเบียนเข้�ร่วมง�นฟรีได้ที่  

www.nstda.or.th/nac หรือสอบถ�มเพิ่มเติม โทร.0-2564-8000

 

ลังจาก ดร.เอนก เหล่าธรรม

ทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

ก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประก�ศเมื่อวันที่  

14 ธันว�คม 2563 ว่�รัฐบ�ลไทยมีแผนจะ

สร้�งย�นอวก�ศเพื่อส่งไปดวงจันทร์ ในอีก  

7 ปีข้�งหน้� หรือในร�วปี 2570 โดยไทย

จะเป็นช�ติที่ 5 ในเอเชีย ที่ส่งย�นอวก�ศไป

ดวงจันทร์ นอกจ�กจีน อินเดีย ญี่ปุ่น และ

เก�หลีใต้ ซึ่งโครงก�รนี้จะเปลี่ยน mind set 

คนไทย และทำ�ให้ไทยไม่ใช่ช�ติด้อยพัฒน�อีก

ต่อไป ได้กล�ยเป็นทอล์กออฟเดอะท�วน์ มีทั้ง

เชื่อและไม่เชื่อว่�จะเป็นไปได้

แต่ล่�สุดสำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ 

(องค์ก�รมห�ชน) หรือ NIA ได้เปิดรับสมัคร 

สต�ร์ทอัพเข้�ร่วมโครงก�รพัฒน�วิส�หกิจ

เริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้�นเศรษฐกิจ

อวก�ศ หรือ Space Economy: Lifting  

Off 2022 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดย

มีก�รผนึกกำ�ลังร่วมกับภ�คีคว�มร่วมมือ

อวก�ศไทย (Thai Space Consortium) เพื่อ

สร้�งคว�มเข้มแข็งให้อุตส�หกรรมอวก�ศ

ของประเทศไทย

ดร.พันธุ์อ�จ ชัยรัตน์ ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) 

หรือ NIA กล่�วว่� ในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม� NIA 

ดำ�เนินก�รเร่งส่งเสริมและผลักดันวิส�หกิจ

เริ่มต้นที่ ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (deep tech 

startup) ม�อย่�งต่อเนื่อง ซึ่งเป็นก�รพัฒน�

รูปแบบธุรกิจจ�กก�รใช้เทคโนโลยีที่มีคว�ม

ซับซ้อน มีพื้นฐ�นจ�กก�รวิจัยเชิงลึก และ

ต้องก�รกระบวนก�รท�งอุตส�หกรรมขั้น

สูงที่ลอกเลียนแบบได้ย�ก เช่น เทคโนโลยี

ปัญญ�ประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และ

อินเทอร์เน็ตสำ�หรับสรรพสิ่ง (IoT) เทคโนโลยี

หุ่นยนต์และโดรน (robot and drone) วัสดุ

ใหม่และน�โนเทคโนโลยี (nanotechnology) 

และเทคโนโลยีชีวภ�พ (biotechnology) ให้

เข้�สู่ระบบเศรษฐกิจอวก�ศ โดยมุ่งเน้นก�ร

พัฒน�ธุรกิจ ตล�ด และเชื่อมโยงภ�คส่วน

ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้�สู่ระบบนิเวศร่วมสร้�ง

เศรษฐกิจอวก�ศ

พร้อมกับเล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของ

ก�รผลักดันก�รเติบโตของผู้ประกอบก�รที่มี

เทคโนโลยีเชิงลึกในก�รเข้�สู่ระบบเศรษฐกิจ

อวก�ศ จึงได้ร่วมกับโครงก�รภ�คีคว�มร่วม

มืออวก�ศไทย (Thai Space Consortium) 

เพื่อพัฒน�ผู้ประกอบก�รวิส�หกิจเริ่มต้นหรือ

สต�ร์ทอัพให้มีโอก�สเติบโต โดยคว�มร่วม

มือกับภ�คีคว�มร่วมมืออวก�ศไทยนี้ จะทำ�

ดันไทยส่งยานไปดวงจันทร์
NIAรับสตาร์ทอัพร่วมลงทุน‘เศรษฐกิจอวกาศ’

ให้สต�ร์ทอัพมีโอก�สในก�รทำ�ง�นร่วมกับ

ภ�ครัฐที่มีบทบ�ทและมีคว�มสำ�คัญในก�ร

ผลักดันเศรษฐกิจอวก�ศของประเทศ และ

ร่วมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้อุตส�หกรรม

อวก�ศของประเทศไทย ดังนั้น NIA จึงได้

ดำ�เนินโครงก�ร Space Economy: Lifting 

Off 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อผลักดันและ

พัฒน�ศักยภ�พและผลิตภัณฑ์ของวิส�หกิจ

เริ่มต้น หรือสต�ร์ทอัพ นักวิจัย และผู้ประกอบ

ก�รด้�นเทคโนโลยี ให้กล�ยเป็นผลิตภัณฑ์

ที่ส�ม�รถต่อยอดท�งธุรกิจและเติบโตใน

อุตส�หกรรมได้

โดยเปิดรับสต�ร์ทอัพที่อยู่ ในระยะ

คว�มพร้อมและเสถียรภ�พ TRL 1 – 9 นั่นคือ 

ตั้งแต่ระดับแนวคิดไปจนถึงระดับที่เทคโนโลยี

ที่ผ่�นก�รทดลองมีต้นแบบหรือเติบโตแล้ว 

โดยได้รับคว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�นพันธมิตร

ที่มีบทบ�ทสำ�คัญและมีคว�มพร้อมในก�ร

พัฒน�และสนับสนุนผู้ประกอบก�รท�งด้�น

เทคโนโลยีอวก�ศ ประกอบด้วย สำ�นักง�น

พัฒน�เทคโนโลยีอวก�ศและภูมิส�รสนเทศ 

(องค์ก�รมห�ชน) สถ�บันวิจัยด�ร�ศ�สตร์

แห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) สถ�บันวิจัยแสง

ซินโครตรอน (องค์ก�รมห�ชน) มห�วิทย�ลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ 

สม�คมก�รค้�เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบก�ร

เทคโนโลยีร�ยใหม่ (Thailand Tech Startup  

Association) และ Thai Venture Capital  

Association (TVCA)

ในปีที่ผ่�นโครงก�ร Space Economy: 

Lifting Off มีสต�ร์ทอัพเข้�ร่วมโครงก�รทั้งสิ้น 

10 ทีม และส�ม�รถต่อยอดธุรกิจได้หล�ยร�ย 

ดังนั้น ในปีนี้จึงเปิดรับจำ�นวนทีมม�กขึ้นเป็น 

15 ทีม และเปิดโอก�สให้สต�ร์ทอัพตั้งแต่ที่

มีแนวคิดและองค์คว�มรู้ท�งเทคโนโลยีและ

ต้องก�รสร้�งเทคโนโลยีด้�นอวก�ศไปจนถึง

ผู้ที่มีเทคโนโลยีที่พร้อมใช้ง�นหรือมีก�รทำ�

ธุรกิจแล้ว เพื่อให้ส�ม�รถเชื่อมต่อกับหน่วย

ง�นภ�ครัฐที่ผลักดันเทคโนโลยีอวก�ศ และ

ต่อยอดท�งธุรกิจได้เพิ่มขึ้น โดยผู้ที่ผ่�นเข้�

โครงก�รจะได้รับคำ�แนะนำ�ในเชิงลึกแบบ

ทีมต่อทีมกับผู้ เชี่ ยวช�ญ

ในอุตส�หกรรมอวก�ศ 

รวมถึงมีโอก�สทำ�ง�น

และรับ โจทย์ จ�ก

หน่วยง�นพันธมิตร 

นอกจ�กนั้น ยังมี

โอก�สได้เชื่อมต่อ

กับนักลงทุนและ

ภ�คธุรกิจที่สนใจจะ

นำ�เทคโนโลยีอวก�ศ

ไปประยุกต์และต่อยอด 

ในเชิงพ�ณิชย์ร่วมกัน

“ก�รผลักดันเร่งสร้�ง

ก�รเติบโตด้�นเทคโนโลยีด้�นอวก�ศอย่�งต่อ

เนื่องจะทำ�ให้ประเทศไทยมีโอก�สที่จะก้�ว

เข้�สู่อุตส�หกรรมอวก�ศของโลกที่มีมูลค่�สูง 

รวมถึงมีคว�มต้องก�รเพิ่มสูงขึ้น ไม่ใช่เฉพ�ะ

ในด้�นก�รสร้�งย�นอวก�ศ หรือด�วเทียม

เท่�นั้น แต่เทคโนโลยีอวก�ศมีประโยชน์ใน

ก�รประยุกต์ ใช้ ในอุตส�หกรรมต่�งๆ ในวง

กว้�ง ซึ่งเทคโนโลยีในด้�นนี้ถือว่�ยังไม่เพียง

พอและยังเป็นที่ต้องก�รของตล�ดอีกม�ก จึง

เป็นโอก�สของผู้ประกอบก�ร นักวิจัย และผู้

สนใจที่จะเติบโตและก้�วเข้�สู่อุตส�หกรรมดัง

กล่�ว” ดร.พันธุ์อ�จกล่�ว

ทั้งนี้ โครงก�รจะเปิดรับตั้งแต่เทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องกับก�รปล่อยย�นอวก�ศ (upstream) 

และก�รใช้ประโยชน์จ�กข้อมูลต่�งๆ ที่ได้จ�ก

อวก�ศ (downstream) รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ 

เช่น ก�รทำ�ก�รวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับในอวก�ศ 

เทคโนโลยีก�รประหยัดพลังง�นและเชื้อเพลิง 

วัสดุขั้นสูง (advanced material) ฯลฯ ที่

ส�ม�รถใช้ได้ทั้งในอวก�ศและประยุกต์ใช้ใน

อุตส�หกรรมอื่นๆ โดยผู้สนใจส�ม�รถสมัคร

เข้�ร่วมโครงก�รได้ที่ http://spaceeconomy.

nia.or.th หรือสอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณ

วัลย� วิศ�ลบรรณวิทย์ (แนน) โทรศัพท์: 

0-2017-5555 ต่อ 407 มือถือ : 08-5911-

4691 หรืออีเมล : wallaya.w@nia.or.th.

ห

ศึกษาธิการ • ‘ตรีนุช’ เปิดเวทีแจงภ�รกิจ 

558 สถ�นีแก้หนี้ครูทั่วประเทศ ขับเคลื่อน  

4 ม�ตรก�รในระยะแรก ลดดอกเบี้ย ห้�มครู

ก่อหนี้เกินตัว หรือไม่เกิน 70% ของร�ยรับ 

ย้ำ�ใช้ข้อมูล ‘เครดิตบูโร’ ให้เป็นประโยชน์ 

ควบคุมก�รก่อหนี้ จับเข้�โครงก�รอบรมคว�ม

รู้เรื่องก�รเงิน ส่วนยอดลงทะเบียนขอคว�ม

ช่วยเหลือเข้�โครงก�รล่�สุดอยู่ที่  27,427 ร�ย

ที่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร (ศธ.) มีก�ร

ประชุมคณะกรรมก�รแก้ไขปัญห�หนี้สินครู

และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ระดับจังหวัด ผ่�น

ระบบ VIDEO ZOOM MEETING ซึ่งมีผู้บริห�ร 

ศธ. ผู้แทนจ�กธน�ค�รแห่งประเทศไทย กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู รองผู้

ว่�ร�ชก�รจังหวัด และผู้อำ�นวยก�รเขตพื้นที่

ก�รศึกษ�ทั่วประเทศเข้�ร่วม

โดยน�งส�วตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร (รมว.ศธ.) กล่�ว

เปิดก�รประชุมตอนหนึ่งว่� ภ�ยใต้นโยบ�ย

ก�รบริห�รประเทศของ พล.อ.เอกประยุทธ์ 

จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี มีคว�มมุ่งมั่น

ให้ประช�ชนมีคุณภ�พชีวิตที่ดี โดยประก�ศ

ให้ปี 2565 เป็น “ปีแห่งก�รแก้หนี้ภ�คครัว

เรือน” ซึ่งครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�เป็น

ประช�ชนกลุ่มหนึ่งที่มีจำ�นวนกว่� 9 แสนคน 

มีหนี้สินรวมกว่� 1.4 ล้�นล้�นบ�ท โดย ศธ.ได้

ตั้งคณะกรรมก�รแก้ไขปัญห�หนี้สินครูและ

บุคล�กรท�งก�รศึกษ�ในระดับกระทรวง

ขึ้น เพื่อห�แนวท�งช่วยเหลือเพื่อนครูและ

บุคล�กรท�งก�รศึกษ� โดยมีน�ยสุทธิชัย 

จรูญเนตร ที่ปรึกษ� รมว.ศธ.เป็นประธ�น 

และวันนี้ก็ส�ม�รถเสนอก�รแก้ไขปัญห�ให้

ประจักษ์เป็นรูปธรรมได้อย่�งชัดเจน สำ�หรับ

แนวท�งในก�รแก้ไขปัญห�หนี้สินครูนั้น เร�

ต้องก�รลดภ�ระหนี้โดยรวมของครูให้น้อยลง 

ให้ครูมีร�ยได้ต่อเดือนเหลือไม่น้อยกว่�ร้อย

ละ 30 ของเงินเดือน โดยได้กำ�หนดแนวท�ง

ขับเคลื่อนในระยะแรก เป็น 4 ม�ตรก�ร ดังนี้

ม�ตรก�รที่ 1 ลดดอกเบี้ย โดยเปิด

โครงก�รแก้ไขปัญห�หนี้สินครู ให้สหกรณ์

ออมทรัพย์ครู ซึ่งเป็นเจ้�หนี้ครูร�ยใหญ่เข้�

ร่วม ขณะนี้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 70 แห่ง 

จ�กทั้งหมด 108 แห่ง เข้�ร่วมปรับอัตร�

ดอกเบี้ยแล้ว โดยจะปรับอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้

ลงตั้งแต่ร้อยละ 0.05-1.0 และพบว่�มีสหกรณ์ 

11 แห่ง ส�ม�รถปรับลดดอกเบี้ยให้ลงเหลือ

ต่ำ�กว่�ร้อยละ 5 โดยมีครูที่ ได้รับประโยชน์

ทันทีกว่� 460,000 คน และจะเร่งขย�ยผลให้

ครอบคลุมทั่วประเทศในเฟสถัดไป ซึ่งครูมีหนี้

เฉลี่ยอยู่ที่ 1,000,000 บ�ท ห�กอัตร�ดอกเบี้ย

ลดลงร้อยละ 1 จะทำ�ให้ครูมีเงินไว้ ใช้จ่�ย 

ต่อปีเพิ่มขึ้นถึง 10,000 บ�ท ขณะเดียวกันน�ย

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเช�ว์ รองน�ยกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว�่ก�รกระทรวงพลังง�น (รมว.

พลังง�น) จะเป็นคนกล�งในก�รประส�นขอ

คว�มร่วมมือกับธน�ค�รออมสิน เพื่อชะลอ

ก�รดำ�เนินคดีท�งกฎหม�ยกับกลุ่มครู ซึ่งค�ด

ว่�มีครูได้รับประโยชน์กว่� 25,000 คน

ม�ตรก�รที่ 2 พิจ�รณ�และควบคุม

ก�รอนุมัติเงินกู้อย่�งเคร่งครัด โดยยอดหนี้

รวมทั้งหมดของผู้กู้ต้องไม่ให้ม�กเกินกว่�ร้อย

ละ 70 ของร�ยได้ เพื่อให้ครูส�ม�รถมีเงินใช้

จ่�ยได้ร้อยละ 30 ของเงินเดือน ซึ่งเนื่องจ�ก

ครูมีหนี้หล�ยด้�น ระบบก�รพิจ�รณ�อนุมัติ

เงินกู้ยังไม่เป็นระบบที่เชื่อมโยง ศธ. จึงร่วมมือ

กับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งช�ติ จำ�กัด (เครดิต

บูโร) ในก�รสร้�งระบบและเชื่อมโยงหนี้ร�ย

บุคคล เพื่อให้ทร�บข้อมูลหนี้ครูร�ยคนสำ�หรับ

ก�รบริห�รจัดก�รและไม่ให้เกิดปัญห�ซ้ำ�ซ้อน 

โดยท�งเครดิตบูโรสนับสนุนให้ ศธ.ใช้ระบบ

ได้ฟรี ไม่คิดค่�ใช้จ่�ย ห�กตรวจพบว่�ครูที่

ต้องก�รกู้เงินเพิ่มเติม มีหนี้รวมม�กกว่�ร้อย

ละ 70 จะไม่ได้รับก�รอนุมัติให้กู้เพิ่ม

ม�ตรก�รที่ 3 จัดตั้งสถ�นีแก้หนี้ครูฯ 

ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และหน่วยง�นท�ง 

กรุงเทพฯ • อว.ตั้ง “ธน�ค�รหน่วยกิต

แห่งช�ติ” หรือ National Credit Bank 

รับฝ�กและสะสมหน่วยกิตผู้เรียนทุกช่วง

วัย รองรับก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต มอบ 

ปลัด อว.ดำ�เนินก�รเร่งด่วนให้เร็วที่สุด

น�ยเอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมน 

ตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย� 

ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) 

กล่�วว่� ขณะนี้ อว.กำ�ลังเร่งดำ�เนิน

ก�รจัดทำ� “ธน�ค�รหน่วยกิตแห่งช�ติ” 

(National Credit Bank) เพื่อรองรับก�ร

พัฒน�กำ�ลังคนตลอดทุกช่วงวัย (Lifelong 

learning) ต�มนโยบ�ยของตนที่ต้องก�ร

เปิดโอก�สให้คนในทุกช่วงวัย โดยเฉพ�ะ

ในวัยทำ�ง�นและวัยเกษียณส�ม�รถเข้�

ถึงองค์คว�มรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ใหม่ๆ รวมถึงได้พัฒน�และเรียนรู้ทักษะ

ใหม่ที่จำ�เป็นในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อเอ�ไป

ต่อยอดในก�รทำ�ง�น พัฒน�ตนเอง ตลอด

จนส�ม�รถสะสมไว้เพื่อก�รศึกษ�ต่อใน

ระดับต่�งๆ ได้ โดยตนได้มอบหม�ยให้

สำ�นักง�นปลัด อว. เป็นหน่วยง�นหลัก

ในก�รดำ�เนินง�นอย่�งเร่งด่วน เพื่อให้

ธน�ค�รหน่วยกิตแห่งช�ตินี้เกิดขึ้นให้เร็ว

ที่สุด เพื่อรองรับก�รศึกษ�ทุกช่วงวัย ที่

สอดรับกับก�รปฏิรูปอุดมศึกษ� ที่ตนได้

ดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเนื่อง

น�ยเอนกกล่�วต่อว่� ธน�ค�รหน่วย 

กิตแห่งช�ตินี้จะทำ�หน้�ที่ ในก�รรับฝ�ก

หน่วยกิตของผู้เรียน ซึ่งไม่จำ�เป็นต้องเป็น

นักศึกษ�ในมห�วิทย�ลัย แต่เป็นใครก็ได้ที่

เมื่อไปเรียนในหลักสูตรต�่งๆ ไม่ว่�จะเป็น 

หลักสูตรประก�ศนียบัตร หลักสูตร Non 

Degree หรือหลักสูตรก�รฝึกอบรมทั่วไป 

ก็จะส�ม�รถนำ�หน่วยกิตม�เก็บสะสมไว้

ได้ในธน�ค�รกล�งแห่งนี้ ซึ่งก�รฝ�กและ

สะสมหน่วยกิตนี้ จะเป็นไปต�มเงื่อนไขของ

แต่ละมห�วิทย�ลัยหรือสถ�บันฝึกอบรมที่

ได้รับก�รรับรองคุณภ�พจ�ก อว. โดยเมื่อ

สะสมหน่วยกิตได้ถึงระดับหนึ่งจะส�ม�รถ

ได้รับใบประก�ศนียบัตรคว�มเชี่ยวช�ญ 

หรือปริญญ�บัตร เพื่อแสดงถึงก�รเป็นผู้มี

คว�มรู้และทักษะในด้�นต่�งๆ ซึ่งส�ม�รถ

นำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รทำ�ง�นและก�ร

ทำ�ธุรกิจต่อไป.

อว.ตั้ง‘ธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ’รองรับเรียนรู้ตลอดชีวิต

‘ตรีนุช’กำ�ชับ558สถ�นีคุมก�รก่อหนี้ครู
ย้ำ�ใช้ข้อมูล‘เครดิตบูโร’ให้เป็นประโยชน์/ทุกยอดก�รกู้รวมต้องไม่เกิน70%ของร�ยได้

ก�รศึกษ� และระดับจังหวัด 77 จังหวัด รวม 

558 สถ�นีทั่วประเทศ โดยดำ�เนินก�รในรูป

คณะกรรมก�ร ซึ่งระดับเขตพื้นที่ฯ กำ�หนด

ให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�ร

ศึกษ� (สพท.) หรือหัวหน้�หน่วยง�นท�งก�ร

ศึกษ�เป็นประธ�น มีอำ�น�จหน้�ที่กำ�หนด

แนวท�งแก้หนี้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์

ครู ส่วนร�ชก�ร และสถ�บันก�รเงิน, จัด

ทำ�ระบบข้อมูล, ปรับปรุง กำ�หนดม�ตรก�ร

หักเงินเดือนเพื่อชำ�ระหนี้, รับลงทะเบียน

แก้ไขปัญห�หนี้สินครูฯ ช่วยเจรจ�ไกล่เกลี่ย

ระหว่�งเจ้�หนี้กับครูและผู้ค้ำ�ประกัน ส่วน

สถ�นีแก้หนี้ครูฯ ระดับจังหวัด จะมีผู้ว่�

ร�ชก�รจังหวัด หรือรองผู้ว่�ฯ เป็นประธ�น 

กำ�กับดูแลในภ�พรวมของจังหวัด บูรณ�ก�ร

คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นอื่นภ�ยในจังหวัด 

ช่วยเหลือสถ�นีแก้หนี้ต�มที่ได้รับก�รร้องขอ 

และม�ตรก�รที่ 4 ให้คว�มรู้ด้�นก�รเงินให้

ครูฯ โดยประส�นง�นกับตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ให้ครูส�ม�รถว�งแผนก�รเงิน และมีระเบียบ

วินัยในก�รใช้จ่�ยได้อย่�งเป็นระบบม�กขึ้น

“นับตั้งแต่ ศธ.ได้เปิดให้ครูม�ลงทะเบียน

แก้ปัญห�หนี้สิน เมื่อวันที่ 14 กุมภ�พันธ์ที่ผ่�น

ม� จนถึงวันนี้มีครูม�ลงทะเบียนแล้ว 27,427 ร�ย 

ซึ่ง ศธ.จะส่งต่อให้เขตพื้นที่ฯ เร่งดำ�เนินก�รช่วย

เหลือ ขณะเดียวกัน ศธ.จะเดินหน้�ห�แนวท�ง

แก้ไขที่หล�กหล�ย รวมถึงดำ�เนินก�รเกี่ยว 

กับกฎระเบียบต่�งๆ เพื่อปลดล็อกข้อจำ�กัดและ

แบ่งเบ�ก�รแก้ไขปัญห�หนี้สินครูต่อไป ซึ่งดิฉัน

ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่�งๆ จ�กทุกคน และ

ในน�มของรัฐบ�ลขอขอบคุณทุกภ�คส่วน ที่

ร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงก�รแก้ไขปัญห�

หนี้สินครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์ เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภ�พชีวิต

เพื่อนครูด้วยกัน และช่วยลดคว�มกังวล ซึ่ง

จะส่งผลให้ครู ส�ม�ถปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งเต็ม

ประสิทธิภ�พ มีคว�มสุข พัฒน�ห้องเรียนให้

มีคุณภ�พ และสร้�งคุณภ�พของนักเรียนและ

เย�วชนของประเทศให้เป็นทรัพย�กรบุคคลที่มี

คุณภ�พม�กขึ้นไปด้วย” รมว.ศธ.กล่�ว.

โครงการกล่องวิเศษ • เอส ไอ จี คอมบิบล็อค ร่วมมอบโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำานวน 40 

ชุด ที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว 100,000 กล่อง ในโครงการกล่องวิเศษ ให้

กับโรงเรียนบ้านแม่โต๋และโรงเรียนแม่ยางห้า อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ “โครงการกล่องวิเศษ 

Recycling for Sharing” เริ่มเมื่อปี 2563 เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท เอส ไอ จี คอม

บิบล็อค, บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน), บริษัท อำาพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำากัด, บริษัท 

ทีพี โลจิสติกส์ จำากัด, พันธมิตรบรรจุภัณฑ์กล่องเครื่องดื่ม และกลุ่มเยาวชน Keep2Share 

(เยาวชนไทยหัวใจรักษ์ โลก) รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนทั่วไปและ

พนักงานออฟฟิศ CP นำากล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมาร่วมบริจาค แกะล้างเก็บ โดยสามารถ

บริจาคได้ที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น นำาร่อง 3 สาขาแรก ได้แก่ สาขากระทุ่มล้ม 19, สาขา

กระทุ่มล้ม 27 และเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม.  
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11บันเทิง

ครอยู่ใกล้ “เต้ พระราม 7” ฝากตบหัวทีหนึ่ง!

บร๊ืออ..ผมเปล่าพูดนะ แต่เป็นข้อความของ “ต้ัม พญาไท” โพสต์ 

และไม่ต้องสงสัยนามนี้เป็นใคร-นักเลงสายไหน..

คุณพิชิต ไชยมงคล แกนนำากลุ่มประชาชนคนไทย (ปท.) 

นั่นเองแหละ!

ส่วน “เต้ พระราม 7” ไม่ต้องบอกก็รู้ เป็น ส.ส.คนดังคนเดียว

กับที่เคย “ท้าชก” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อ

ปีกลาย แต่จะกล้าหืออือกับตั้ม พญาไท หรือไม่..

เอาไว้คอยตามดูท่าทีหลังจากนี้ก็แล้วกัน!

อ้อ..ตั้ม พญาไท โพสต์อย่างนี้ครับ.. “ใครอยู่ใกล้ “เต้ พระราม 

7” ฝากตบหัวทีหนึ่ง แล้วบอกให้อยู่นิ่งๆ บ้างก็ได้ 

ตั้งแต่ ยูเครน อยากอาสาไปรบ ทำาตัวเป็นนักรบ จนมาน้อง

แตงโม ทำาตัวเป็นนักสืบ จะทำาตัวรู้ทุกเรื่องไปไหนนี่ จะโหนไปไหน

ถ้ามีนักการเมืองที่ทำาตัวเป็นกระดาษชำาระทางการเมือง วิ่ง

เช็ด..ไปทุกเรื่อง เต้ พระราม 7 ก็ควรลาออกจาก ส.ส. มาทำางาน 

สุขาภิบาล เถอะครับ ....”

เนี่ย..เรามาถึงจุดนี้กันแล้วนะ ก็จุดที่ชาวบ้าน-ประชาชนฝาก 

“ตบหัว” นักการเมือง-ส.ส.ไง และที่เป็นแบบนี้ จะไปโทษชาวบ้านไม่

ได้ ด้วยนักการเมือง (บางคน) เองนั่นแหละ..

ที่ทำาตัวเป็นนักเลง เบ่ง กร่างไปทั้งใน-นอกสภาเสียจนเคยชิน!

ทั้งภาษา-วาจาที่ใช้ก็หยาบคาย แข็งกร้าว กระด้างเป็นสันดาน 

เอ๊ยขอโทษ เป็นนิสัย คนเขาจึงเลยมองด้วยสายตาต่ำาตม ไม่ให้ความ

เคารพ ไม่ให้ความยำาเกรง..

และเมื่อเต้ท้าชกนายกฯ ได้ ตั้มก็ฝากตบหัวเต้ได้ จะเป็นไรไป..

ครึกครื้นดีออก!

เออ..ว่าแต่เรื่องนี้ดูจะไม่ (ค่อย) ครึกครื้นสักเท่าไร ก็ข่าวที่ 

“ไทยโพสต์” รายงานว่าพิธีกรสาว บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ต่อสายตรง

โฟนอินคุณแมน (นามสมมุติ) เอเยนต์เด็กเอนเตอร์เทน..

ล้วงลึกวงการงานเอ็นในรายการ “ดราม่าวันนี้” ไงล่ะ!

บุ๋ม : มีดาราทำางานตรงน้ีเยอะไหม? แมน : เยอะครับ แต่ว่าไม่

ได้ทำาประจำา มีทำาเป็นคร้ังๆ ครับ คร้ังนึงอาจจะติดใจแล้วดูแลกันไปเลย

บุ๋ม : ค่าตัวท่ีได้เรียกกันยังไง? แมน : มันก็ข้ึนอยู่กับหลายอย่างครับ 

อยู่ท่ีผู้ใหญ่ด้วย ดูระดับของเด็กด้วยมันมีหลายเกรด ความได้ยาก ได้ง่าย 

บางคนอยากได้จังเลย แต่เด็กไม่เอาด้วย ก็มีการตื๊อเกิดขึ้น มี

แต่ 2 แสน 3 แสน 5 แสน

บุ๋ม : ดังนั้น 5 แสนก็มีความเป็นไปได้ สำาหรับแค่กินข้าวถูก

ต้องไหมคะ?

แมน : ได้ครับ แล้วแต่ความพอใจ งานกินข้าวในเมืองไทยก็ยัง

มีอยู่ อย่างเช่นหน่วยงานราชการหน่วยหนึ่ง เค้าก็หาเด็กมานั่งกับคน

นู้นคนนี้ แล้วพอหมดเวลางานก็แจกคนละ 2 หมื่น ก็มี

บุ๋ม : แล้วเปิดโรงแรมต่อได้ไหม? แมน : กุญแจวางบนโต๊ะ

เลยครับ ใครอยากขึ้นก็ขึ้นห้องเลย ก็จะได้เงินพิเศษเพิ่มขึ้น แต่ถ้าใคร

ไม่อยากขึ้นก็ไม่ขึ้น อยู่ที่ความต้องการของทั้ง 2 ฝ่าย

บุ๋ม : ดาราที่เคยเรียกสูงสุด ราคาเท่าไหร่คะ? แมน : เป็นล้าน

ก็มีครับ เขาเรียกว่างานกินข้าว แต่ไม่ได้กินข้าวนะครับ 

คือดาราที่มีชื่อเสียงเขาจะไม่ไปนั่งกินข้าวให้คนเห็นหรอกครับ 

มันเสียเครดิตตัวเอง เขาก็ไม่ไปโรงแรมใหญ่ ไปโรงแรมเล็กๆ ดารา

ขึ้นอีกฝั่งนึง ผู้ใหญ่ขึ้นอีกฝั่งนึง แล้วไปเจอกันบนห้อง

บุ๋ม : มีดาราหลายคนไหมคะที่รับงานกินข้าว แต่ดิฉันไม่รู้?

แมน : บางงานผู้อำานวยการสถานีบางช่องเป็นคนส่งเอง ติดต่อ

ให้ไปเองก็มี บางคร้ังข้ึนกับดาราคนน้ีแล้ว ดาราคนน้ีสนิทกับอีกคนนึง ก็

ฝากไปถามว่าอยากได้เงินไหม ดาราคนท่ีไปคุยก็ได้ค่านายหน้า

แหม..คุณบุ๋มนะคุณบุ๋ม อยู่วงการเดียวกันแท้ๆ ไม่น่ามาล้วง

ลึกในเรื่องที่รู้ๆ กันทางหน้าจอทีวีแบบนี้เลย แล้วไงล่ะ ก็คลุมเครือ

อยู่ดี แต่วงการบันเทิงสิ..

โฉ่-ฉาว-เน่า เพราะพวกเรากันเอง!.

คนวงการเดียวกันแท้ๆ?

ใ

• สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้

วงการเพลงกับวง “FAUVIS” (โฟ

วิส) ที่โลดแล่นอยู่ในวงการเพลงอิน

ดี้ ไทยมานานหลายปี ด้วย 3 สมาชิก 

ฮาร์ท-ณปราชญ์ สัจจะไทย (ร้องนำา), 

ฮูฮ้ิว-วิศรุต วงศ์กิจพัฒน์ (กีตาร์) และ 

โพสต้ี-อัจยุติ สังข์เกษม (กลอง) ล่าสุด

พวกเขาได้กลับมาพร้อมความหลากหลายทางดนตรี ท่ี

ผสมผสานระหว่างแนวเพลงอินด้ีและป๊อป/ร็อก เข้าด้วย

กันได้อย่างลงตัว ใน 2 ซิงเกิลใหม่ท่ีชื่อว่า “กลับไม่กลับ

มา” และ “เหมือนไม่เหมือนเดิม” พร้อมมิวสิกวิดีโอท่ีได้

ผู้กำากับฝีมือดี กานต์ จันทร์ธีรสกุล มาร่วมงาน

• ย่ิงใกล้จบย่ิงปังสำาหรับ “สร้อยสะบันงา” ทาง

ช่อง 3 ของผู้จัด “นก-จริยา แอนโฟเน” ท่ีล่าสุดก็ทำาพีก

ไม่หยุด เรตต้ิง ep.14 ฟาดสถิติใหม่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ไป

ได้ถึง 5.965 แถมยอดคนดูสดออนไลน์ตอนล่าสุดสูงถึง 

3.69 แสนคน ดูย้อนหลังผ่าน 3Plus ทะลุ 32.6 ล้านวิว! 

อีก 2 ตอนสุดท้ายเท่าน้ันกับบทสรุปของ “เทียน” และ 

“งาม” ในตอนจบ “สร้อยสะบันงา” 14-15 มีนาคมน้ี 

เวลา 20.30 น. ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus

• สาระจัดเต็ม ความบันเทิงก็จัดให้ สำาหรับ

รายการ “ซีนเด็ดภาษา

หนัง” (Movie Langu 

age) ทางช่อง MONO29 นำา 

ทีมโดย คริส-คริสโตเฟอร์ 

ไรท์ และ เต้-สุผจญ กลิ่น

สุวรรณ มาประกบคู่แปล

ศัพท์จากภาพยนตร์ให้สนุก

และได้ความรู้กันทุกสัปดาห์ที่หน้าจอ ในวันที่ 12-

13 มีนาคมนี้ มาสนุกแบบได้ความรู้ไปกับสอง

ภาพยนตร์ดัง ดาบมังกรหยก 1 (New Kung Fu 

Cult Master 1) และ จอห์น วิค แรงกว่านรก 2                                           

(John Wick : Chapter 2) ทางช่อง MONO 

29 หรือแอปพลิเคชัน MONO29  

• หลังจากปล่อยเพลง “กำาหมัด” ออกมากัดกินหัว                 

ใจคนโง่ไปแล้ว คร้ังน้ี PAPER PLANES (เปเปอร์ เพลนส์) 

ท่ีประกอบด้วย 3 สมาชิกสุดคูลอย่าง ฮาย-ธันวา เกตุ

สุวรรณ (ร้องนำา), หยก-คีตเมศร์ เสรีดุสิตพัชร์ (กีตาร์) 

และ เซน-นครินทร์ ขุนภักดี (เบส) ศิลปินจากค่าย genie 

records (จีน่ี เรคคอร์ดส) ก็กลับมาตอกย้ำาความเจ็บแบบ

จุกๆ อีกคร้ังกับซิงเกิลล่าสุด “เสแสร้ง (Pretend)”.

มักเกิ้ล

บว่าใจเด็ดไม่น้อยสำาหรับนางเอกสาว 

จูน-นาตาชา มณีสุวรรณ์ ที่ล่าสุดขอ

ลงพื้นที่อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

เพื่อแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ถุง

ยังชีพ หน้ากากอนามัย และทุน

การศึกษาให้กับเด็กที่ได้รับ

ผลกระทบจากโควิด-19 ณ 

โรงเรียนบ้านสะพานหัก โดย

เจ้าตัวเผยลืมการกลัวตาย

ไปเลย 

“จูนได้รับข้อความ

จากทางโรงเรียนมานานแล้ว

ว่าอยากให้ไปช่วยเหลือเด็กๆ 

นำาของไปบริจาค เพราะเด็กๆ 

และครอบครัว

ของเด็กๆ เดือด

ร้อนมาก ผล 

กระทบมาจาก

โควิด-19 ทำามา

หากินลำาบาก 

และก่อนหน้าที่

จูนจะไปไม่นาน

ก็มีวางระเบิด

ทหารเสียชีวิต 

ถ้าดูจากข่าวที่

อำาเภอจะนะก็จะ

มีการลอบวาง

ระเบิดเหมือนกัน

พอดีจูน 

ว่างและได้มี

โอกาสไปทำาธุระ

ที่หาดใหญ่กับคุณ

แม่ จูนจึงติดต่อไป

ที่โรงเรียนบ้านสะพานหัก ว่าจูนจะไปแจกของนะ

และมอบทุนการศึกษาด้วย และต้องเซอร์ไพรส์

มาก ทางโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ใหญ่โตมาก เหมือนเราเป็นบุคคลสำาคัญ จูนก็

บอกไปว่าคราวหน้าไม่จำาเป็นต้องจัดขนาด

นี้ก็ได้ จูนอยากมาช่วยแบบธรรมดา คือ

เราเกรงใจทุกคนนั่นแหละ เด็กๆ ดีใจ

มากที่มีดาราเข้ามาให้ความช่วยเหลือ 

ครูอาจารย์ที่นี่ก็น่ารักมากค่ะ

ไม่กลัวระเบิดเหรอ คือลืม

ไปว่าที่นี่ก็มีการลอบวางระเบิด

เหมือนกัน ตอนนั้นไม่ได้กลัวเลย 

ขับรถไปกับคุณแม่ไม่ได้กลัวอะไร

เลย จนมาคุยกับนักข่าว นักข่าว

ทักว่าไม่กลัวระเบิดเหรอก็เริ่ม

กลัว แต่ไม่เป็นไรหรอก

ค่ะ คนเราถึงคราว

ตายอยู่ที่ไหนก็ตาย 

ถ้าไม่ถึงคราวตายยัง

ไงก็ไม่ตาย แต่การที่

เราได้ไปช่วยเหลือ

คนที่เดือดร้อนและ

ยิ่งพวกเขาอยู่ไกล

ห่างไกลขนาดนี้ 

แค่เราไปเยี่ยมเขา

เขาก็ดีใจ จูนก็

น้ำาตาซึมไปกับ

พวกเขาด้วย

จริงๆ 3 

ชายแดนภาค

ใต้ก็อยากไปนะ

ถ้ามีโอกาส จูน 

อยากให้ทุกคน

เห็นความสำาคัญพวกเขาบ้าง 

รู้ไหมมีอีกเยอะเลยนะที่เขา

ไม่ได้รับการช่วยเหลือ อาจ

เป็นเพราะมันไกลหรือเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตราย การ

ช่วยเหลือต่างๆ จึงไปไม่ถึง บางหมู่บ้านติดโควิด

กันทั้งหมู่บ้านเลยนะ เป็นข่าวบ้าง ไม่เป็นข่าวบ้าง 

ละครเรื่องแรก • บริษัท เพิร์ล มีเดีย จำ�กัด บริษัทผู้จัดน้องใหม่ไฟแรง นำ�โดย บับเบิ้ล-

ภูมิพัฒน์ สังขวิภ�พจพิบูล บวงสรวงละครเรื่องแรก “ข้�มมิติ ลิขิตรัก” ละครโรแมนติก

แฟนต�ซี 3 ยุค สุดเข้มข้น พร้อมทีมนักแสดงคุณภ�พ เจนิส-เจณิสต� พรหมผดุงชีพ น�ง

ร้�ยแถวหน้�ที่พลิกบทบ�ทครั้งใหญ่ นั่งแท่นน�งเอกเป็นเรื่องแรก ประกบคู่ อัค-อัครัฐ 

นิมิตชัย ที่ขึ้นแท่นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกเช่นกัน สมทบด้วยกองทัพนักแสดงคับคั่ง โดยจะ

เริ่มเปิดกล้องภ�ยในเดือนมีน�คม และพร้อมลงจอให้ได้รับชมในช่วงกล�งปี 2565 นี้.

นั

ดีต แคเมอรอน ดิอัซ เคยเป็นนาง

แบบสวยระดับได้สวมบทนางเอก

ในหนังดังมาแล้วก็หลายเรื่อง ไม่

ว่าจะ The Mask, Charlie’s Angels, My 

Best Friend’s Wedding ฯลฯ 

แต่หลังจากที่เธอหันหลังให้

กับการเป็นดารา บอกลา

สังคมหรูหราในแบบชาวเซ

เลบมาได้เกือบทศวรรษ เธอ

บอกว่าทุกวันนี้เลิกให้ความ

สนใจเรื่องมาตรฐานความ

สวยความงาม หลังจากฮอลลี

วูดมาก็ไม่เคยล้างหน้าอีก

 หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า 

แคเมอรอน ดิอัซ เลิกอาชีพนัก

แสดงและนางแบบไปได้เกือบ 

10 ปีแล้ว แม้แต่ในวิกิพีเดียยังบอกว่าอย่างน้ัน

แคเมอรอนในวัย 49 เผยว่า เธอ

แทบไม่เคยคิดถึงเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัว

อีกเลย และไม่เคยล้างหน้าด้วยซ้ำา แม้จะ

มีผลิตภัณฑ์

ดูแลความงาม

มากมาย แต่ก็

ปล่อยทิ้งให้จม

ฝุ่นอยู่บนหิ้ง

ดิอัซเปิด

ใจถึงการที่เธอ

สามารถปลดปล่อย

ตัวเองให้เป็นอิสระ

จากสิ่งเหล่านี้ รวม

ถึงชีวิตภายใต้ความ

สนใจ ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสตาร์

แดร็กเรซ มิเชล วิซาจ ผ่านรายการของเธอ 

Rule Breakers ทาง บีบีซี พอดแคสต์

แคเมอรอนเรียกความเย้ายวนล่อใจ

ของฮอลลีวูดว่ากับดัก ซึ่งเธอหนีรอดมาได้

หลังจากแต่งงานกับเบนจิ 

แม็ดเดน ในปี 2015

“ฉันก็คือเหยื่อคน

หนึ่งของการแสวงหา

ประโยชน์ทางสังคมทุก

อย่างที่ผู้หญิงต้องเผชิญ 

ฉันเคยได้ซื้อทุกอย่าง

ทั้งหมดนั้นด้วยตัวฉัน

เองในช่วงเวลาหนึ่ง”

“เมื่ออยู่ในจุดนั้น

แล้ว มันก็ยากที่จะปฏิเสธสิ่งเหล่านั้น ยากที่

จะไม่ยอมจ่ายเพื่อทำาสวย ฉันคิดว่านั่นเป็น

หนึ่งในเรื่องใหญ่ที่สุดหลายเรื่อง และในช่วง 

8 ปีมานี้ ฉันเหมือนสัตว์ป่าไปแล้ว”  อดีต

ดาราสาวจาก There’s Something About 

Mary สรุปตัวตนของเธอในตอนนี้ว่า “I’m 

like wild, I’m like a wild animal, I’m a 

beast.”

“ฉันไม่แคร์ (เรื่องหน้าตา รูปร่าง) มัน

คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันจะคิดถึงในแต่ละวัน ไม่

คิดถึงเลยก็ว่าได้”

แคเมอรอนยืนยันว่าไม่ได้ทำาอะไร

กับหน้าตาอีกเลยจริงๆ เรียกได้ว่าไม่เคย

ล้างหน้าเพื่อไปอวดใครอีกแล้ว บรรดา

ผลิตภัณฑ์กว่าพันล้านชิ้นของเธอก็ปล่อยให้

ฝุ่นเกาะทับถมไปบนหิ้ง

แม้จะไม่แสดงหนังอีก แต่ดิอัซก็ไม่

ได้ว่าง เธอยังมีงานหลายอย่างต้องทำา หนึ่ง

ในนั้นก็มีไวน์ในแบรนด์ของเธอเอง คือ 

Avaline ที่เปิดตัวเป็นพาร์ตเนอร์กับเพื่อน

เมื่อปี 2020.

อ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ชาวบ้านก็ต้องดูแลรักษาตัวกันเอง จูนก็ช่วยเท่าที่

จะทำาได้ และจูนก็อยากประชาสัมพันธ์ อยากให้มี

หน่วยงานเข้าไปดูแลพวกเขาอย่างทั่วถึงค่ะ”. 

‘จูน นาตาชา’ลงพื้นที่จะนะ

แจกถุงยังชีพ-ทุนการศึกษา

‘I’m a beast’แคเมอรอน ดิอัซ วัย49

ห่างฮอลลีวูดมาก็ไม่เคยล้างหน้าอีก

‘คล็อปป์’รับโชคดีแพ้ถูกนัด-คาบ้านยังได้ไปต่อ

เจอร์เกน คล็อปป์ ผู้จัดการทีม

ลิเวอร์พูล ไม่พอใจ มีโอกาสจบสกอร์หน้า

ปากประตูหลายครั้ง แต่ทำาไม่ได้ ก่อน

พ่ายอินเตอร์ มิลาน คาบ้าน 0-1 จบสถิติ

ไร้พ่ายที่ยืนยาวมาเป็นปีในถิ่นแอนฟิลด์ 

แต่ยอมรับเป็นหนึ่งเกมที่สามารถแพ้ได้

พอดี ผ่านเข้ารอบควอร์เตอร์ไฟนอลต่อ

ไปได้ด้วยสกอร์รวม 2 นัด ชนะ 2-1

ลิเวอร์พูลตุนสกอร์เก็บความได้

เปรียบจากเลกแรกที่ซานซีโรไว้แล้ว 2 

ที่ 12 นัด

“ไม่ว่าจะยังไงผมก็ไม่ชอบที่ทีมจะเป็น

ฝ่ายแพ้ แต่หากจะมีเกมไหนที่เราต้องแพ้ 

มันก็ต้องเป็นเกมนี้ เพราะเป้าหมายหลักของ

เราคือเข้ารอบ”

“แต่ถ้าเราใช้ โอกาสที่มีจากเซตพีซ

และจังหวะอื่นๆ เปลี่ยนให้เป็นประตูได้ มัน

จะไม่ออกมาแบบนี้ ไม่เข้าใจว่าพลาดโอกาส

เหล่านั้นได้อย่างไร”.

interthaipost69@gmail.com

ลูก ก่อนกลับมาเปิดศึกเลกสองรอบ 16 ทีม

ที่แอนฟิลด์ ตัดสินกับอินเตอร์ มิลาน และ

เอาตัวรอดผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของศึกยูฟ่า 

แชมเปียนส์ลีกได้ แม้แพ้ไป 0-1 จากลูกยิง

ของเลาตาโร มาร์ติเนซ ในนาทีที่ 61

“มันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของฟุตบอล 

ในการแพ้ในเกมที่แพ้ได้” คล็อปป์กล่าว

หลังลิเวอร์พูลพบความพ่ายแพ้คาบ้านนัด

แรกในรอบ 29 นัด จากระยะเวลาทั้งหมด 

366 วัน รวมถึงโดนหยุดสถิติชนะรวดไว้

‘ก้อย กรกช’รอดหวุดหวิด

ไฟไหม้โรงแรมหรูเกาะกูด

จากเหตุการณ์ที่ “โซเนวา คีรี    

เกาะกูด” โรงแรมหรูที่มีห้องพักราคาแพงถึง

คืนละ 5 แสนบาท ไฟไหม้วอดทั้งหลัง ทำาให้

คนบันเทิงหลายคนตกใจไม่น้อย หนึ่งในนั้น

ก็คือนางร้ายหน้าสวยดีกรีนักบิน ก้อย-กรกช 

แข็งขัน เพราะวันที่เกิดเหตุสาวก้อยมีเที่ยว

บินไปยังจังหวัดตราด และที่ผ่านมาก็พักที่

โรงแรมนี้ แต่

โชคดีวันเกิด

เหตุไฟไหม้เจ้า

ตัวยังทำาหน้าที่

นักบินอยู่บน

น่านฟ้า  

“จังหวะ

คือเรา

ต้องบินไป

พอดี คือวันที่ 7 และ 8 มีนาคม วันนั้น

รู้ข่าวก็มีคนส่งภาพโรงแรมไฟไหม้มาให้ดู

ก็รู้สึกตกใจ จนเห็นแค่สระน้ำา เพราะว่า

โรงแรมนี้เป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยว 

ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้น 

ก้อยไปพักที่นี่หลายครั้งแล้ว แต่ก็ต้อง

บอกเลยนะถือเป็นความโชคดีที่จังหวะ

ที่บินไป ถ้าต้องค้างคืน ส่วนใหญ่ก็จะใช้

บริการโรงแรมที่เกิดเหตุ แต่วันนั้นต้อง

บินไป-กลับ ถ้าวันนั้นก้อยอยู่ในที่เกิด

เหตุคงต้องใช้สติอย่างมากเลยค่ะ”. 
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๕/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายรูดี สุหลง และนางสาวสุรีสา สาฆอ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ อาวุธปนส้ัน ชนิดก่ึงอัตโนมัติ ขนาด .๔๕ 

ย่ีหอ Safari Arms หมายเลขประจําปน กท 

๓๔๑๕๐๖๒ พรอมซองลูกปน จํานวน ๑ ซอง 

๑ กระ

บอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๗๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหม� นบาท

ถวน)  พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายรูดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาฆอ กับพวก

(นางสาวณัฐสุดา แกนนอย)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๖/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ รายกลุมเครือขายยาเสพติดซ่ึงกระทําการฟอกเงินผานรานจําหน�ายทอง ช� อบริษัท ใช โกลด บูลเล่ียน จํากัด กรณี

นายสมคิด ทองเก้ือ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ ท่ีดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓.ก.) 

เลขท่ี ๑๔๖๔ เลขท่ีดิน ๒๓๗ ตําบลลิพัง อําเภอ

ปะเหลียน จังหวัดตรัง เน้ือท่ี ๔ ไร ๑ งาน ๗๘ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสรางไมมีเลขท่ี 

- นางธัญยดา 

ขันนุย

๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท 

พรอมดอกผล

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงลานหน่ึงแสนหก

หม� นบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายคดีกลุมเครือขายยาเสพติดทําการฟอกเงินผานรานจําหน�ายทอง 

ช� อ บริษัท ใช โกลด บูลเลี่ยน จํากัด กรณีนายสมคิด ทองเกื้อ กับพวก

(นายฐนธภทร ภูจิรเกษม)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

‘พาณิชย’ เปดฉากการประชุมดาน

เศรษฐกิจของเอเปค ทั้งดานการเปดตลาด 

ดานบริการ และการคาและการลงทุน เรง

ติดตามการอํานวยความสะดวกทางการคา

ของ WTO ความคืบหนายกเวนภาษีสินคา

ไอทีและสิ่งแวดลอม ผลักดันนโยบาย BCG 

พรอมเสนอแผนรับฟงความเห็นจัดทํา 

FTAAP เนนยํ้ากําหนดระเบียบอุดหนุนประมง 

ปฏิรูป WTO และแกปญหาตําแหน�งองคกร

อุทธรณที่วาง   

นางอรมน ทรัพยทวีธรรม อธิบดีกรม

เจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวง

พาณิชย เปดเผยวา ไทยไดเปนเจาภาพ

จัดการประชุมเอเปคอยางเปนทางการ เริ่ม

ตนดวยการจัดประชุมเจาหนาที่อาวุโสเอเปค 

(APEC Senior Officials’ Meeting: SOM) 

ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เกี่ยวของ ผาน

ระบบการประชุมทางไกล ระหวางวันที่ 

14-25 กุมภาพันธ ที่ผานมา ซึ่งในชวงดังกลาว 

กรมฯ ไดเปนเจาภาพจัดการประชุม ประกอบดวย 

การประชุมกลุมทํางานดานการเปดตลาด 

(Market Access Group: MAG) การประชุม

กลุมงานดานบริการ (Group on Services: 

GOS) และการประชุมคณะกรรมการวาดวย

การคาและการลงทุน (Committee on Trade 

and Investment: CTI) 

‘พาณิชย’ เปดฉากประชุมดานเศรษฐกิจเอเปค 
เรงติดตามลดภาษีสินคาไอที-สิ่งแวดลอม หนุน BCG โมเดล ชูแผนระดมความเห็นจัดทํา FTAAP  

นางอรมน กลาววา การประชุมกลุม

ทํางานดานการเปดตลาด (MAG) เม� อวันที่ 

17 ก.พ. 2565 ที่ประชุมไดติดตามผลการ

ปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงการอํานวย

ความสะดวกทางการคาขององคการการคาโลก 

(WTO) ของสมาชิกเอเปค ท้ัง 21 เขตเศรษฐกิจ 

โดยปจจุบันสามารถปฏิบัติตามพันธกรณี

ดานการอํานวยความสะดวกทางการคาไดถึง 

94.8% อาทิ การตีพิมพกฎระเบียบมาตรการ

ทางการคาเพ� อความโปรงใส การเปดโอกาส

ให้สมาชิกอื่นแสดงความเห็นก่อนจะมีผล

บังคับใช การเผยแพรระยะเวลาที่ใช ใน

การปลอยสินคา การตรวจปลอยสินคาเรงดวน 

และการอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสินค้าภาย

ใตการกํากับดูแลของหน�วยงานศุลกากร 

สําหรับเวียดนามและปาปวนิวกินี ขอเวลา

ปรับตัวจนถึงป 2567 อาทิ การดําเนิน

กระบวนการทางศุลกากรลวงหนากอนสินคามาถึง 

นางอรมน เสริมวา ที่ประชุมยังได

ติดตามความคืบหนาการดําเนินการยกเวน

ภาษีศุลกากรสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

ภายใต WTO จํานวน 201 รายการ ภายใน

ป 2566 โดยปจจุบันสมาชิกเอเปค 13 เขต

เศรษฐกิจ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา 

ออสเตรเลีย และญ่ีปุน ไดดําเนินการสําเร็จแลว 

สวนจีน เกาหลีใต มาเลเซีย ฟลิปปนส และ

ไทย จะลดภาษีสินคา IT ครบทั้ง 201 รายการ 

ในป 2566 ซึ่งจะเปนประโยชนแกไทยในการ

แขงขันสินคา IT ในตลาดโลก สําหรับอีก 9 

เขตเศรษฐกิจ อาทิ บรูไนฯ ชิลี และเม็กซิโก 

ยังไมไดเขารวมการลดภาษีศุลกากรสินคา IT 

ในกรอบ WTO 

นอกจากนี้ ยังไดติดตามความคืบหนา

การดําเนินการลดภาษีศุลกากรสินคาส่ิงแวดลอม

โดยสมาชิกเอเปค ยกเวนชิลี ไดดําเนินการ

ลดภาษีศุลกากรใหกับสินคาสิ่งแวดลอม 

เหลือ 0-5% จํานวน 54 รายการ อาทิ เคร� อง

ทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย เตาเผาและ

เตาอบ (สําหรับกําจัดขยะและของเสียอันตราย) 

สินคาท่ีใชเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

สินคาประหยัดพลังงาน และไดหารือแนวทาง

การจัดทําบัญชีรายการสินคาสิ่งแวดลอม

เพิ่มเติม เพ� อใหสมาชิกใชสงเสริมสินคาที่

ชวยอนุรักษตอไป

สํ าหรับการประชุมกลุ มงานดาน

บริการ (GOS) ระหวางวันที่ 17-19 ก.พ. 

2565 ไดหารือโครงการท่ีสนับสนุนการสงเสริม

การคาการลงทุน และการเจริญเติบโตอยาง

ยั่งยืน อาทิ โครงการบริการที่สนับสนุน

การกําจัดขยะในทะเล โครงการบริการ

ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม และโครงการ

บริการโลจิสติกส์ในการเคลื่อนย้ายสินค้า

จําเปน และในฐานะที่ ไทยเปนเจาภาพ

การประชุมเอเปค ไดใหความสําคัญกับการ

ผลักดันนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ซึ่ง

ไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกเอเปคดวยดี

สวนการประชุมคณะกรรมการวาดวย

การคาและการลงทุน (CTI) ระหวางวันที่ 

18 และ 21-22 ก.พ. 2565 ไทยไดเสนอ

แผนการจัดเวทีรับฟงความเห็นทั้งจากภาค

รัฐและเอกชนของเอเปค เร� องการจัดทํา

ความตกลงเขตการคาเสรีเอเชีย-แปซิฟก 

(FTAAP) ที่สมาชิกเอเปคมีแนวคิดตั้งเปาจะ

จัดทํา FTA ในอนาคต โดยเฉพาะหลังทั่วโลก

เผชิญสถานการณวิกฤตโควิด-19 ซึ่งผลลัพธ

ที่ ไดจะถูกนําเสนอเปนหนึ่งในการประชุม

เอเปค 2565 นอกจากนี้ ที่ประชุมไดเชิญ

เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทยประจํา

องคการการคาโลกและองคการทรัพยสิน

ทางปญญาโลก (นางพิมพชนก พิตตฟลด) 

บรรยายสรุปความคืบหนาเร� อง WTO และ

การประชุมรัฐมนตรีองคการการคาโลก สมัย

สามัญ ครั้งที่ 12 (MC12) ซึ่งสมาชิกเอเปค

เห็นความสําคัญและสนับสนุนระบบการ

คาพหุภาคี (Multilateral Trading System: 

MTS) ของ WTO โดยเฉพาะเร� องการกําหนด

ระเบียบกํากับดูแลการอุดหนุนประมง การปฏิรูป 

WTO และการแกไขปญหาตําแหน�งองคกร

อุทธรณที่วางอยู   

ท้ังน้ี เอเปคเปนกรอบความรวมมือของ

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก มีสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ 

ไดแก ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา 

ชิลี จีน จีนฮองกง อินโดนีเซีย ญ่ีปุน เกาหลีใต 

มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด ปาปวนิวกินี 

เปรู ฟลิปปนส รัสเซีย สิงคโปร จีนไทเป ไทย 

สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม โดยในป 2564 

การคาของไทยกับกลุมเศรษฐกิจเอเปค มีมูลคา 

385.3 พันลานเหรียญสหรัฐ มีสัดสวน 71.5% 

ของการคาไทยกับโลก โดยไทยสงออกไป

เอเปค มูลคา 195.3 พันลานเหรียญสหรัฐ 

มีสัดสวน 72% ของการสงออกรวมของไทย 

และนําเขาจากเอเปค มูลคา 190 พันลาน

เหรียญสหรัฐ มีสัดสวน 71% ของการนําเขา

รวมของไทย

บัตรเครดิตกรุงศรีเฟรสชอยส วีซา 

ชวนสมาชิกผูกบัญชีบัตรเครดิตฯ กับผู ให

บริการอีวอลเล็ทชั้นนํา ไดแก ชอปปเพย, 

ทรูมันนี่ วอลเล็ท, แรบบิท-ไลน เพย และ

ดอลฟน วอลเล็ท ตั้งแต 1 ธันวาคม – 31 

มีนาคม 2565 เม� อชําระคาใชจายผานอี

วอลเล็ทที่รานเซเวน อีเลฟเวน, เน็ตฟลิกซ, 

คาน้ํา-ไฟ เปนตน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 

1,960 บาท ตอที่ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 

360 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน เม� อมียอด

ใชจายสะสมตอเดือนครบทุก 4,000 บาท 

ตอที่ 2 : รับสิทธแลกคะแนนเปนเครดิต

เงินคืนเพิ่ม 13% เม� อมียอดใชจายในหมวด

อีวอลเล็ทผานบัตรตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป/

เซลลสลิป ตอที่ 3 : รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม

สูงสุด 3% หรือสูงสุด 12,500 บาท ตลอด

รายการ เม� อมียอดใชจายรูดเต็มสะสม

ผานวงเงินบัตรเครดิต (เง� อนไขเปนไปตาม

ที่กําหนด) ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผานแอป 

UCHOOSE ขอมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/

FC_EWallet

คุ ม ไ ม ห ยุ ด กั บ อ า ห า ร บุ ฟ เ ฟ ต

นานาชาติ หองอาหารเปรมประชากร 

โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 

อ่ิมเอมกับเมนูอรอยๆ อาทิ ซูชิโรล ทาโกะยากิ 

เกี๊ยวซา ซุปเตาหู ไขขาวทะเล เนื้อปลา

นํ้าแดง ซุปครีมขาวโพด ไกซอสเห็ด สลัดบาร 

พิซซาเม็กซิกัน ยําหมูยาง ขนมจีนน้ํายา 

ผัดไทยกุงสด กวยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ําใส ไขเจียว

กรอบ เมี่ยงคํา กลวยทอด มื้อกลางวันทาน

ละ 400 บาท และ มื้อเย็นทานละ 500 บาท 

ปลอดภัยกับมาตรการปองกัน สอบถามราย

ละเอียดและสํารองที่ โทร.0-2575-5599

ชุดวายน้ํา Guy Laroche (กีลาโรช) 

จากคายโอซีซี จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเอาใจ

สาวๆ “Summer Special Price” ตอนรับ

หนารอน ลดสูงสุด 40% เริ่มตนที่ 1,440 

บาท ตั้งแตวันนี้ - 25 มีนาคม ชอปไดแลว

ที่ Facebook : Guy Laroche Lingerie, 

Lazada: https://s.lazada.co.th/s.TfgpF

กูรเมต มารเก็ต เดอะมอลล กรุป 

รวมกับ รานอาฟเตอร ยํา (AFTER YUM) 

รานดังในพัทยา พรอมสโลแกน “อาฟเตอรยํา 

ใครทําก็อรอย” เสิรฟความแซบ ครั้งแรก

ในซูเปอรมารเก็ตเมืองไทย กับการจําหน�าย

สินคาสูตรพรีเมียม ไดแก น้ํายําปรุงรส 

ขนาด 500 ML ราคา 149 บาท สามารถยํา

ได 7-8 จาน, น้ําปลาราตมสุกปรุงรส ขนาด 

425 ML ราคา 89 บาท สามารถยํา 20 

จาน และกระเทียมเจียวปรุงรส ขนาด 45 

กรัม ราคา 49 บาท วางจําหน�ายแลวตั้งแต

วันนี้เปนตนไป เฉพาะที่กูรเมต มารเก็ต 

เดอะมอลล และเดอะมอลลไลฟสโตร ทุก

สาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร และพา

รากอน ดีพารทเมนท สโตร พรอมบริการ

จัดสงถึงบาน เม� อสั่งผานบริการ Call To 

Order หรือ ชอปออนไลน ที่ www.Gour-

metMarketThailand.com  

ศูนยการคาแพลทินัม เอาใจลูกคา

นักชอป จัดแคมเปญ Platinum Clearance 

Sale 2022 เซลลางสตอกลดกระหน่ําใน

รอบป อาทิ สินคาเสื้อผาแฟชั่น ราคาเริ่มตน 

100 บาท, ซื้อ 1 แถม 1,ซื้อสินคาชิ้นเดียว

ในราคาสงสุดเซอร ไพรสกับโปรโมชั่น

ไฮไลท ไมซ้ํากันในแตละวัน จากรานคาที่

รวมรายการ จัดรายการทุกวันศุกร เสาร 

อาทิตย เริ่ม 11 มีนาคม–3 เมษายนบริเวณ

ชั้น 6 ศูนยอาหาร โซน 2 ศูนยการคา

แพลทินัม นอกจากน้ียังไดมอบโปรโมช่ันพิเศษ 

จอดรถฟรี! 2 ชั่วโมงใหลูกคาไดชอปกันเพ

ลินๆ ตลอด 2 เดือน ติดตามโปรโมชั่นที่น�า

สนใจจากรานคาตางๆไดในชองทาง Face 

Book : Platinum Fashion Mall แพลทินัม 

แฟชั่น มอลล

ตอกย้ําความคุม ปกหมุดคอลเลกชั่น

เอาใจคนรักครัว กับสองไอเทมที่ตองมี มัด

รวมมาใหชอปคูราคาพิเศษ กับโปรโมชั่น 

HAFELEHOME ‘THE BEST SELLER SET’ 

รวมสุดยอดอุปกรณครัวขายดี #เตาแกส 

และ #เคร� องดูดควัน มาตรฐานคุณภาพ

เยอรมนี จับคูซีรียคอสโมโพลิแทน ลงตัว

ทุกความคุมคาไปกับวัสดุเตาแกสกระจก

นิรภัยอยางดี พรอมหัวเตาทองเหลือง 100% 

รวมกันกับเคร� องดูดควันติดผนัง จาก

สเตนเลสสตีลเกรดคุณภาพ เริ่มตนเพียง 

8,900 บาทเทานั้น !! และเติมเต็มอีกหนึ่ง

ความพิเศษสําหรับลูกคาเฮเฟเล โฮม เพียง

ใสโคด ‘HOMEAPP’ รับสวนลดเพิ่ม 300 

บาท (โคดมีจํานวนจํากัด) เริ่มแลววันนี้ - 

31 มีนาคม สงฟรีทั่วประเทศ ชอปเลย !! 

คลิก https://www.hafelehome.co.th/col-

lections/hafele-the-best-seller-set

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
JASMIN (จัสมิน) แบรนดจิวเวลรี่

ระดับพรีเมียม นําเสนอคอลเลกชั่นใหมในช� อ 

THE HORIZON ซึ่งไดรับเเรงบันดาลใจมา

จากสีสันของเสนขอบฟา อยาง ONYX (นิล), 

YELLOW GOLD (ทองคํา) และ DIAMOND 

(เพชร) ที่ผสมผสานรวมกัน ส� อใหเห็นถึง 

“การเริ่มตนใหม” สะทอนถึงความละเมียด

ละไมในการผลิต กอเกิดเปนเคร� องประดับใน

รูปแบบของตางหู สรอยคอ และแหวนดวย

ดีไซนที่ใหความสนุกสนานในการเลือกสวมใส

ผานการรังสรรคจากฝมืออันประณีตของ

ชางผูเชี่ยวชาญเพ� อเติมเต็มและเพิ่มลูกเลน

ใหการแตงกายในชีวิตประจําวัน 

EARRINGS ตางหูดีไซนแบบหวง

ประดับหินออนิกซสีดําและฝงเพชรเพิ่ม

ความหรูหรา ลงตัวกับตัวเรือนทองคําแทที่

สามารถสวมใสไดหลากหลายรูปแบบ ไมวา

จะเลือกใสเปนเคร� องประดับชิ้นเดียวหรือใส

เรียงกัน ก็ชวยสรางมิติใหการแตงตัวไดตั้ง

แตลุคแคชชวลไปจนถึงดินเนอรสุดหรูในยาม

ค่ําคืน

NECKLACE สรอยคอเสนยาวท่ีออกแบบ

มาใหสามารถสวมใสไดหลากหลายรูปแบบ 

ใหสาวๆ ไดสนุกกับการปรับเปลี่ยนสไตลการ

JASMIN ถายทอดสีสันความงามของเสนขอบฟา ผานคอลเลกชั่น THE HORIZON

แตงตัวในแตละวัน ทั้งใสแบบยาว หรือนํามา

พันเปนสรอยสั้นสองชั้น รวมทั้งพลิกแพลง

จากสรอยคอกลายเปนสรอยขอมือ หรือเข็มขัด 

ก็สวยเก ในทุกลุค และแมตชเขากันกับทุก

สไตล

RINGS แหวนสําหรับคอลเลกชั่นนี้ 

จัสมินออกแบบมาใหมีความพิเศษ ภายใตคํา

วา STACKABLE RINGS ARE THE PERFECT 

OPTION FOR JEWELRY LOVERS ซึ่ง

สามารถสไตลลิ่งแหวนแตละแบบใสเขาดวย

กันไดอยางลงตัว ไมวาจะสวมซอนเรียงกัน

หลายวง หรือสวมรวมกับแหวนหลายสไตล 

ก็สามารถดีไซนการสวมใสไดตามสไตลและ

ความชอบของตัวคุณเอง

สนใจชมสินคาของ JASMIN THE 

HORIZON ไดท่ีรานจัสมิน สาขา ดิเอ็มโพเรียม 

ชั้น M ทุกวันตั้งแตเวลา 11.30 - 19.00 น. 

สอบถามเพิ่มเติมไดที่โทร.0-2664-9009 

ภากร ปตธวัชชัย กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมงาน 

“Ring the Bell for Gender Equality”  ลั่นระฆังเพ� อความเทาเทียม ในรูปแบบ Virtual 

Ceremony เน� องในวันสตรีสากล (International Women's Day) รวมดวยซาราห นิบบซ 

รักษาการผูอํานวยการ UN Women Regional Office for Asia Pacific และผูแทนประจํา

ประเทศไทย และร� นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. เพ� อสะทอนถึงการใหความสําคัญ

ด้านสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนให้

เติบโตอยางยั่งยืน พรอมปลุกจิตสํานึกถึงความเทาเทียมในตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพยฯ รวมแสดงบทบาทสรางความเทาเทียม
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โครงการตามพระราชประสงคหมูบาน

สหกรณดอนขุนหวย เปนโครงการฯ ที่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้งขึ้นเม� อ

ป 2514 เพ� อชวยเหลือราษฎรที่ ไรที่ทํากิน

ใหมีที่ทํากิน หน�วยงานที่เกี่ยวของไดนอมนํา

พระราชดําริมาดําเนินการ ดวยการนําพื้นที่

บริเวณ ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี 

ซึ่งเปนที่สาธารณะประเภททุงหญา

เล้ียงสัตว และรกรางมารังวัดจัดสรรเปนแปลงๆ 

ละ 15 ไร รวม 153 แปลง และใหสมาชิก

ชาวไรผัก และผู ไรที่ทํากินที่อพยพมาจาก

พื้นที่จังหวัดตาง ๆ อาทิ จังหวัดเพชรบุรี 

ราชบุรี สุพรรณบุรี และสมุทรสงคราม เปนตน 

เขามาอยูอาศัยและทํากินตั้ งแตกลางป 

พ.ศ. 2515 ในลักษณะคลายกับราษฎรที่อยู

ในโครงการหุบกะพงฯ จังหวัดเพชรบุรี โดย

จัดตั้งโครงการตามพระราชประสงคดอนขุนหวย 

ตําบลดอนขุนหวย อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

ขึ้น จากนั้นจึงสงเสริมสนับสนุนการทําการ

เกษตรอยางถูกวิธี และบริหารจัดการดานการ

ตลาดแบบครบวงจร โดยใชหลักการและวิธี

การสหกรณมาดําเนินการใหเกษตรกรได

เรียนรู

และเม� อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ 2565 

ที่ผานมา พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 

องคมนตรี และ พลอากาศเอก จอม รุงสวาง 

องคมนตรี พรอมดวยนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร 

รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ 

ลงพื้นที่ติดตามความกาวหนาของโครงการฯ 

การนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 

เปดเผยวา "พื้นที่หมูบานสหกรณตามพระ

ราชประสงคดอนขุนหวยเกิดขึ้นหลังโครงการ

ตามพระราชประสงคหุบกะพง ซึ่งพบวายังมี

ราษฎรที่ไมมีที่ทํากินอีกมาก  พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร จึงพระราชทาน

พระราชดําริใหจัดตั้งเปนหมูบานสหกรณ 

พรอมจัดสรรที่ดินที่เหมาะสมใหแกสมาชิก

ประมาณ 15 ไรตอครัวเรือน เพ� ออยูอาศัย

และทํากิน พรอมจัดทําระบบน้ําเพ� ออุปโภค

บริโภคและการเกษตรในพื้นที่

ดอนขุนหวยขึ้นมาเพิ่มเติม

อีกหนึ่งแหง ทุกครอบครัว

จะ ไม มี ก า รถื อ ก รรมสิ ท ธิ์  

แตสามารถทํากินจนชั่วลูก

ชั่วหลานแบบสืบทอดกันได 

ปจจุบันกลุมสมาชิกมีนํ้าเพียงพอ 

โดยใชระบบน้ําสงเขาแปลง

เพาะปลูกตางๆ อยางทั่วถึง 

สามารถทําเกษตรกรรมได

อยางตอเน� อง” องคมนตรี กลาว  

ทางดานนางครสวรรค 

โภคา ผูอํานวยการกองประสานงานโครงการ

พระราชดําริ กรมสงเสริมสหกรณ เผยวา 

สหกรณการเกษตรดอนขุนหวย จํากัด ปจจุบัน

กรมสงเสริมสหกรณ ไดเขามาสงเสริมสนับสนุน

ใหสมาชิกนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงมาปฏิบัติใช เพ� อยกระดับความเขมแข็ง

ในทุก ๆ ดาน  นับตั้งแตการบริหารจัดการ 

การสงเสริมอาชีพ และการตลาด โดยเนนให

สหกรณมีการทําบัญชีรายรับ รายจาย สามารถ

ปดบัญชีในรอบปได สวนในเร� องอาชีพมีการ

ทําแผนพัฒนาสหกรณตามบันได 7 ขั้น เสน

ทางสูเสนชัย ภายใตแนวทางการรวมกลุม

อยางย่ังยืน สงเสริมอาชีพใหแกสมาชิกฯ ปลูกผัก 

และพัฒนาผลิตภัณฑจากงานหัตถกรรมของ

กลุมแมบาน นําผลกําไรมาตอยอดขยายกิจการ 

โดยทางสหกรณจังหวัดเพชรบุรี ไดเขามา

แนะนําสงเสริมอยางใกลชิด ทั้งนี้ เพ� อพัฒนา

ใหสมาชิกมีรายไดความเปนอยูท่ีดีข้ึน ท่ีสําคัญ

สหกรณแหงนี้ตองไมมีการทุจริต มีการดําเนิน

งานโปรงใส ทั้งนี้เพ� อประโยชนของสมาชิกฯ 

อยางสูงสุด โดยมีศูนยสาธิตสหกรณหุบกะพง 

จังหวัดเพชรบุรี เปนพี่เลี้ยงและแมแบบ” 

นางครสวรรค โภคา กลาว

นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ยังไดพระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติมในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใหสงเสริมอาชีพเพ� อ

ยกระดับความเปนอยูของราษฎรใหดีขึ้น อาทิ 

การทําเกษตร การแปรรูปผลผลิต งานศิลปาชีพ 

รวมถึงการรวมกลุมสหกรณตาง ๆ โดยมีศูนย

สาธิตสหกรณหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี ให

คําแนะนําดานสหกรณแกสมาชิก ทั้งนี้ เพ� อ

หมูบานสหกรณดอนขุนหวยจากที่รกรางไรคุณคา สูแผนดินทํากินสมบูรณ

ใหราษฎรสามารถประกอบอาชีพไดอยางถูก

ตองเหมาะสม มีระบบในการจําหน�ายผลผลิต

อยางครบวงจร และมีรายไดเลี้ยงดูครอบครัว

ไดอยางพอเพียงตามพระราชประสงค

โดยนางสาวลาวัณย ลืมสกุล ประธาน

กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหมและการทอผา 

ดอนขุนหวย เปดเผยวา กอนหนานี้จะปลูก

สับปะรดและผัก แตรายไดไมเพียงพอ จึงหัน

มาทําอาชีพเสริมดวยการปลูกหมอนเลี้ยงไหม 

นําใยไหมมาทอผา ผลผลิตจะขายแบบทั่วไป 

มีรายไดเฉล่ีย 8,000 ถึง 20,000 บาทตอป โดย

กรมหมอนไหมไดสงเจาหนาที่มาใหคําแนะนํา

ทั้งการปลูกหมอน การเลี้ยงไหม การสาวไหม

และการทอผา

“ชีวิตความเปนอยูในปจจุบันดีขึ้นกวา

แตกอน มีหลักการในการรวมกลุมกันอยูอยาง

พอเพียง เก็บเล็กผสมนอยเผ� อไว ใช ในยาม

จําเปน มีหน�วยงานตาง ๆ เขามาดูแล เชน 

กรมหมอนไหม และกรมพัฒนาสังคม ก็ขอ

ขอบคุณพระองคทานที่ทําใหเรามีอาชีพ มี

ความเปนอยูที่ดีขึ้นในวันนี้” นางสาวลาวัณย 

ลืมสกุล กลาว

นายสุนทราภรณ สิงหรีวงศ นายก

สมาคมผูเลี้ยงสุกรภาคเหนือ เปดเผยถึง

กรณีที่ภาครัฐยืนยันวา ขณะนี้ยังไมไดมีการ

ดําเนินการเร� องการนําเขาสุกร จากแนวโนม

ราคาสุกรยังคงเปนราคาที่ผูบริโภครับได 

สถานการณราคาในขณะนี้เปนไปตามกลไก

ตลาด มีอุปสงค-อุปทานเปนตัวกําหนด และ

ราคาขายมีแนวโนมต่ําลง ขณะเดียวกัน 

สมาคมผูเลี้ยงทั่วประเทศไดใหความรวมมือ

ในการรักษาระดับราคาสุกรมีชีวิตหนาฟารม

โดยตลอด จึงยังไมมีเหตุผลจําเปนที่จะตอง

นําเขา  เกษตรกรผูเลี้ยงยินดีเปนอยางยิ่ง

ที่ภาครัฐ ยังคงยืนหยัดดูแลเกษตรกรไมให

เนื้อหมูนําเขามาทําลายเสถียรภาพของ

อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของไทย

"เกษตรกรผูเลี้ยงทั้งหมดขอขอบคุณ

ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

ทานอธิบดีกรมปศุสัตว และภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

ที่เดินหนานโยบายดูแลพี่นองเกษตรกรคน

เลี้ยงหมู โดยไมเปดนําเขาหมู เขามาซ้ําเติม

ทุกขของพวกเรา แมวาวันนี้ราคาหมูจะปรับตัว

ลดลง สวนทางกับภาระตนทุนการเลี้ยงที่สูง

ขึ้นที่ภาคผูเลี้ยงตองแบกรับ ตามสถานการณ

โลกที่มีผลตอตนทุนวัตถุดิบอาหารสัตวสูงขึ้น 

ตามกลไกตลาดโลกจากวิกฤติยูเครน-รัสเซีย

ก็ตาม แตเรายังมีกําลังใจรวมกันผลิตหมู

ปลอดภัยตอไป ขอเพียงภาครัฐยึนเคียงขาง

เกษตรกร ปลอยใหกลไกตลาดทํางาน

อยางเสรี ดังเชนที่ผานมา ซึ่งชวยใหราคา

หมูเกิดเสถียรภาพ และเปนแรงจูงใจอยางดี 

ทําใหพี่นองเกษตรกรรายยอย-รายเล็ก หัน

กลับมาเลี้ยงหมู ทําใหมีปริมาณหมูในระบบ

มากขึ้น ตามเปาหมายที่ภาครัฐกําลังเรง

ดําเนินการผลักดัน" นายกสมาคมผูเลี้ยงสุกร

ภาคเหนือ กลาว

ทั้งนี้ กรมปศุสัตวไดเปดเผยผลสํารวจ

จํานวนผูเลี้ยงสุกรลาสุดพบวา มีเกษตรกร

ผูเลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้น โดยฟารมไซส M มีผูเลี้ยง

อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีวาการกระทรวง

วัฒนธรรม เปนประธานในพิธีเปดงาน “Thailand 

Digital Arts Festival 2022” หรือ TDAF2022 การ

จัดแสดงผลงานศิลปะระดับมาสเตอรพีซจากศิลปน

ระดับประเทศรวม 140 ทาน กับผลงานกวา 1,400 ช้ิน 

มากที่สุดเปนประวัติการณ ในรูปแบบของ NFT ART 

ครั้งแรกในเอเชีย โดยมีคณะผูจัดงาน ไดแก มยุรี ชัย

พรหมประสิทธิ์ กรรมการผูจัดการใหญ สายองคกร

สัมพันธและส� อสารองคกร บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด 

ปานเทพย นิลสินธพ ประธานบริหารสายงาน

ประสบการณลูกคา บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด 

ธนะเมศฐ อาริยวัฒน Head of Venture Builder 

บริษัท กสิกร เอกซ จํากัด ดร. ดอยธิเบศร ดัชนี 

ผูอํานวยการ พิพิธภัณฑบานดํา รวมดวยผูแทนศิลปน 

ไดแก ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา เถาทอง และ 

อ.ชวง มูลพินิจ ใหเกียรติเขารวมงาน ณ สุราลัย ฮอลล 

ชั้น 7 ไอคอนสยาม 

มหาปรากฏการณสุดอลังการ เปดประตูเช� อมโลกคูขนานออฟไลนและออนไลน

“Thailand Digital Arts Festival 2022” วันนี้ - 20 มี.ค. นี้ ที่ ไอคอนสยาม

จากสถานการณการแพรระบาดของ

ไวรัส โควิด -19 สายพันธุ โอไมครอนใน

ปจจุบันที่ทําใหมีการติดตอกันไดงายและ

รวดเร็ว สงผลใหมียอดจํานวนการเคลม 

ทิพยประกันภัย แนะลูกคาเคลมโควิดผาน TIP Flash Claim สะดวกที่สุด

โควิด-19 เขามาที่ ทิพยประกันภัย เพิ่มขึ้น

เปนจํานวนมาก ทําใหชองทางตางๆ ที่ ได

เตรียมไวใหบริการ ยังคงไมเพียงพอตอความ

ตองการ ดังนั้นบริษัทฯจึงไดเรงพัฒนาขีด

ความสามารถในทุกๆ ชองทาง โดยเฉพาะ 

Application : TIP Flash Claim เพ� อรองรับ

ความตองการใหสะดวกรวดเร็วเพิ่มยิ่งขึ้น 

โดยลูกคาสามารถสงเร� องเคลมหรือติดตาม

สถานะการเคลม ผาน แอปพลิเคชันไดทันที  

งายๆเพียงไมกี่ขั้นตอน สามารถดาวน โหลด

ไดทั้งระบบ IOS และ Android 

ทั้งนี้ ทิพยประกันภัย ขอยืนยันวา

บริษัทฯยังคงใหการดูแลและพิจารณาดาน

สินไหมทดแทนใหกับลูกคาและประชาชน 

ตามเง� อนไขที่กําหนดไวในกรมธรรม ขอให

ลูกคาและประชาชนมั่นใจไดวาจะไดรับ

ความคุมครองตลอดอายุของกรมธรรมท่ีซ้ือ

ไวอยางแน�นนอน ทิพยประกันภัยขอบพระคุณ

ในความไววางใจ เราหวังเปนอยางยิ่งวา 

ทุกทานจะผานพนวิกฤตการณที่เกิดขึ้นใน

ครั้งนี้ ไปไดอยางปลอดภัย ดวยความหวงใย

เปนที่สุด

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 

จัดแถลงขาวเปดตัว “ทางมาลายกระตายนอย”

ภายใตวัตถุประสงคหลัก “ระลึก ระวัง ระงับ” 

เพ� อเปนการระลึก และ สรางจิตสํานึกใหกับ

ผูขับขี่รถทุกชนิดบนทองถนน โดยมี รศ.นพ.

ฉันชาย สิทธิพันธุ ผูอํานวยการ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณฯ และ คณบดีคณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนประธาน

ในงานแถลงขาว พรอมดวย รศ.นพ.รัฐพลี 

ภาคอรรถ รองผูอํานวยการ ฝายสนับสนุน

บริการ รพ.จุฬาลงกรณฯ, นพ.อนิรุทธ 

สุภวัตรจริยากุล และ รัชนี สุภวัตรจริยากุล 

วจมนต สุภวัตรจริยากุล แพทยประจําบาน 

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ประพาส เหลืองศิรินภา 

ผูอํานวยการสํานักการจราจรและขนสง, 

นายสายัณห ทัศนโกศล ผูอํานวยการสวน

ออกแบบระบบการจราจร สํานักการจราจร

และขนสง มารวมงาน ณ บริเวณดานหนา

ตึกรัตนวิทยาพัฒน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณฯ 

เม� อไมนานมานี้

โครงการ “ทางมาลายกระตายนอย” 

หองอาหาร JAM JAM Eatery & Bar 

ของโรงแรม ASAI Bangkok Chinatown 

จับมือ เชฟ Joe และ เชฟ Saki จาก Samlor 

รานอาหารสุดฮอตในขณะนี้  นําเสนอ 

‘Coalescence’ เมนูมื้อค่ําสุดเอ็กซคลูซีฟ 

รวม 10 คอรส พรอมไวนรสนุมจากผูเช่ียวชาญ

อยาง Wine Garage และเสียงเพลงจาก DJ 

Pragueputth ระหวางวันที่ 22-23 มีนาคม 

(เวลา 18:00 – 23:00 น.) ในราคา 2,900++ 

ตอทาน   

ความพิเศษของเมนู ‘Coalescence’  

คือการนําวัตถุดิบทองถิ่นมารังสรรคดวย

เทคนิคของญี่ปุนและฝรั่งเศส แตเนนรสชาติ

ไทยแบบมีเอกลักษณเฉพาะตัว อาทิ ทารทาร

เน้ือวัวไทยวากิว, มิโซะพริกคาราเมล, พะแนง

ASAI Bangkok Chinatown จับมือ เชฟ Joe และเชฟ Saki จาก Samlor 

นําเสนอ ‘Coalescence’ มื้อค่ําสุดพิเศษ วันที่ 22-23 มีนาคมนี้

รพ.จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย จัดแถลงขาวเปดตัว

“ทางมาลายกระตายนอย” สรางจิตสํานึกผูขับขี่ และ เพ� อระลึกถึง “หมอกระตาย”

นอกจากจะจัดขึ้นเพ� อระลึกถึง พญ.วราลัคน 

สุภวัตรจริยากุ (หมอกระตาย) ที่เปนบุคลากร

สําคัญทางการแพทยแลว ยังตั้งใจในการ 

เปลี่ยนความสูญเสียครั้งนี้ ใหเปนการปลุก

จิตสํานึกที่ดี  โดยจัดสรางทางมาลายสีชมพู 

พรอมปายสัญลักษณเปนรูกปกระตาย กําลัง

ขามทางมาลายสีชมพู  ซึ่งมีอยู 4 จุดทางขาม

ถนนภายใน รพ.จุฬาลงกรณฯ  ซึ่งโครงการนี้ 

จะชวยลดอุบัติ เหตุบริ เวณทางม าลาย 

ภายในพื้นที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณฯ ได

เปนอยางดี 

เพิ่ม 963 ราย เพิ่มขึ้น 24.97% 

และไซส L เพิ่มขึ้น 651 ราย 

จากเดิมท่ีมี 241 ราย อยางไรก็ตาม 

เกษตรกรผูเลี้ยงยังคงตองการ

ความชวยเหลือจากภาครัฐ ในการ

ดูแลปัญหาเรื่องต้นทุนวัตถุดิบ

อาหารสัตวที่ปรับตัวขึ้นทุกชนิด 

เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิต

สุกรไดตอไป

เกษตรกรขอบคุณ รมว.เกษตรฯ-พาณิชย ไมนําเขาหมู 

ย้ําปลอยกลไกตลาดทํางาน ชวยสรางเสถียรภาพหมูไทย

อกไกยางใสเม็ดมะมวงหิมพานต และ ปลา

เกายางใสเห็ดและซอสพริกไทยดํา และเมนูอ� นๆ 

อีกหลายรายการที่จะสรางประสบการณการ

รับประทานอาหารแนวใหมที่น�าประทับใจ  

โรงแรม ASAI Bangkok Chinatown 

ตั้งอยูที่ ถนนเจริญกรุง ใกล MRT สถานีวัด

มังกร สอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือสํารอง

ที่นั่งไดที่ 0-2220-8999 และดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมไดท่ี asaihotels.com หรือ Instagram: 

Jamjam.chinatown



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

14 บทความ-ต่างประเทศ

‘ไฮเนเกน’ ถอนธุรกิจจากรัสเซีย

เฮก • เอเอฟพีรายงานว่า ไฮเนเกน หน่ึงในบริษัทผู้ผลิตเบียร์

รายใหญ่ของโลก เป็นบริษัทชาติตะวันตกรายล่าสุดท่ีประกาศ

ยุติการประกอบธุรกิจในรัสเซีย จากเหตุท่ีรัสเซียทำาสงคราม

รุกรานยูเครน ไฮเนเกนแถลงเมื่อวันพุธว่า ยุติการผลิต, โฆษณา

และจำาหน่ายเบียร์ภายใต้แบรนด์ไฮเนเกนในรัสเซีย เนื่องจาก

สถานการณ์สงครามในยูเครนท่ียังทวีความรุนแรง ไฮเนเกนได้

ระงับการลงทุนใหม่และการส่งออกไปรัสเซียไปแล้วเมื่อสัปดาห์

ท่ีแล้ว ดอล์ฟ ฟาน เด็น บริงก์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของ

ไฮเนเกน กล่าวในแถลงการณ์ว่า เรารู้สึกช็อกและเศร้าใจท่ี

ต้องเห็นโศกนาฏกรรมท่ีเกิดข้ึนในยูเครน สงครามของรัฐบาล

รัสเซียท่ีรุกรานยูเครน เป็นการโจมตีท่ีไม่มีเหตุผลและไร้ความ

ยุติธรรมอย่างสิ้นเชิง ไฮเนเกนจ้างงานในรัสเซียราว 1,800 

ตำาแหน่ง โดยเป็นบริษัทผลิตเบียร์ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของ

รัสเซีย ผลิตเบียร์ภายใต้แบรนด์รัสเซียจำาหน่ายในตลาดท้อง

ถิ่นคือแบรนด์ Zhigulevskoe และ Oxota จากการรวบรวม

ของนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเยล มีบริษัทราว 300 แห่งแล้ว

ที่ประกาศถอนธุรกิจจากรัสเซียตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครน บริษัท

รายใหญ่ที่ถอนธุรกิจจากรัสเซียเมื่อวันอังคารหลังจากโดน

กดดันจากสังคมอย่างหนักคือ แมคโดนัลด์, โคคา-โคลาและ 

สตาร์บัคส์ รวมถึงยูนิเวอร์แซล มิวสิก กรุ๊ป หนึ่งในค่ายเพลง

ใหญ่ที่สุดของโลกที่ประกาศเมื่อวันอังคารว่าหยุดการดำาเนิน

ธุรกิจและปิดสำานักงานในรัสเซียมีผลในทันที ด้านเฟอร์รา

รี บริษัทผลิตรถยนต์หรูสัญชาติอิตาลีประกาศเมื่อวันอังคาร

ว่า บริจาคเงิน 1 ล้านยูโร เพื่อสนับสนุนความจำาเป็นของชาว

ยูเครน

สกอตแลนด์ขอโทษผู้ โดนฆ่าฐานเป็นแม่มด

เอดินบะระ • เอเอฟพีรายงานว่า รัฐบาลสกอตแลนด์ใช้

โอกาสวันสตรีสากลเมื่อวันอังคาร ขอโทษอย่างเป็นทางการ

ต่อผู้หญิงหลายพันคนที่ถูกประหารในข้อกล่าวหาว่าพวกเธอ

เป็นแม่มดเมื่อหลายศตวรรษก่อน Witches of Scotland 

กลุ่มรณรงค์ให้รัฐบาลแถลงขอโทษในเรื่องนี้เผยว่า ระหว่าง

ศตวรรษที่ 16-18 มีผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดและพ่อมดใน

สกอตแลนด์ราว 4,000 คน มากกว่า 2,500 คน ถูกประหาร

ชีวิต โดย 4 ใน 5 ของผู้ถูกประหารเป็นผู้หญิง พวกเขาส่วน

ใหญ่ถูกแขวนคอ จากนั้นเผาทั้งเป็น หลังจากสารภาพว่าเป็น

แม่มด ซึ่งส่วนใหญ่สารภาพ เนื่องจากโดนทรมาน นายก

รัฐมนตรีนิโคลา สเตอร์เจียน ของสกอตแลนด์ กล่าวต่อที่

ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันอังคารว่า เหตุประหารแม่มด

ที่เกิดขึ้นเมื่อความอยุติธรรมที่เป็นบาดแผลตกสะเก็ดขนาด

มหึมา เป็นผลมาจากส่วนหนึ่งของการเกลียดชังผู้หญิง ผู้

หญิงในเวลานั้นไม่ได้รับอนุญาตให้แม้แต่เป็นพยานในศาล 

พวกเขาถูกประหารเนื่องจากความจน, ความแตกต่างจากคน

อื่น, เป็นผู้ด้อยโอกาส ข้าพเจ้าขอโทษหลังมรณกรรมอย่าง

เป็นทางการต่อผู้ที่ถูกกล่าวหา, โดนลงโทษ, ถูกประจานหรือ

โดนประหารภายใต้กฎหมายแม่มดมาตรา 1563.

นไทยที่ติดตามข่าวสงครามยูเครนแบ่งเป็น 2 

กลุ่มใหญ่...กลุ่มแรกเชียร์ปูติน กลุ่มหลังชื่นชม

เซเลนสกี

คนที่เห็นว่ารัสเซียทำาถูกแล้วที่ต้อง “สั่งสอน” 

ยูเครน เพราะผู้นำาคนนี้พยายามจะเข้าร่วม NATO ซึ่งเป็น

ภัยต่อความมั่นคงของรัสเซีย

คนเชียร์รัสเซียบอกว่ายูเครนต้องสำานึกว่าแต่ไหน

แต่ไรมายูเครนก็มีความสนิทสนมกับรัสเซีย การที่พยายาม 

“เอาใจออกห่าง” จากปูตินนั้นถือว่าเป็นการยั่วยุและ

ท้าทาย

อีกทั้งอเมริกาและยุโรปตะวันตกก็เคยตกปาก

รับคำาหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายว่าจะไม่ขยายสมาชิก

มาประชิดติดกับรัสเซีย ซึ่งรัสเซียถือว่าเป็นการจงใจจะ

คุกคามรัสเซีย

คนที่เชื่ออย่างนี้ก็เห็นว่ารัสเซียมีความชอบธรรมที่

จะบุกเข้าไป “จัดการ” กับยูเครนก่อนที่จะทำาตัวเป็น “หอก

ข้างแคร่”

คนที่ไม่ชอบเซเลนสกีบอกว่านี่คือผลของการเอาคน

ที่ไม่มีประสบการณ์ทางการทหารและการเมืองมาปกครอง

ประเทศ คนกลุ่มนี้บอกว่าผู้นำาคนนี้แค่จะพาชาติพ้นภัยยัง

ทำาไม่ได้ แล้วจะปกป้องพลเมืองให้ปลอดภัยจากการโจมตี

ได้ยังไง? 

แนวคิดนี้เชื่อว่าถ้าเซเลนสกีปฏิเสธการเข้าร่วมนาโต

ตั้งแต่ก่อนรัสเซียบุก หรือตั้งแต่รบกันวันแรก ยูเครนก็จะ

ไม่ย่อยยับขนาดนี้ 

ผมได้ยินคนวิเคราะห์แนวนี้บอกว่า หลังจากรบกันได้ 

1 สัปดาห์ สภาพบ้านเมืองก็เริ่มจะใกล้เคียงกับลิเบีย, อิรัก, 

ซีเรีย, เยเมน, ปาเลสไตน์ เข้าไปทุกที 

และต้องถามสหรัฐว่า เคยชดใช้ต่อผลของสงครามใน

ลิเบีย, อิรัก, ซีเรีย, เยเมน, ปาเลสไตน์ บ้างไหม?

ส่วนคนที่เชียร์เซเลนสกีนั้นก็อธิบายว่าคนยูเครน

ต้องการมีสิทธิ์ที่จะกำาหนดชะตากรรมของตนเอง

ความคิดแนวนี้บอกว่า คนยูเครนโดยเฉพาะคนรุ่น

ใหม่ต้องการจะเป็น “ส่วนหนึ่งของยุโรป”

มิได้ต้องการเป็น “ส่วนหนึ่งของรัสเซีย”

เพราะพวกเขาต้องการจะสร้างประเทศให้ไปใน

ทิศทางประชาธิปไตยแบบตะวันตก

พวกเขาเห็นโอกาสที่จะสร้างอาชีพงานการในโลก

ตะวันตกที่มีทางเลือกมากกว่า และพร้อมที่จะกระโดดเข้าเป็น

ส่วนหนึ่งของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

คนเชียร์ปูตินบอกว่า นาโตต้องการจะกดขี่และล้อม 

ปราบรัสเซียให้หมดสภาพของการที่จะเป็นประเทศที่จะท้าทาย

สหรัฐฯ ได้

คนกลุ่มนี้เชื่อว่าปูตินเป็นนักวางแผนที่ชาญฉลาด และ

ไม่กลัวการคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจจากทางตะวันตก

เพราะอย่างไรเสียจีนก็ต้องช่วยรัสเซียเพื่อจัดตั้งเป็นแนว

ร่วมต้านอิทธิพลอันเลวร้ายของสหรัฐฯ ที่นำาโดยสหรัฐฯ

ส่วนคนที่เชียร์เซเลนสกีบอกว่า ผู้นำายูเครนคนนี้เป็นนัก

สู้ แสดงความเป็นผู้นำาในยามวิกฤต สามารถระดมสรรพกำาลัง

ของคนยูเครนลุกขึ้นมาสู้กับ “เผด็จการปูติน” อย่างสมศักดิ์ศรี

คนชอบปูตินบอกว่า มาตรการคว่ำาบาตรเศรษฐกิจของ

ตะวันตกต่อรัสเซียไม่มีผลกระทบต่อรัสเซียแต่อย่างใด

อย่างไรเสียปูตินก็มีทางออก...และได้เตรียมทางหนีทีไล่

เอาไว้เรียบร้อยแล้ว

เพราะปูตินเป็นนักวางแผนตัวยง แม้แต่อดีต

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังบอกว่าการรุกเข้ายูเครนของ

เขาเป็นฝีมือของ “อัจฉริยะ”

คนที่ไม่ชอบปูตินบอกว่าคราวนี้เสร็จแน่

เพราะการตัดสินใจทำาสงครามครั้งนี้ของปูตินจะเป็น 

“จุดเริ่มต้นของการสิ้นสุด” ของปูติน

เพราะเศรษฐกิจจะย่ำาแย่ ประชาชนคนรัสเซียจะ

เดือดร้อน ราคาข้าวของพุ่ง เงินรูเบิลร่วงหล่นอย่างหนัก 

และดอกเบี้ยพุ่งขึ้นจาก 9.5% เป็น 20% ชั่วข้ามคืน

อย่างนี้คนที่มองเห็นหายนะของปูตินบอกว่า

ประชาชนจะโค่นเขาลงจากตำาแหน่ง 

และผู้นำาคนใหม่ของรัสเซียที่ประชาชนเลือกมาจะมี 

นโยบายที่ร่วมมือกับตะวันตกได้ดีกว่า...จะทำาให้ความร่วม

มือระหว่างรัสเซียกับตะวันตกราบรื่นขึ้น

คนที่ติดตามข่าวสงครามแบบ “เชียร์มวย” อาจจะ

ต้องการความสะใจที่ได้เห็นฝ่ายที่ตนไม่ชอบเพลี่ยงพล้ำา  

และฝ่ายที่ตนสนับสนุนสามารถสร้างความได้เปรียบใน

สงครามครั้งนี้

แต่ไม่ว่าจะเชียร์หรือด่าปูติน ของจริงที่เกิดขึ้นก็คือ

ชาวยูเครนกว่า 40 ล้านคน ที่ไม่ได้เป็นผู้ก่อสงครามกำาลัง

รับกรรมอย่างหนักหน่วง

จำานวนผู้ลี้ภัยสงครามกว่า 1.7 ล้านคน ระเบิดถล่ม

บ้านเรือนชาวบ้านที่ไม่เกี่ยวกับการสู้รบ อาหารการกิน

ขาดแคลน ที่พักอาศัยถูกทำาลายกลายเป็นซากปรักหักพัง 

ครอบครัวต้องพลัดพรากจากกัน

สภาพเช่นนี้ ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบปูติน, ไบ

เดน, เซเลนสกี...คุณก็ต้องประณามสงครามครั้งนี้ที่กระทำา

ต่อชาวยูเครนเหมือนๆ กัน.

ค

เกาหลีใต้เลือกตั้งปธน.ใหม่สุดสูสี
โซล • เกาหลีใต้จัดเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่เมื่อวันพุธ โดย

เป็นการขับเคี่ยวอย่างสูสีระหว่างตัวแทนพรรครัฐบาลเสรีนิยมกับ

พรรคหัวอนุรักษนิยมฝ่ายค้าน ที่ต่างไม่เป็นที่ชื่นชอบด้วยกันทั้งคู่ 

เผยตัวชี้วัดชัยชนะคือการใช้สิทธิ์ของคนหนุ่มสาว ที่มีความวิตก

ต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจและการว่างงาน

รายงานเอเอฟพีและรอย

เตอร์เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 

2565 กล่าวว่า การเลือกตั้งเมื่อ

วันพุธจัดขึ้นภายใต้สภาพการณ์

พิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ในเกาหลีใต้ โดย

เฉพาะสายพันธ์ุโอมิครอน ท่ีทำา 

ให้จำานวนผู้ติดเช้ือใหม่รายวัน

สูงเป็นสถิติท่ี 342,446 คน เมื่อ

วันพุธ และมีผู้ติดเช้ือมากกว่า 1 

ล้านคน ท่ีกักตัวอยู่บ้าน โดยคูหา

เปิดในเวลา 6 โมงเช้า และปิด

ในเวลา 6 โมงเย็น หลังจากน้ัน

จะเปิดให้ผู้ติดเช้ือโควิดได้มาลง

คะแนนเป็นเวลา 90 นาที

การเลือกต้ังคร้ังน้ีเต็มไป                                      

ด้วยเรื่องอ้ือฉาวและการสาดโคลน                                                  

ผู้สมัครท่ีเป็นตัวเต็ง 2 ราย ได้                                     

แก่ ลี แจมย็อง จากพรรคประ 

ชาธิปไตย พรรครัฐบาลแนวทาง

เสรีนิยมของประธานาธิบดีมุน 

แจอิน ซ่ึงจะต้องพ้นตำาแหน่งหลัง                                                            

ครบวาระ 5 ปี ในเดือนพฤษภา 

คม ผู้สมัครอีกคนคือ ยุน ซก

ยอล จากพรรคพลังประชาชน 

พรรคฝ่ายค้านหัวอนุรักษนิยม

ผู้สมัครท้ัง 2 คนไม่ได้รับ

ความนิยมในหมู่ประชาชนถึงข้ัน

ท่ีส่ือเกาหลีใต้เรียกการเลือกต้ัง

คร้ังน้ีว่าเป็นการเลือกต้ังท่ีไม่พึง

ประสงค์ กระน้ันตัวเลขอย่างเป็น                                            

ทางการของผู้ออกมาใช้สิทธ์ิถึง

เวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถ่ิน 

ยังสูงถึงราว 65% จากผู้มีสิทธ์ิ 

44 ล้านคน ขณะที่การเลือกต้ัง

ล่วงหน้า 2 วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็

มีผู้ใช้สิทธ์ิมากเป็นประวัติการณ์

ถึง 37% แม้จะมีปัญหาขลุกขลัก

ในการลงคะแนน

ผลสำารวจความคิดเห็นท่ี

จัดทำาล่าสุดเมื่อสัปดาห์ท่ีแล้วพบ

ว่า คะแนนของทั้งคู่สูสีกัน โดย

ยุนมีคะแนนนำาเล็กน้อย หลัง

จากได้แรงหนุนอย่างคาดไม่ถึง

จากการถอนตัวของผู้สมัครหัว

อนุรักษนิยมท่ีมีคะแนนตามมา

ห่างๆ ในอันดับท่ี 3 แล้วประกาศ

สนับสนุนเขา อย่างไรก็ดี ช่วง

เวลาที่เหลือก่อนวันเลือกตั้งไม่

ถึงสัปดาห์นี้ ฝ่ายอนุรักษนิยมคุย                                                  

ว่า คะแนนของยุนท้ิงห่างลีถึง 10%                                                        

แล้ว ส่วนค่ายของลีทำานายว่าฝ่าย

ตนจะชนะด้วยผลต่าง 1-2%

นักวิเคราะห์หลายคนชี้

ว่า คะแนนของกลุ่มคนรุ่นหนุ่ม

สาวจะเป็นตัวช้ีขาดผลเลือกต้ัง 

ปัญหาท่ีผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนกลุ่มน้ี

ห่วงกังวลมากท่ีสุดคือเรื่องราคา

ท่ีอยู่อาศัยท่ีสูงลิบล่ิวในกรุงโซล, 

ความเหลื่อมล้ำาทางสังคม และ

อัตราการว่างงานสูงในกลุ่มคน

หนุ่มสาว

นอกจากปัญหาเศรษฐกิจ

และสังคมท่ีผู้ชนะจะต้องแก้ไข

แล้ว ประธานาธิบดีคนใหม่ยังต้อง                                      

รับมือกับสถานการณ์ โควิด-19 

และการวางท่าทีของเกาหลีใต้ใน                      

สภาวะความเป็นคู่แข่งกันมาก                                        

ข้ึนระหว่างจีน เพื่อนบ้านของเกา 

หลีใต้ กับสหรัฐ ท่ีเป็นพันธมิตร

สำาคัญ

ขณะเดียวกันผู้นำาเกาหลี 

ใต้คนใหม่ยังต้องเผชิญหน้ากับ

เกาหลีเหนือท่ีมีความดึงดันมาก

ข้ึน โดยปีน้ีได้ทำาการทดสอบอา                                              

วุธแล้ว 9 คร้ัง รวมถึงการปล่อย                                             

ขีปนาวุธเมื่อวันเสาร์ท่ีผ่านมา อีก

ท้ังเมื่อวันอังคารยังเกิดเหตุการณ์

ท่ีกองทัพเรือเกาหลีใต้ต้องยิง

เตือนเรือประมงและเรือลาดตระ                            

เวนของเกาหลีเหนือท่ีรุกล้ำาเขต 

แดนทางทะเล 

กองทัพเกาหลีใต้แถลงเมื่อ

วันพุธว่า ส่งลูกเรือประมง 7 คน 

และเรือประมงคืนเกาหลีเหนือ

แล้วเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรม. 

ออสเตรเลียประกาศภาวะฉุกเฉินน้ำาท่วม

ซิดนีย์ • ออสเตรเลียประกาศ

ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเมื่อวันพุธ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยคร้ังร้าย                                           

แรงทางชายฝ่ังตะวันออกของ

ประเทศ ชาวออสเตรเลียท่ีประ 

สบภัยน้ำาท่วมรวมตัวประท้วงนา

ยกฯ สกอตต์ มอร์ริสัน ขณะลง 

พ้ืนท่ีสำารวจความเสียหายจากน้ำา

ท่วม

รอยเตอร์และเอเอฟฟีราย 

งานเมื่อวันพุธท่ี 9 มีนาคม 2565 

ว่า รัฐบาลออสเตรเลียประกาศ

ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเพ่ือแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยคร้ังร้ายแรงทางชาย 

ฝ่ังตะวันออกของประเทศ จากฝน                                 

ตกหนักต่อเน่ืองทำาให้น้ำาเอ่อล้น

ตล่ิงแม่น้ำาหลายสายต้ังแต่สัปดาห์

ที่แล้ว 

นายกรัฐมนตรีสกอตต์ มอร์

ริสัน ของออสเตรเลีย กล่าวเมื่อ

วันพุธหลังจากลงพ้ืนท่ีสำารวจ

ภูมิภาคนอร์ทเทิร์นริเวอร์ของรัฐ

นิวเซาท์เวลส์ ท่ีโดนน้ำาท่วมหนัก

ที่สุดว่า ออสเตรเลียกำาลังเป็น

ประเทศที่อาศัยอยู่ยากยิ่งขึ้น

เนื่องจากภัยธรรมชาติเหล่านี้ 

การประกาศภาวะฉุกเฉิน

แห่งชาติเพ่ือจัดการกับน้ำาท่วม

คร้ังใหญ่ชายฝ่ังตะวันออกของ

ออสเตรเลีย มีข้ึนหลังจากเคย

ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อ

แก้ไขไฟป่ามาแล้วในปี 2562 ซ่ึง                                         

จะช่วยลดข้ันตอนต่างๆ และเพื่อ 

ความรวดเร็วในการให้ความช่วย                                               

เหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม ท่าม 

กลางเสียงวิจารณ์ในเรื่องความ

ล่าช้าของการช่วยเหลือ น้ำาท่วม

ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 

21 ราย  

ชาวบ้านในภูมิภาคนอร์ท

เทิร์นริเวอร์ที่ประสบภัยน้ำาท่วม 

ไม่มีไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตใช้

มาแล้วหลายวัน กล่าวโทษเจ้า

หน้าท่ีในเรื่องความล่าช้าและการ

ช่วยเหลือที่ยังไม่เพียงพอ 

มอร์ริสันไม่ได้ให้ส่ือมวล 

ชนติดตามทำาข่าวขณะท่ีเขาพบ 

ปะกับเหยื่อน้ำาท่วม บอกเพื่อปก 

ป้องความเป็นส่วนตัวของประชา 

ชน 

โทรทัศน์ออสเตรเลียเผย

แพร่ภาพของชาวบ้านกลุ่มหน่ึง

รวมตัวกันหน้าศูนย์ปฏิบัติการ

ฉุกเฉินแก้ไขน้ำาท่วมแห่งหน่ึงท่ี

มอร์ริสันเดินทางเยือน พวกเขา

ตะโกนว่า “น้ำากำาลังข้ึน, ไม่มีการ

ประนีประนอมอีกต่อไป” และ “น้ำา

ท่วมจากเช้ือเพลิงฟอสซิล” 

ระหว่างมอร์ริสันลงพื้นที่                                            

เมืองลิสมอร์ ภูมิภาคนอร์ทเทิร์น  

ริเวอร์ เมืองท่ีประสบภัยน้ำาท่วม

เลวร้ายท่ีสุด ชาวบ้านในเมืองชุม 

นุมกันเรียกร้องความช่วยเหลือให้

มากข้ึน และให้รัฐบาลลงมือแก้ไข

ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ

อากาศให้จริงจังกว่าน้ี ชาวบ้าน

ตะโกนต่อหน้ามอร์ริสันว่า “เราต้อง                                                    

การความช่วยเหลือ” หลายคน                                             

ถือป้ายโทษวิกฤตของการเปล่ียน 

แปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น “ถ่าน 

หินและน้ำามันทำาให้เกิดส่ิงน้ี” และ 

“ความเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ

หน้าตาเป็นแบบน้ี” 

มอร์ริสันกล่าวกับผู้สื่อข่าว

ว่า น้ำาท่วมใหญ่คร้ังน้ีเชื่อมโยง

กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอา 

กาศ ท่ีก่อนหน้าน้ีทำาให้เกิดไฟป่า

ท่ีทำาให้เกิดหายนะ แต่บอกว่าความ                                                 

ท้าทายท่ีใหญ่กว่าคือการให้ชาติอื่น

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก.

ใช้สิทธิ์ • หญิงเกาหลีใต้หย่อนบัตรเลือกตั้งประธานาธิบดีที่หน่วยเลือกตั้งแห่งหนึ่งในกรุงโซล โดยกรรมการการเลือกตั้งทุกคนสวมชุด

ป้องกันเชื้อโรค เมื่อวันที่ 9 มีนาคม

ติดตามข่าวสงคราม

ไม่ใช่การ‘เชียร์มวย’



จ่อเลือกผู้ว่า 

สมาชิกสภาเมืองพัทยา 4 เขตเลือกตั้ง 

สมาชิกเขตเลือกตั้งละ 6 คน รวมทั้งหมด 

24 คน

นอกจากนี้ มีรายงานว่า กกต.มีมติ

ให้สำานักงานแจ้งความร้องทุกข์ดำาเนินคดี

อาญากับนายสิระ เจนจาคะ อดีต ส.ส.กทม. 

พรรคพลังประชารัฐ กรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มี

คุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แต่ยังใช้สิทธิ

ลงสมัครตามมาตรา 151 พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 

ส.ส. 2560 หลังจากได้พิจารณาสำานวน

การสอบสวนกรณีมีผู้ยื่นคำาร้องว่านายสิระ

ขาดคุณสมบัติในการการลงสมัครรับเลือก

ตั้ง ส.ส. จากเหตุเคยต้องคำาพิพากษาในคดี

ฉ้อโกง แล้วเห็นว่า นายสิระขาดคุณสมบัติ

จริง ขณะเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำา

วินิจฉัยให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายสิระสิ้น

สุดลงจากเหตุดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ตามมาตรา 151 ได้กำาหนด

โทษของผู้ที่รู้ว่าตนมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้อง

ห้ามมิให้ ใช้สิทธิสมัครไว้ว่า ต้องระวาง

โทษจำาคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 2 หมื่น

บาทถึง 2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำาหนด 20 ปี

ในส่วนที่นายศรีสุวรรณ จรรยา 

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

ไทย ยื่นร้องขอให้เอาผิดกับนายอุตตม  

สาวนายน ขณะเป็นหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ ลงนามรับรองส่งนายสิระลงสมัคร

รับเลือกตั้ง ยังอยู่ในชั้นการดำาเนินการของ

สำานักงาน

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส. 

กรุงเทพมหานคร เขต 25 และโฆษก

พรรคก้าวไกล  กล่าวถึงความพร้อมใน

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ว่า จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน

ที่ 8 มี.ค. มีมติชัดเจนให้มีการจัดเลือกตั้ง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร ( ส.ก.) รวมไปถึงนายก

เมืองพัทยา ทางพรรคก้าวไกลยืนยันว่า

พร้อมส่งนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นแคน

ดิเดตผู้ว่าฯ ในนามพรรคก้าวไกล ซึ่งขณะนี้

ได้ทำางานในพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ ร่วมกับว่าที่

ผู้สมัคร ส.ก.ของพรรคก้าวไกลทั้ง 50 เขต. 

 

พรรคร่วม

ที่สโมสรราชพฤกษ์ โดยหัวหน้าพรรคประชา 

ธิปัตย์เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้เชิญไป

รับประทานอาหารเย็น พร้อมทั้งพูดคุยเกี่ยว

กับสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน และติดตาม

สถานการณ์เศรษฐกิจ รวมถึงผลกระทบที่

ประเทศไทยจะได้รับ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็ได้พูด

คุยในคณะรัฐมนตรีอยู่แล้ว แต่รอบนี้เป็นอีก

วงหนึ่งที่ไม่เป็นทางการ ถือเป็นเรื่องดีที่จะได้

คุยกันในเชิงลึกมากขึ้น

เมื่อถามว่า ในวงพบปะได้หารือเรื่อง

การยุบสภาหรือการเตรียมการอภิปรายไม่

ไว้วางใจหรือไม่ นายจุรินทร์กล่าวว่า ไม่มี

เรื่องยุบสภา แต่พูดคุยถึงการทำางานร่วม

กันในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งเชื่อว่า

ทุกพรรคทราบดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะพรรค

ประชาธิปัตย์ ตราบใดที่ยังเป็นพรรคร่วม

รัฐบาล เรารู้หน้าที่ดี เหมือนที่ย้ำาเสมอว่า 

พรรคร่วมรัฐบาลในระบบรัฐสภาเรามีหน้า

ที่อะไร เราทำาหน้าที่ของเรา ไม่ต้องห่วง ทำา

อย่างเต็มที่และสมบูรณ์แบบ มีหลักมีเกณฑ์ 

เพราะเราเป็นสถาบันทางการเมือง อย่างไร

ก็ตาม จะยุบสภาหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของ

อนาคต คงไม่มีใครตอบได้ล่วงหน้า นายกฯ 

ก็ไม่ได้พูดว่าเตรียมจะยุบสภาด้วย

“เมื่อเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็มีหน้า

ที่ต้องทำางานร่วมกันให้ดีที่สุด และต้อง

ประคองรัฐบาลให้เดินหน้าต่อไป เพราะ

มันหมายถึงถ้ารัฐบาลในระบบรัฐสภามี

เสถียรภาพ ประโยชน์สูงสุดจะเกิดกับ

ประชาชน ก็จะทำาให้การแก้ปัญหามีความ

เป็นเอกภาพและมีความเป็นน้ำาหนึ่งใจ

เดียวกัน ผมคิดว่าอันนั้นเป็นภารกิจของ

พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคที่จะต้องทำา” 

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ นพ.ชล

น่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุเชื่อ

ว่าพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคเล็กจะช่วยเท

เสียงให้พรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อโหวตคว่ำา

รัฐบาลว่า ฝ่ายค้านโหมโรงรายวัน เหมือน

กลัวว่าฝ่ายค้านจะหายไปจากพื้นที่สื่อ ทั้งๆ 

ที่จนถึงขณะนี้ก็ยังระบุไม่ได้ด้วยซ้ำาว่าจะยื่น

อภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่ และประเด็น

อะไรบ้าง ที่ชัดเจนก็มีแค่จะยื่นให้เร็วที่สุด ดัง

นั้นพรรคร่วมฝ่ายค้านควรจะไปตกลงกันให้

ชัดเจนก่อนจะดีกว่า ว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้

วางใจหรือไม่ และจะยื่นในประเด็นไหนบ้าง 

อย่าทำาเหมือนว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

เป็นแค่พิธีกรรมที่ต้องทำา แต่เนื้อหาข้อเท็จ

จริงจะเป็นอย่างไรไม่สนใจ เพราะประชาชน

จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย

“เชื่อว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านคงจะ

ไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก โดยจะกล่าวหาว่า

รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาด มีการ

ทุจริตคอร์รัปชัน มีการแสวงหาผลประโยชน์ 

เหมือนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในหลายๆ 

ครั้งที่ผ่านมา แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถระบุ

ให้ชัดเจนได้ว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านกล่าวหานั้นมี

หลักฐานหรือข้อเท็จจริงอะไรมารองรับบ้าง 

นอกจากใช้ โวหารเพียงอย่างเดียว ท้ายที่สุด

ฝ่ายค้านก็ถูกประชาชนไม่ไว้วางใจในการทำา

หน้าที่เสียเอง” นายธนกรกล่าว

ส่วนกรณีที่ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม ร่วมรับประทานอาหารเย็น

กับแกนนำาพรรคร่วมรัฐบาล เป็นเพียงการ

เช็กเสียงสนับสนุนรัฐบาลนั้น นายธนกรกล่าว

ว่า ไม่อยากให้คิดว่ารัฐบาลภายใต้การนำาของ 

พล.อ.ประยุทธ์จะทำาในสิ่งเดียวกับที่พรรคเพื่อ

ไทยชอบทำา ส.ส.คนไหนสนับสนุนแกนนำามุ้งคน

ไหนบ้าง ยืนยันว่าการรับประทานอาหารครั้ง

นี้เป็นการทานข้าวกันบ้างตามปกติ เป็นการ

หารือการทำางานที่เป็นบรรยากาศนอกสถานที่

บ้าง เพราะหัวหน้าพรรคร่วม เลขาธิการพรรค

ก็เป็นรัฐมนตรี ที่สำาคัญเสียงสนับสนุนมั่นคงอยู่

แล้ว เพราะทำางานกันมาหลายปีแล้ว ไม่จำาเป็น

ต้องเช็กเสียง

ด้านความคืบหน้าการพิจารณาแก้ไข

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ คือ พ.ร.บ.การ

เลือกตั้ง ส.ส.และ พ.ร.บ.พรรคการเมือง ที่

รัฐสภา พบว่ามีการประชุมคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐ 

ธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค 

การเมืองครั้งแรกอย่างเป็นทางการ หลังมี

การเลือกตำาแหน่งๆ ในกรรมาธิการไปเมื่อ

สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีนายสาธิต ปิตุเตชะ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ใน

ฐานะประธาน กมธ. ทำาหน้าที่ประธานการ

ประชุม ทั้งนี้ ไม่พบนายไพบูลย์ นิติตะวัน 

ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ ที่

พลาดหวังไม่ได้รับเลือกให้เป็นประธาน กมธ.

ไปร่วมประชุมด้วยแต่อย่างใด 

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข 

ในฐานะประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก

ตั้ง ส.ส.และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมือง ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้า

ประชุมถึงกรณีที่ กมธ.เสียงแตกเรื่องสูตร

คำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่มี กมธ.จะเสนอ

สูตรจัดสรรปันส่วนผสมยึด ส.ส.พึงมี หรือ 

MMP ว่าไม่น่าจะได้ เพราะรัฐธรรมนูญ

เขียนคลุมไว้เป็นแม่น้ำาสองสาย จะมาเป็น

สายเดียวก็ยากหน่อย ส่วนที่มีกรรมาธิการ

เสียงแตกว่าสามารถใช้ระบบ MMP ได้ไม่

เป็นไร ถือเป็นแนวคิด แต่ต้องดูว่าเป็นข้อ

เสนอที่ออกนอกกรอบหรือไม่

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าสูตรคำานวณ ส.ส.

จะเป็นแบบใดก็ได้ แต่ต้องไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

มาตรา 83, 86 และมาตรา 91 นายสาธิต

กล่าวว่า ก็ใช่ ต้องแก้ไขให้สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญ

เมื่อถามว่า ส่วนตัวเห็นว่าการแก้ไข

กฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งควรใช้สูตร

ใด นายสาธิตกล่าวว่า ขอฟังก่อน และต้อง

เป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญ เพราะเป็น

แม่น้ำาสองสาย ที่แยกบัญชีรายชื่อ ส.ส. 100 

คน และ ส.ส.เขต 400 คน ถ้ากลับไปใช้

แบบสัดส่วนจัดสรรปันส่วนผสม จะเป็นไป

ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากรากฐาน

รัฐธรรมนูญ 3 มาตราดังกล่าวมาจากรากฐาน

ของปี 2554 ที่มีการคิดและทำาไปแล้ว

นอกจากนี้ ประธาน กมธ.วิสามัญ

พิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบ รธน.ทั้ง 2 ฉบับ 

ยังกล่าวถึงกรณีความเห็นไม่ตรงกันในการ

กำาหนดเบอร์ระหว่าง ส.ส.แบบแบ่งเขตและ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยกล่าวว่า ในกฎหมาย

อาจจะมีประเด็นที่ถกเถียงกันมาก และเห็น

ต่างกัน แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญที่

ผ่านมา ส่วนในกฎหมายเลือกตั้งความเห็นต่าง

ในแง่ของบัตรสองใบเบอร์เดียวกันใน ส.ส.เขต

หรือบัญชีรายชื่อหรือไม่ เรื่องนี้ต้องมีการพูด

คุยกัน และในบางร่างมีการเขียนไปในราย

ละเอียดว่าต้องสมัครเขตก่อน จึงอาจเป็นไป

ได้ว่าในเขตนั้นสมัครก่อนเพื่อให้รู้เบอร์เขต

และให้บัญชีรายชื่อเหมือนกับเขตนั้น ซึ่งก็จะ

หมายความว่าทั้งบัตรทั้งเบอร์ในระบบบัญชี

รายชื่อและเขตจะไม่เหมือนกันทุกเขต แล้ว

จะไปพิมพ์บัตรเลือกตั้งแบบไหน เพราะต้อง

ไปสมัครก่อน ซึ่งเรื่องนี้อยู่ในรายละเอียดของ

กฎหมาย ยังตอบไม่ได้ จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องเข้าไปสู่การพิจารณาของ กมธ.

เมื่อถามว่า จะสามารถประคองการ

ประชุมและการจัดทำากฎหมายลูกให้เป็นไป

ได้ด้วยดี นายสาธิตตอบว่า ไม่ต้องประคอง 

เพราะประธานทำาหน้าที่เพียงแค่ควบคุมการ

ประชุม และคิดว่าแต่ละฝ่ายมีวุฒิภาวะ ส่วน

การตกลงกันในแต่ละเนื้อหาแต่ละประเด็น

ที่ เป็นเหตุผล เข้าใจว่าทุกฝ่ายอยากให้

กฎหมายนี้เสร็จโดยเร็วและเข้าใจกลไกของ 

กมธ.ดี จึงไม่กังวลอะไร เพราะเวทีนี้มีข้อยุติ 

และมีการลงมติในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ หาก

ใครจะสงวนความเห็นก็เป็นสิทธิ แต่กลไกนี้ก็

สามารถเดินหน้าได้อยู่แล้ว

ต่อมา นายสมชัย ศรีสุทธิยากร และ

น.ส.ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม โฆษกคณะกรรมาธิ

การฯ แถลงภายหลังการประชุมโดย น.ส.ปิย

ฉัฏฐ์กล่าวว่า คาดว่าจะพิจารณาร่างกฎหมาย

ลูกทั้ง 2 ฉบับให้แล้วเสร็จช่วงเดือน เม.ย. 

ส่วนนายสมชัยกล่าวว่า การพิจารณาอาศัย

ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก ขณะนี้กำาลัง

รอคำาแปรญัตติจาก ส.ส.และ ส.ว. ที่ยังมีกรอบ

เวลายื่นคำาแปรญัตติในร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ได้ถึง

วันที่ 11 มี.ค. ส่วนร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐ 

ธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ยื่นได้ถึงวัน

ที่ 12 มี.ค. หลังการยื่นคำาแปรญัตติเข้ามาจะ

ถูกนำามาใช้ในการพิจารณาพร้อมกัน ในวัน

นี้ กมธ.คุยเรื่องคำานิยาม โดยเพิ่มคำานิยาม

เรื่องเขตเรื่องตั้ง 2 ประเภทคือ เขตเลือกตั้ง 

ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีราย

ชื่อ อีกส่วนที่มีการแก้ไขคือมาตรา 3 เพื่อให้
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ตร.ปลอมตัวเป็นชาวบ้านรวบนักค้ายา

สงขลา • วันที่ 9 มี.ค.65 พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

ผกก.ตชด.43 จับกุมนักค้ายาบ้าซึ่งอาศัยอยู่ที่ขนำาในสวนยาง 

พารา ม.3 บ.นาลึก ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยใช้วิธีปลอม

ตัวเป็นชาวบ้านเข้าไปแหย่ไข่มดแดง โดย ร.ต.ท.ไกรสร ล่องลอย 

หัวหน้าชุดและลูกน้องได้ปลอมตัวเป็นชาวบ้านทั่วไป พร้อมกับ

สายลับอีกคนขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันเข้าไปที่บ้านขนำา

ในสวนยางอย่างแนบเนียน และพบนายไพบูลย์ กัตตะเวที อายุ 

51 ปี นักค้ายายืนอยู่หน้าขนำาโดยที่ไม่ได้สงสัยหรือเอะใจอะไร 

จึงแสดงตัวเข้าจับกุมได้อย่างง่ายดายเนื่องจากอยู่ในอาการเมา

ยาด้วย ค้นในตัวพบยาบ้า 115 เม็ด ไอซ์ 3.80 กรัม  เหน็บอยู่

บริเวณขอบกางเกง ตัวดูดยาบ้า 1 อัน ไฟแช็ก 1 อัน และบ้อง

กัญชาที่วางอยู่ในขนำา จากการสอบสวนนายไพบูลย์รับว่าเพิ่ง

เสพยาบ้าและกัญชามา โดยซื้อมาจากนายตรี ไม่ทราบชื่อจริง 

อาศัยอยู่ที่บ้านควนดินแดง ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ เพื่อมาเสพเอง

และแบ่งขายให้เพื่อนที่จะมารวมตัวกันที่ขนำาแห่งนี้ เจ้าหน้าที่

จึงรีบไปตรวจค้นที่บ้านพักของนายตรี แต่ปรากฏว่าหลบหนีไป

ได้ จึงแจ้งดำาเนินคดี 2 ข้อหา 1.มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด 

ให้ โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า, ไอซ์) โดยผิด

กฎหมาย และ 2.เสพยาเสพติดให้ โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตา

มีน) และเสพยาเสพติดให้ โทษประเภท (กัญชา) โดยผิดกฎหมาย

ขอนแก่นห้ามขายเหล้าเบียร์อีก 14 วัน

ขอนแก่น • นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า 

ภายหลังที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นได้มี

การประชุม หลังจากมีประกาศฉบับที่ 64 ให้งดการจำาหน่ายสุรา

ในร้านอาหาร รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่ห้ามจำานวนคนเข้าร่วม

เกิน 50 คนขึ้นไป โดยในที่ประชุมมีมติคงประกาศใช้มาตรการ

เดิม โดยได้ออกประกาศจังหวัดขอนแก่นฉบับที่ 65 การจัดงาน

ศพจัดได้ไม่เกิน 3 วัน รวมทั้งพิธีฌาปนกิจ และห้ามให้ผู้เข้าร่วม

งานเกิน 50 คน นอกจากนี้ห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมงานเกิน 

50 คน หากมีความจำาเป็นให้ขออนุมัติจากนายอำาเภอของแต่ละ

อำาเภอ ทั้งยังคงห้ามจำาหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุก

ชนิดในร้านอาหาร และไม่ให้จัดงานมหรสพทุกชนิดเช่นกัน โดย

มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. ถึงวันที่ 22 มี.ค.65 จากนั้นจะมีการ

ประชุมเพื่อประเมินผลอีกครั้ง ว่าจะมีคำาสั่งเปลี่ยนแปลงคำาสั่ง

จังหวัดขอนแก่นฉบับที่ 65 หรือไม่ สำาหรับจังหวัดขอนแก่นยัง

คงพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่จำานวนมาก โดยเมื่อวันที่ 8 มี.ค.65 พบ

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 368 ราย โดยอำาเภอเมืองขอนแก่นพบมาก

ถึง 219 ราย จึงขอให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย งดการ

สังสรรค์ และเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งจังหวัดมีจุดบริการฉีดวัคซีน

กระจายทุกอำาเภอ.

สอดคล้องคำานิยาม กรณีเลือก ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ ให้ประชาชนเลือกเพียงพรรคเดียว โดย

ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง ส่วนประเด็นอื่น

ยังไม่มีการพูดถึง 

ขณะเดียวกัน ความเคลื่อนไหวของ

แต่ละพรรคการเมืองต่อการเตรียมการเลือก

ตั้งก็มีให้เห็นต่อเนื่อง โดยในส่วนของพรรค

ประชาธิปัตย์ พบว่าวันเดียวกันนี้ที่พรรค

ประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เรียกประชุม

แกนนำาและทีมเศรษฐกิจของพรรคชุดเล็ก 

ประกอบด้วย นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีต

รองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

ของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, นายพิสิฐ ลี้

อาธรรม อดีต รมช.การคลัง, นายจุติ ไกรฤกษ์ 

รมว.การพัฒนาสังคมฯ, นายนิพนธ์ บุญญา

มณี รมช.มหาดไทย, นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ 

รองหัวหน้าพรรคด้านเศรษฐกิจ, นายเกียรติ 

สิทธีอมร, ดร.สรรเสริญ สมะลาภา, ดร.อิสระ 

เสรีวัฒนวุฒิ และมีคนรุ่นใหม่อย่าง ดร.ดนุวัศ 

สาคริก เข้าร่วมด้วย

โดยนายจุรินทร์เปิดเผยไว้ว่า จะมี

การหารือถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ พร้อมกับจะได้ช่วยกันพิจารณา

สถานการณ์ของไทยในปัจจุบัน เพื่อร่วมกันหา

ทางออกด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศ รวมไป

ถึงการเตรียมนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์

สำาหรับนำาเสนอต่อประชาชนหากมีการเลือก

ตั้งเกิดขึ้น ซึ่งจะได้หารือถึงประเด็นสำาคัญๆ 

หลายประเด็น รวมถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตด้วย และการประชุมลักษณะนี้จะมี

ขึ้นอีกหลายครั้งอย่างต่อเนื่องต่อไป

มีรายงานจากพรรคเพื่อไทยถึงกรณี

ที่ นายทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ 

ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจ

สุขภาพประจำาปีที่ประเทศสิงคโปร์ว่า นาย

ทักษิณและ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้เดินทางมาถึง

ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา 

โดยมีแกนนำาและ ส.ส.พรรคเพื่อไทยเดินทาง

จากประเทศไทยมาพบไม่มากเหมือนทุกๆ ครั้ง

ที่ผ่านมา เนื่องจากติดมาตรการการเดินทางใน

ช่วงโควิด ที่ต้องใช้เอกสารและเวลาเตรียม

การค่อนข้างนาน ในส่วนของกลุ่ม ส.ส.มี 6- 

7 คนในพื้นที่อีสาน นำาโดยนายเกรียง กัลป์

ตินันท์ แกนนำาภาคอีสาน, นายชูวิทย์ พิทักษ์

พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี และประธาน 

ส.ส.ภาคอีสาน เป็นต้น ที่เดินทางไปพบและ

ร่วมรับประทานอาหารกับนายทักษิณเท่านั้น.

สมุทรปราการ • ระทึกเรือ

บรรทุกน้ำามันระเบิดบริเวณท่า

เทียบเรือบริษัท ไออาร์พีซี คน

เรือบาดเจ็บ 3 ราย สูญหาย 1 

ราย คาดต้นเหตุ จนท.ดึงเชือก

เกี่ยวระบบไฮดรอลิกและเกิด

การเสียดสี

เมื่อเวลา 09.30 น. วัน

ที่ 9 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่

ตำ า รวจ  สภ .พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ รับแจ้งมีเหตุ

ระเบิดในเรือบรรทุกน้ำามันและ

เพลิงลุกไหม้บริเวณท่าเทียบ

เรือ บริษัท ไออาร์พีซี ซึ่งตั้ง

อยู่ริมแม่น้ำาเจ้าพระยาภายใน

ซอยสุขสวัสดิ์ 45 ต.บางครุ 

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

หลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยรถดับ

เพลิงเทศบาลเมืองลัดหลวงและ

เทศบาลใกล้เคียง เจ้าหน้าที่

มูลนิธิร่วมกตัญญูรุดไปที่เกิดเหตุ

พบเพลิงกำ าลั งลุกไหม้

เรือบรรทุกน้ำามันชื่อ สมูธซี 2  

ขนาด 1,989 ตันกรอส หมายเลข

ทะเบียนเรือ 460003012 เป็น

เรือสัญชาติไทย มีนายปารเมศ 

เรือบรรทุกน้ำ�มันระเบิดเจ็บ3ห�ย1

ประเสริฐวงศ์ เป็นนายเรือ โดย

มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของท่าเรือ

และฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำาลังช่วยกัน

ระดมฉีดน้ำา ใช้เวลานานกว่า 30 

นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้

ได้ หลังเกิดเหตุกรมเจ้าท่าได้ใช้

เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 222 ออก

ตรวจสอบความเสียหาย พบร่อง

รอยไฟไหม้ด้านกาบขวา และพบ

มีผู้บาดเจ็บ จำานวน 3 ราย และ

สูญหาย 1 ราย 

จากการสอบถามนายรัฐ

ภูมิ รัศนาจั่น หนึ่งในลูกเรือลำา

ที่เกิดเหตุ ได้เล่าว่าก่อนเกิดเหตุ

เรือลำาดังกล่าวได้บรรทุกน้ำามัน

แก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำามันไฮ 

สปีดจำานวน 2,800,000 ลิตรมาส่ง

ที่ท่าเรือดังกล่าว หลังจากที่โหลด

น้ำามันขึ้นหมดแล้วและเรือกำาลัง

จะออกจากท่าเทียบเรือ  ขณะ

นั้นตนกำาลังเก็บเชือกอยู่ที่หัวเรือ 

จู่ๆ ก็เกิดระเบิดขึ้นที่บริเวณกลาง

ลำาเรือซึ่งเป็นช่องที่บรรทุกน้ำามัน

มาส่ง โดยเกิดระเบิดขึ้นสองครั้ง 

ครั้งแรกไม่แรงเท่าไหร่ แต่ครั้ง

ที่สองเสียงดังสนั่นแรงมากจน

ทำาให้กาบเรือแตกและเกิดไฟลุก

ไหม้อย่างรุนแรง 

สอบสวนเบื้องต้นพบว่า 

เรือสมูธซี 2 ได้แจ้งออกมาจาก

ท่าเรือจังหวัดระยองเมื่อวันที่ 8 

มี.ค.65 และเข้าเทียบท่าเรือ 13 

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด เวลา 

20.00 น.วันเดียวกัน ขณะเรือ

เทียบท่ามีสินค้าน้ำามันเบนซิน

แก๊สโซฮอล์ 91 ปริมาณ 1.8 

ล้านลิตร ดีเซล 1.3 ล้านลิตร 

ส่วนสาเหตุเรือเกิดไฟไหม้พบ

ว่า มีเจ้าหน้าที่ดึงเชือกเกี่ยวกับ

ระบบไฮดรอลิกจนเกิดเสียดสี

และทำาให้ระเบิด โดยจะเรียก 

พนักงานบนเรือรวมทั้งพยาน

เข้าให้ปากคำาอีกครั้ง

ด้านหน่วยงานบริหารชื่อ

เสียงองค์กรและกิจการสัมพันธ์ 

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 

หรือ IRPC  ชี้แจงว่า เมื่อเวลา

ประมาณ 09.30 น. วันที่ 9 มี.ค.

65 เกิดเหตุเรือบรรทุกน้ำามัน

ติดไฟ บริเวณใกล้เคียงคลัง

น้ำามันไออาร์พีซี พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ เรือดังกล่าวเป็น

เรือเปล่าที่ไม่มีน้ำามันบรรจุอยู่.

กรุงเทพฯ • วันที่ 9 มี.ค. 

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.  

พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ 

ผบก.ปคบ. พร้อมด้วย นพ.วิทิต 

สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) 

ร่วมกันแถลงผลการทลายแหล่ง

จำาหน่ายเครื่องสำาอางปลอมยี่ห้อ

ดังและชุดตรวจโควิด-19 ที่ ไม่

ได้รับอนุญาตให้นำาเข้าและเป็น

ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ ไม่

ปลอดภัยในการใช้ โดยได้ประกาศ

ขายในเว็บไซต์ซื้อขายชื่อดัง

คดี แ ร กทลายแหล่ ง

จำาหน่ายเครื่องสำาอางปลอม ซึ่ง 

บก.ปคบ.รับเรื่องร้องเรียนจากผู้

บริโภคจำานวนมากว่า พบการ

จำาหน่ายเครื่องสำาอางยี่ห้อดังซึ่ง

เป็นผลิตภัณฑ์ปลอมและด้อย

คุณภาพ จึงสืบทราบว่ามีการ

ใช้บ้านเช่าเป็นแหล่งเก็บสินค้า 

3 แห่ง ได้แก่ ในซอยสัมมากร 

แขวงและเขตสะพานสูง กทม., 

ซอยรามคำาแหง 76 แยก 2 แขวง

หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. และ

บ้านเช่า ถนนรามคำาแหง  แขวง

หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. จึง

ขออำานาจศาลออกหมายค้น

พบว่าบ้านทั้งสามหลังมี

ชาวจีนเป็นผู้เช่า ใช้เป็นสถาน

ที่เก็บสินค้าและบรรจุสินค้าส่ง

ให้ลูกค้า จึงทำาการตรวจยึดของ

กลางได้มากกว่า 44 ผลิตภัณฑ์ 

มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท แจ้ง

ข้อหาขายเครื่องสำาอางปลอม, 

จำาหน่าย เสนอจำาหน่าย หรือ 

มีไว้เพื่อจำาหน่ายซึ่งสินค้าที่มี

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย

รับรองหรือเครื่องหมายร่วมปลอม

คดีที่สอง บก.ปคบ.ได้

รับเรื่องร้องเรียนว่า พบการ

ขายชุดตรวจโควิด-19 ที่ ไม่ได้

รับอนุญาตให้นำาเข้าและเป็น

ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ ไม่

ปลอดภัยในการใช้ จึงทำาการ

สืบสวนและพบว่าลักลอบนำา

เข้าจากประเทศจีน และนำามา

เก็บซ่อนที่ โกดังแห่งหนึ่งในเขต

สะพานสูง จึงได้ร่วมกับ  อย.นำา

หมายค้นของศาลอาญามีนบุรี

เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย พบ

นางสาว ก.(สงวนชื่อและนาม 

สกุลจริง) สัญชาติไทย แสดงตน

เป็นผู้ดูแล พบชุดตรวจโควิด-

19 จำานวนมาก มูลค่ารวมกว่า 

6 แสนบาท จึงตรวจยึดนำาส่ง  

พงส.กก.4 บก.ปคบ.ดำาเนินคดี

ตามกฎหมาย เบื้องต้นแจ้ง

ข้อหาขายเครื่องมือแพทย์ที่ ไม่

ปลอดภัยในการใช้.

ยึดชุดตรวจATKด้อยคุณภาพขายในเว็บ

กรุงเทพฯ • วันที่ 9 มี.ค.65 ที่

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  พล.ต.อ. 

ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. 

ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญา 

กรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือ PCT เปิดเผยว่า พล.ต.ต.สันติ 

ชัยนิรามัย รอง ผบช.ก. หัวหน้า

ชุดฯ , พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ 

ผกก.ดส.บช.น. สืบทราบว่ากลุ่มผู้

ต้องหามีพฤติการณ์จัดให้มีการเล่น

พนันออนไลน์จับสลาก หรือเกมตักไข่

ชิงรางวัล โดยมีการเล่นผ่านแอปพลิ

เคชัน TIKTOK ผู้คนทั่วไปสามารถ

เข้าเล่นและชมได้ จึงได้สั่งการให้ 

พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์ รอง 

ผกก.สส.บก.น.6 พร้อมกำาลังสืบสวน

รวบรวมพยานหลักฐาน และขอ

อนุมัติศาลเข้าตรวจค้นสถานที่ 

โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา

ตามหมายจับจำานวน 2 คน คือ 

นายปราโมช (สงวนนามสกุล) กับ

นายมโนภาพ (สงวนนามสกุล) และ

ได้เชิญ น.ส.แพรวพรรณ (สงวน

นามสกุล) พร้อมกับพวกรวม 6 คน

มาแจ้งข้อกล่าวหา ในข้อหาร่วมกัน

จัดให้มีการเล่น หรือทำาอุบายล่อ 

ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน

โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่น

เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่ง

มิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน 

รวมมีผู้ต้องหาทั้งสิ้น 8 คน

จากการตรวจสอบพบบัญชี

ที่ผู้ต้องหาใช้มีผู้ติดตามกว่า 60,000 

คน ผู้ถูกใจกว่า 450,000 คน โดย

เปิดให้เล่นมาประมาณ 1 ปีแล้ว 

มียอดเงินหมุนเวียนกว่า 60 ล้าน

บาท จึงยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง

และอายัดเงินสดในบัญชีธนาคาร

ที่เกี่ยวข้องเอาไว้

สำาหรับคดีนี้เนื่องจากการ

พนันออนไลน์เป็นความผิดมูลฐาน

ตามกฎหมายฟอกเงิน หลังจากนี้

จะได้แจ้ง ปปง. ให้ตรวจสอบเพื่อ

ยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหาและผู้ที่

เกี่ยวข้องและดำาเนินคดีฐานฟอก

เงินต่อไป.

จับแก๊งชวนพนัน

ผ่านแอปติ๊กต็อก

เงินหมุนกว่า60ล.

ไทยโพสต์ • มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการ

ตำารวจ (ก.ตร.) นัดประชุม ก.ตร. ครั้ง 

ที่ 3/2565 ในวันที่ 10 มี.ค. เวลา 15.00 น. 

ที่ห้องศรียานนท์ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

โดยมีวาระที่สำาคัญคือการแต่งตั้งตำารวจ

ตำาแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ (ยศ พล.ต.อ.) 10 ตำาแหน่ง, ตำาแหน่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. (ยศ พล.ต.ท.)  

20 ตำาแหน่ง และตำาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.

(ยศ พล.ต.ต.) 30 ตำาแหน่ง

สำาหรับผู้ที่คาดว่าจะได้รับการแต่ง

ตั้งเป็นที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เทียบเท่ารอง 

ผบ.ตร. คือ พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ 

ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม  

รอง จตช. และ พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช 

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 

ตร. เทียบเท่า ผบช. อาทิ พล.ต.ต.สมพงษ์  

เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.พร

ชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส. ส่วน ผู้ทรงคุณ 

วุฒิ ตร. เทียบเท่า ผบก. อาทิ พ.ต.อ.สุทัศน์ 

มณสวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก และ 

พ.ต.อ.ขจรศักดิ์ เลิศประไพ รอง ผบก.ภ.จว.

ลำาพูน เป็นต้น

นอกจากนี้ จะมีการแต่งตั้งทดแทน

ตำารวจที่เข้าโครงการปรับเปลี่ยนกำาลังพลรุ่น

ที่ 22 (เออร์ลีรีไทร์) ระดับ ผบช.1 ตำาแหน่ง, 

รอง ผบช. 1 ตำาแหน่ง, ผบก. 4 ตำาแหน่ง และ

อาจจะมีการโยกสลับระนาบเดียวกันด้วย.

‘บ๊ิกตู่’นัดก.ตร.ถกต้ังนายพลแก้มลิง

ดอนเมือง • พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษก

กองทัพอากาศ เปิดเผยเหตุผลความจำาเป็นที่ต้อง

จัดซื้อเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน ครั้งที่ 2 ว่า 

ปัจจุบันเครื่องบินรบส่วนใหญ่ของกองทัพอากาศ

มีขีดความสามารถจำากัดในการปฏิบัติการทาง

อากาศ มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนาน และ

จะเริ่มทยอยปลดประจำาการตั้งแต่ พ.ศ.2564-

2574 โดยใน พ.ศ.2575 กองทัพอากาศ (ทอ.) 

จะคงเหลือเครื่องบินขับไล่โจมตีต่ำากว่าร้อยละ 

50 ซึ่งจะทำาให้ขีดความสามารถของกำาลังรบทาง

อากาศลดลงจนไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ จึง

ต้องพัฒนาและจัดหายุทโธปกรณ์ที่จำาเป็นและ

เพียงพอต่อหน้าที่ ในการเตรียมการใช้กำาลัง

ทางอากาศ โดยคำานึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม

และสอดคล้องกับสถานภาพงบประมาณของ 

ทอ. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน

ประเทศ รองรับแผนปฏิบัติการของกระทรวง

กลาโหมและกองทัพไทย ทอ.ได้พิจารณาความ

คุ้มค่าในการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีโดยมุ่ง

เน้นคุณภาพเหนือปริมาณ จึงได้กำาหนดให้จัดหา

เครื่องบินขับไล่โจมตีสมรรถนะสูงยุคที่ 5 มา

ทดแทนเครื่องบินแบบเดิมที่ล้าสมัย อันจะก่อให้

เกิดความได้เปรียบของกำาลังทางอากาศในการ

ผนึกกำาลังป้องกันประเทศ.

ทัพอากาศแจงเหตุซื้อเครื่องบินรบ



ธรรมดา ปัญหาของเราคืองบประมาณที่มี

อยู่จำากัด เนื่องจากสถานการณ์เราใช้ไปเรื่อง

สุขภาพเยอะพอสมควร รัฐบาลพยายามทำา

อย่างเต็มที่แล้วในหลายมิติ ก็จะพยายาม

ทำาให้ดีที่สุดก็แล้วกัน 

เมื่อถามว่า ในส่วนของน้ำามันเบนซิน

จะดูแลอย่างไร “เขาบอกไปแล้วจะพิจารณา

หามาตรการที่เหมาะสม เฉพาะดีเซลยัง

อาการหนักอยู่เลย เบนซินก็ต้องไปหาวิธีการ

จะเฉพาะกลุ่มอย่างไรหรือไม่ เข้าใจไหม”  

นายกฯ กล่าวพร้อมกับเดินออกจากโพเดียม 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามอีกว่า นายกฯ ดูเหนื่อยๆ 

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์เดินกระทืบเท้าแรง 

พร้อมกล่าวว่า “ไม่เหนื่อยหรอกมั้ง”

ด้านนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวง

พลังงาน เปิดเผยว่า ในช่วงที่ราคาพลังงาน

ผันผวน โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติเหลว (แอล

เอ็นจี) จึงส่งผลให้ไฟฟ้าที่มาจากเชื้อเพลิง

แอลเอ็นจีมีราคาสูงขึ้น ที่ประชุม กพช.มี

มติเห็นชอบหลักเกณฑ์การดำาเนินการเกี่ยว

กับราคาก๊าซธรรมชาติใหม่ ที่เดิมสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

เป็นผู้ดูแล โดยเปิดโอกาสให้นำาราคาของ

ผู้นำาเข้าหลักที่มีสัญญาระยะยาว อาทิ กลุ่ม 

ปตท. หรือชิปเปอร์รายใหม่ อย่างการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่สามารถ

นำาเข้าก๊าซได้ราคาถูกมาคิดเฉลี่ยกับต้นทุน

แอลเอ็นจีเดิม (พูลแก๊ส)

“มองว่าการนำาเข้าจากกลุ่มดังกล่าว

มีราคาถูกกว่าต้นทุนแอลเอ็นจีท่ี กกพ. ใช้

คำานวณค่าไฟฟ้าอยู่ เพราะปัจจุบันราคา

น้ำามันท่ีนำามาผลิตไฟฟ้าน้ันถูกกว่าก๊าซธรรม 

ชาติ จึงเปิดโอกาสให้โรงไฟฟ้าสามารถใช้เช้ือ

เพลิงจากชิปเปอร์ท่ีนำาเข้าได้ถูก ท้ังแอลเอ็นจี 

น้ำามันดีเซล และน้ำามันเตามาผลิตไฟได้ ซ่ึงจะ

สามารถช่วยลดภาระค่าไฟฟ้า (เอฟที) ท่ีส่งผล

ถึงผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง” นายกุลิศระบุ

นอกจากนี้ ที่ประชุม กพช.ยังได้มีมติ

เห็นชอบให้ปรับเพิ่มวงเงินลงทุนโครงการ

ก่อสร้างคลังจัดเก็บและแปรสภาพก๊าซ

ธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี เทอร์มินอล) แห่ง

ที่ 2 จังหวัดระยอง [T-2] ที่มอบหมายให้ บมจ.

ปตท. ดำาเนินการ จากเดิมวงเงิน 38,500 

ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 41,400 ล้านบาท 

เพื่อเร่งดำาเนินโครงการให้แล้วเสร็จเร็วกว่า

แผนเดิมจากเดือน พ.ย.2565 มาเป็นเดือน 

พ.ค.65 ทำาให้สามารถรองรับการนำาเข้าแอล

เอ็นจีได้เพิ่มขึ้น 2.5 ล้านตันต่อปี เพื่อลด

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ

จากการเปลี่ยนผ่านผู้รับสัมปทานแหล่งก๊าซ

ธรรมชาติเอราวัณ รวมถึงความเสี่ยงจาก

สถานการณ์ในประเทศเมียนมา

นายกุลิศกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้รับ

ทราบและแสดงความห่วงใยต่อวิกฤตราคา

พลังงาน โดยขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูแลความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อไม่

ให้ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่ ไม่

สามารถจะประเมินได้ว่าจะยืดเยื้อไปนานแค่

ไหน ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ศึกษาแนวทาง

ช่วยเหลือไว้เป็นกรณีๆ หากราคาน้ำามันดิบ

อยู่ที่ 100-130 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล จะ

ทำาอย่างไร ถ้าอยู่ที่ 131-150 เหรียญสหรัฐ/

บาร์เรล ต้องทำาอย่างไร และถ้าราคาน้ำามัน

ดิบเกินระดับ 150 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลขึ้น

ไป ต้องทำาอย่างไร

“ต้องรอความชัดเจนในการแถลง

มาตรการรับมือวิกฤตราคาพลัง งานที่นาย

สุพัฒนพงษ์ รวมทั้งหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจะมาชี้แจงพร้อมเพรียง

กันอีกครั้งในวันที่ 11 มี.ค.นี้” 

ปลัดกระทรวงพลังงานระบุ

สำาหรับมาตรการอุดหนุน

ราคาก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือน 

(แอลพีจี) 45 บาท/3 เดือน/ถัง

ขนาด 15 กิโลกรัม (กก.) ให้อยู่

ที่ 318 บาท/ถัง 15 กก. ซึ่งจะสิ้น

สุดวันที่ 31 มี.ค.2565 กระทรวง

พลังงานมีแผนปรับขึ้น 15 บาท/

ถัง 15 กก. มาอยู่ที่ 333 บาท/

ถัง 15 กก. เนื่องจากราคาจริง 

ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 435 บาท/ถัง 

15 กก. ซึ่งเป็นระดับที่สูงมากจน

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงไม่สามารถ

แบกรับภาระได้ทั้งหมด ส่วนที่

กระทรวงพลังงานจะอุดหนุนเพิ่ม

เติมอีก 55 บาท/ถัง 15 กก. รวม

เป็น 100 บาท/ถัง 15 กก. อยู่

ระหว่างหาแนวทางช่วยเหลือ

เฉพาะกลุ่มเปราะบางหรือผู้มีราย

ได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ กระทรวงพลัง 

งานเตรียมนำาเสนอเรื่องการปลด

ล็อกเพดานกู้เงินของสำานักงาน

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง จากที่กำา                                     

หนดเพดานกู้เงินไว้ไม่เกิน 40,000 

ล้านบาท ให้ที่ประชุมคณะรัฐ                                                   

มนตรี (ครม.) พิจารณาวันอังคาร

หน้า เพื่อให้กองทุนมีความยืด 

หยุ่นและคล่องตัวในการบริหาร

จัดการ โดยไม่ต้องขอความเห็น

ชอบจาก ครม.ทุกครั้ง รองรับ

สถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้วิกฤต

พลังงาน

“แม้จะปลดล็อกเพดานกู้

เงินออกไป แต่เราก็ยังต้องคำานึง

ถึงวินัยการเงินและความสามารถ

ในการชำาระหนี้ ดังนั้นในใจเราก็

ยังมีเพดานอยู่ที่ 40,000 ล้านบาท 

เพราะถ้ากู้เกินกว่านั้น กองทุนก็

ไม่ไหว จะไม่มีความสามารถใน

การชำาระหนี้เหมือนกัน” นายกุลิศ                                                      

กล่าว

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์                                                    

เลขาธิการสำานักงานคณะกรรม 

การกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

ในฐานะโฆษก กกพ. กล่าวว่า 

ปกติใช้น้ำามันเช้ือเพลิงในการผลิต

กระแสไฟฟ้าแทนก๊าซธรรมชาติ

วันละ 10 ล้านลิตร/วัน คิดเป็น 

300 ล้านลิตร/เดือน ซ่ึงการปรับ

ลดภาษีสรรพสามิตน้ำามันดีเซล

และน้ำามันเตาท่ีใช้ผลิตไฟฟ้าลง

เหลือ 0% นาน 6 เดือน ส้ินสุด 

15 ก.ย.2565 จะประหยัดเงินได้ 

4 บาท คิดเป็นเงินประมาณกว่า 

4,000 ล้านบาท ทำาให้ต้นทุนใน

การผลิตไฟฟ้าลดลงได้ประมาณ 6 

สตางค์/หน่วย

“การลดหย่อนภาษีลงเหลือ 

0% จะนำามาใช้คำานวณต้นทุนค่า

ไฟทันการพิจารณางวดเดือน พ.ค.-

ส.ค.2565 หรือไม่ ข้ึนอยู่กับราคา

น้ำามันดิบตลาดโลกว่าจะสูงข้ึนไป

อยู่ท่ีระดับใด ถ้าราคาน้ำามันดิบข้ึน

ไปแตะ 300 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล 

การลดภาษีส่วนน้ีก็ไม่มีผลช่วยลด

ต้นทุนค่าไฟ” นายคมกฤชกล่าว

วันเดียวกัน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์                                                              

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวง

พาณิชย์ ได้ตั้งวอร์รูมเกาะติดสถานการณ์

ราคาสินค้ารายวัน รับมือผลกระทบจาก

สงครามรัสเซีย-ยูเครน โดยมีปลัดกระทรวง

เป็นประธาน และรายงานให้ตนทราบทุก

วัน สิ่งที่ เป็นห่วงคือ ราคาน้ำามันที่ เพิ่ม

สูงขึ้นจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต 

การขนส่ง ซึ่งให้เข้าไปดูรายการสินค้าต่างๆ 

อย่างใกล้ชิด ที่ผ่านมา 18 หมวดสินค้า

สำาคัญเราตรึงราคาไว้ไม่อนุญาตให้ขึ้นราคา 

รวมทั้งราคาอาหารสดที่จำาเป็นก็ประสบ

ความสำาเร็จอย่างดียิ่ง.

แบนพลังงาน

กับประธานาธิบดีนิ โกลา มาดู โร ของ

เวเนซุเอลา ซึ่งโดนสหรัฐคว่ำาบาตรการนำา

เข้าน้ำามันตั้งแต่ปี 2562 โดยเจน ซากี โฆษก

ทำาเนียบขาวยืนยันว่า “ความมั่นคงทาง

พลังงาน” เป็นหนึ่งในประเด็นที่พูดคุยกัน ต่อ

มาในวันอังคาร ไบเดนยืนยันว่าเวเนซุเอลา

ปล่อยตัวชาวอเมริกัน 2 คนที่ถูกขังคุก โดย

รายหนึ่งเป็นอดีตผู้บริหารของบริษัทน้ำามัน

ยักษ์ใหญ่ ซิตโก ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐาน

คอร์รัปชัน อีกคนถูกจับกุมพร้อมกับโดรน 1 

ลำาใกล้ชายแดนโคลอมเบียเมื่อปี 

2564 ด้วยข้อหาก่อการร้าย

รองประธานาธิบดีคามาลา 

แฮร์ริส ของสหรัฐ มีกำาหนดเดิน

ทางไปโปแลนด์ในวันพุธ เพื่อหา 

รือกับผู้นำารัฐบาลโปแลนด์เกี่ยว

กับ “ความช่วยเหลือทางทหาร” 

แก่ยูเครน หลังจากรัฐบาลสหรัฐ

ปฏิเสธข้อเสนอของโปแลนด์เมื่อ

วันอังคาร ที่จะส่งฝูงบินมิก-29 

ที่ผลิตโดยสหภาพโซเวียตไปให้

ยูเครน ผ่านฐานทัพอากาศสหรัฐ

ที่เมืองรามสไตน์ของเยอรมนี โดย

โปแลนด์คาดว่าจะได้รับเครื่องบิน                                                  

ขับไล่ เอฟ-16 ของสหรัฐมาทด 

แทน

จอห์น เคอร์บี โฆษกกระ 

ทรวงกลาโหมสหรัฐ กล่าวว่า 

ความเป็นไปได้ที่เครื่องบินรบบิน

ขึ้นจากฐานทัพของสหรัฐและนา

โตในเยอรมนี เข้าสู่น่านฟ้าเหนือ

ยูเครนที่เป็นข้อโต้แย้งกับรัสเซีย 

ก่อความวิตกกังวลร้ายแรงต่อ

กลุ่มนาโตทั้งหมด และสหรัฐ

ไม่เชื่อว่าข้อเสนอของโปแลนด์

สามารถกระทำาได้

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซ

เลนสกี ของยูเครน เรียกร้องมา

โดยตลอดให้ โลกตะวันตกกำาหนด

เขตห้ามบินเหนือยูเครน หรือไม่

ก็ส่งเครื่องบินรบรัสเซียที่นักบิน

ยูเครนเคยผ่านการฝึกบิน มา

ให้ยูเครนต่อสู้กับการโจมตีทาง

อากาศอย่างไม่หยุดหย่อนของ

รัสเซีย ข้อเสนอกำาหนดเขตห้าม

บินถูกนาโตปฏิเสธ ด้วยเกรงว่าจะ

ทำาให้นาโตเข้าสู่ความขัดแย้งกับ

รัสเซีย ซึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์

ผู้นำายูเครนเพิ่งกล่าวสุนทร 

พจน์ผ่านระบบประชุมทางไกลต่อ                                                

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรของ

อังกฤษเมื่อวันอังคาร โดยเขายก                                            

คำากล่าวของวินสตัน เชอร์ชิล 

อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษยุคสง 

ครามโลกครั้งที่ 2 ที่ท้าทายนาซี

เยอรมนีว่า เขาจะสู้ ให้ถึงที่สุด 

“เราจะสู้ในป่า ในท้องทุ่ง บนชาย 

ฝั่ง และบนถนน” เขากล่าวกับ

สภาอังกฤษที่ลุกขึ้นยืนปรบมือให้ 

ในวันพุธ เซเลนสกีกล่าว

ผ่านวิดีโอเผยแพร่ทางเทเลแกรม 

เรียกร้องให้รัฐบาลตะวันตกรีบ

ตัดสินใจโดยเร็วเกี่ยวกับข้อเสนอ

ส่งเครื่องบินรบของโปแลนด์ โดย

ระบุว่ายูเครนอยู่ในภาวะสงคราม 

เราได้ยินข่าวเรื่องการหารือระหว่าง

สหรัฐอเมริกากับโปแลนด์ แต่เรา

รู้สึกว่าข้อเสนอของโปแลนด์ไม่ได้

รับการสนับสนุน 

ที่กรุงมอสโกของรัสเซีย 

ดมิตรี เปสคอฟ โฆษกทำาเนียบ 

เครมลินกล่าวเตือนว่า ข้อเสนอส่ง

เครื่องบินมิก-29 มายังยูเครนผ่าน

ฐานทัพสหรัฐ เป็นเรื่องที่ ไม่พึง

ปรารถนาอย่างมาก และอาจนำา

ไปสู่สถานการณ์ที่อันตราย

โฆษกรัสเซียยังกล่าวถึง

การคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจของ

สหรัฐด้วยว่าเป็นการทำาสงคราม

เศรษฐกิจกับรัสเซีย “สหรัฐประ 

กาศสงครามเศรษฐกิจกับรัสเซีย 

และนี่คือการทำาสงครามนี้โดยพฤตินัย” 

รัฐบาลสหรัฐและพันธมิตรในตะวัน

ตกใช้มาตรการคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจและ

การเงินต่อรัสเซียอย่างมากมายเพื่อตอบโต้

การรุกรานยูเครน ภาคเอกชนหลายบริษัท

พากันยุติการดำาเนินงานในรัสเซีย ล่าสุดแมค

โดนัลด์, โคคา-โคลา, สตาร์บัคส์ และไฮเน

เกน ประกาศถอนตัวจากรัสเซียด้วย เมื่อวัน

อังคารบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ฟิตช์                                                         

ลดอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ของ

รัสเซียลงสู่ระดับ “ขยะ” และทำานายว่า

รัสเซียมีโอกาสผิดนัดชำาระหนี้ในเวลาอันใกล้

รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อวันที่ 

24 กุมภาพันธ์ ในคำาแถลงเมื่อวันพุธ รัสเซีย

ยังคงอ้างว่าไม่ ได้ต้องการโค่นล้มรัฐบาล

ยูเครน ขณะเดียวกัน กระทรวงการต่าง

ประเทศอ้างว่าการเจรจา 3 รอบระหว่างผู้

แทนรัฐบาลยูเครนกับรัสเซียมีความคืบหน้า

อยู่บ้าง

หลังจากถล่มทางอากาศในกรุงเคียฟ                                                          

และอีกหลายเมืองเมื่อคืนวันอังคาร กระ 

ทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศในวันพุธว่าจะ

พักการโจมตีและเปิดระเบียงมนุษยธรรมให้

อพยพผู้คนออกจากพื้นที่สู้รบ รวมถึงเมือง

เอียร์ปิน, บูชา และกอสโตเมล ที่อยู่ชาน 

กรุงเคียฟและทหารรัสเซียเข้ายึดครองได้

เป็นส่วนใหญ่ 

การอพยพเมื่อวันอังคาร สามารถ

กระทำาได้ในบางเส้นทาง เช่นที่เมืองซูมี ทาง

ตะวันออกของเคียฟ พลเรือนราว 5,000 คน

ถูกส่งตัวขึ้นรถบัส 60 คันออกจากเมืองนี้.

อุ้มดีเซล

ซึ่งได้มีสมมติฐานหลายประการ ทั้งราคา

ปัจจุบันจะเข้ามาอุดหนุนดูแลได้ถึงระยะ

เวลาเท่าไหร่ที่ ไม่เกิน 30 บาท ถ้าสูงกว่านี้

จะทำาอย่างไร และหากสูงกว่านั้นอีกจะทำา

อย่างไรอีก  ท้ายที่สุดถ้าสูงขึ้นไปอีกก็จะต้อง

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในตอนนั้น เพราะ

หลายประเทศได้รับความเดือดร้อนเช่น

เดียวกัน ราคาน้ำามันหรือราคาแก๊สของไทย

อยู่ในระดับต่ำาถ้าเทียบกับอาเซียนทั้งหมด 

ต่ำาในระดับที่ต่ำา แต่ไม่ได้ต่ำาที่สุด เพราะบาง

ประเทศมีแหล่งพลังงานภายในประเทศ ซึ่ง

ตรงนี้ต้องเข้าใจกันด้วย

“ฉะนั้นนายกฯ ไม่อยากจะพูดอะไร

มาก พูดไปก็ถูกเอาไปบิดเบือนหมด พูด

ไปบางทีก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์ เพราะไปจับ                                                         

แต่ประเด็นท่ีจะเป็นปัญหาออกไป” พล.อ.ประ 

ยุทธ์กล่าวพร้อมสูดหายใจอย่างแรง ก่อนจะ

ถอนหายใจเหมือนเหนื่อยหน่าย 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในเรื่องราคาน้ำามัน

จะมีการตรึงราคาหรืออย่างไรเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชน นายกฯ กล่าวว่า ตรึงจนกว่าจะ

ตรึงไม่ได้เข้าใจหรือไม่ วันนี้ก็ตรึงไปก่อน 

30 บาท จนกว่าจะไม่สามารถรับได้ ถ้า

เกิน 130 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เกิน 

150 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จะทำาอย่างไร 

และถ้าถึง 180 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลจะ

ทำาอย่างไร ถ้าเปรียบเทียบระยะเวลาก่อน

หน้านั้นหลายรัฐบาลที่ผ่านมาจะเห็นว่าสูง

อยู่เหมือนกัน แต่เป็นการสูงระยะสั้น ไม่ใช่

สูงแบบนี้ ซึ่งยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงเลย 

ฉะนั้นการแก้ปัญหาต้องมีวิธีการที่แตกต่าง

กัน เพราะประเทศไทยเจริญเติบโตขึ้นมา

เยอะ เทคโนโลยีก็เยอะ การใช้รถใช้พลังงาน

ก็มากขึ้น ดังนั้นผลกระทบต้องมากขึ้นเป็น
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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